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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งที่ 2  ประจำปี พ.ศ. 2566   

วันที ่ 24  มีนาคม  2566  เวลา  14.00  น. 
ณ   ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

 

ผู้มาประชุม 
1. นางพรธิพา    ไชยรัตน์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
2. นายธนพล     โอฆะพนม รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด คนที่ 1 
3. นายอาคม    เฉลิมแสน รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด คนที่ 2 
4. นายณัฏฐ์วัฒน์    จีนภักดี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.เมืองร้อยเอ็ด 
5. นางสาวจุฑาพร    เกษมทรัพย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.เมืองร้อยเอ็ด 
6. นางสาวจุรีภรณ์    เอ้ือไพจิตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 3 อ.เมืองร้อยเอ็ด 
7. นายพีรพงศ์     จุรีมาศ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 4 อ.เมืองร้อยเอ็ด 
8. นายเดชศักดิ์  โพธิศรี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.เสลภูมิ 
9. นางศศิธร     พรหมชัยนันท์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 3 อ.เสลภูมิ 
11. นายวสันต์     อ้ึงเจริญธนกิจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.สุวรรณภูมิ 
11. นายเจษฎา    แสนบุญมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 3 อ.สุวรรณภูมิ 
12. นายกิติศักดิ์    เลิศศิริรังสรรค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.โพนทอง 
13. นางนันทพร    สิริปัญจโชต ิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.โพนทอง 
14. นายสุราช     แวงอุ้ย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง 
15. นางพิมพ์วรีย์  สินธุไพร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.เกษตรวิสัย 
16. นายธีระศักดิ์   ปินะกาสัง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.เกษตรวิสัย 
17. นายบุญเลิศ    อุดหนุน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 3 อ.เกษตรวิสัย 
18. นายคำสี    สืบเมืองซ้าย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.จตุรพักตรพิมาน 

19. นายสุนทร    วงค์ศรีมี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.จตุรพักตรพิมาน 

20. นายอรุณ     ชัฏพลชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.อาจสามารถ 

21. นายถาวร     ตรีบุญเมือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.อาจสามารถ 
22. นางนราภรณ์    ไวนิยมพงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.ธวัชบุรี 
23. นางสาวดาราณี    ศรีดารา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.หนองพอก 
24. นายแทนรัฐ    สุจารี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.หนองพอก 
25. นายตุลธร    ขามช่วง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.โพธิ์ชัย 
26. ว่าที่ ร.ต.รัฐกร    จุรีมาศ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.ศรีสมเด็จ 
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27. นายประไพ    ศรีสัจจา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.โพนทราย 
28. นางสาววสกมล    อ่อนประทุม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.เชียงขวัญ 
29. นายวรการ    กมลเลิศ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.หนองฮี 
30. นายอนุชิต    ภาระเวช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.ทุ่งเขาหลวง 
31. นายภูชิต    ถนัดค้า  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.เมยวดี 
32. นายหมวดเอกเนติพัฒน์   รู้ยืนยง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

ผู้ไม่มาประชุม 
- ไม่มี - 

ผู้ลาประชุม 
1. นายภัทรพล    ศรีประสาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.สุวรรณภูมิ 
2. นายคม     กนกนภากุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.พนมไพร 
3. นายจักรกริช    ไวนิยมพงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.ธวัชบุรี 
4. นางนวรัตน์    พาโคกทม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.ปทุมรัตต์ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางภาคินัย  เฉลิมแสน (แทน) ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด 
2. นายเศกสิทธิ์  ไวนิยมพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
3. นายพิสิษฐ์ศักดิ์ ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
4. นายธนกฤต  ฉัตรสันติประภา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
5. นายสุวัฒน์  ปัตตพัฒน์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
6. นายคุณาวุฒิ    ไชยคำภา ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
7. นายอรรถพล  แก้วมนตรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
8. นางสิริจรรยา  ตันทอง  หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
9. นางศิริกมล  ค้อชากุล  ผู้อำนวยการกองคลัง 
10. จ่าเอกอภิชาติ โคเวียง  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
11. นางสาวอิชยา วงศ์กันยา ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
12. นายทรงยศ    วรรณทอง ผู้อำนวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
13. นายทรงศักดิ์    ทุงจันทร์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
14. น.ส.อภิสราวรรนธ์ คำวัฒน์  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข 
15. นางชนิดา  เพชรโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
16. นายสฤษดิ์  สัตนันท์  ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม 
17. นายธนภัทร    วันทาพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬา อบจ.ร้อยเอ็ด 
18. ว่าที่ ร.ต.มานะ   สมบูรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม 
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19. นางสาวสุชญา อุตรมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ 
20. นาเชวง  บุรีวัฒน์  ประธานชมรม ผอ.รพ.สต.จังหวัดร้อยเอ็ด 
21. นายศิริ  สุริโย  หัวหน้ากลุ่มงาน รพ.สต. 
22. นายอินทนนท์   อินทนพ  ประธาน กปอ.เมืองร้อยเอ็ด 
23. นายอำนาจ    แก้วพิลา  ประธาน กปอ.เกษตรวิสัย 
24. นางปราณี     กาญจนศร ประธาน กปอ.ปทุมรัตต์ 
25. นายพละ    พลวุฒิ  ประธาน กปอ.จตุรพักตรพิมาน 
26. นายกิตต์เจริญ    พิมกินรีย์ (แทน) ประธาน กปอ.ธวัชบุรี 
27. ว่าที่ ร.ท.สุเทพ    หมื่นแสน ประธาน กปอ.พนมไพร 
28. นายฉลองรัฐ    ม่วงมนตรี ประธาน กปอ.โพนทอง 
29. นายพิสิษฐ์     แสนมนตรี (แทน) ประธาน กปอ.โพธิ์ชัย 
30. นางจันทร์ฉาย    เรืองบุญ  ประธาน กปอ.หนองพอก 
31. นายเฉลิมชัย    คำสุเรส  ประธาน กปอ.เสลภูมิ 
32. นายกฤษณพงษ์ พิศวงปราการ (แทน) ประธาน กปอ.สุวรรณภูมิ 
33. นางเพ็ญศรี    สุดชา  ประธาน กปอ.เมืองสรวง 
34. นายเทวฤทธิ์    โคตรพจน์ (แทน) ประธาน กปอ.โพนทราย 
35. นายทินกร     มะลิซ้อน ประธาน กปอ.อาจสามารถ 
36. นายเมธาสิทธิ์ บุ้งทอง  ประธาน กปอ.เมยวดี 
37. นายพิทักษ ์   โทนหงสา ประธาน กปอ.ศรีสมเด็จ 
38. นายเจษฎาวุฒิ    บุญทา  ประธาน กปอ.จังหาร 
39. นางสมปอง    เชวงกูล  ประธาน กปอ.เชียงขวัญ 
40. นายมีชัย     เพชรโรจน์ ประธาน กปอ.หนองฮี 
41. นางเพ็ญศรี  เฉวียงหงษ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
42. นายพจน์  อาจหนองหว้า หัวหน้าฝ่ายนิติการ 
43. นางสาคร  แวงวรรณ หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
44. นางจีรนันท์  ทองถนอม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
45. นางสาวอริสรา แก้วปิง  หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 
46. นางสุดารัตน์  อุทัยรัตน์ หัวหน้าฝ่ายวิจัยและประเมินผล 
47. นายุทธทิวา  นาเมือง  หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 
48. นายสมประสงค์ จันทะพันธ์ หัวหน้าฝ่ายผังเมือง 
49. นายธีรพันธ์  วงศ์กาไสย หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ 
50. นางสาวประนอม พลเกตุ  หัวหน้าฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร 
51. นางสมปอง  ฤทธิ์ทรงเมือง หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
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52. นางสุวภัทร  บรรพกลม หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
53. นางสาวนทิตา พูลเกษม หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ 
54. นางสาวปัทมนันท์    จันโทภาส หัวหน้าฝ่ายพัสดุและยานพาหนะ 
55. นายสัญญา  อัมพันธ์  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
56. นายประดิษฐ์  รัตนเจริญ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
57. นางนิชาภา  เวฬุวันรักษ์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
58. นายเสฏฐวุฒิ  ฝ่ายพลแสน หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
59. จ.อ.นิยม  ศรีชะตา  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
60. นางสาวพรรณปพร โคกแปะ  หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
61. นางสาวมาลา พรมอาด หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม 
62. นางละอองดาว ตรีทศ  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
63. นางสาวสายสุนีย์ อุทัยรัตน์ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
64. นางพิกุล  เดชทิศ  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
65. นางสิริกร  ชาชิโย  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
66. นางสาวพชรธรณ์ อุ่นอินทร์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
67. นางวิไล  โคตะยันต์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
68. นาสาวสุรัสวด ี ศรีหย่อง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
69. นายปฐมพงศ์ ถวิลไพร  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
70. นายเจษฎา  หลักคำ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
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เริ่มประชุมเวลา 14.30 น. เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้บริหาร หัวหน้า
ส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มาพร้อมกันที่ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

เลขานุการสภาฯ - วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2  
ประจำปี พ.ศ. 2566 วันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด วันนี้เราได้รับเกียรติจากประธานคณะกรรมการประสานงานโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลระดับอำเภอ 20 อำเภอในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
เพื่อชี้แจงการใช้จ่ายเงินบำรุงค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของหน่วยบริการสาธารณสุขสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ ขณะนี้ที ่ประชุมพร้อมแล้ว ขอกราบเรียนเชิญท่าน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยครับ ขอกราบเรียน
เชิญครับ เรียนสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สำหรับระเบียบวาระการประชุมในวันนี้มี
ทั้งหมด 10 ระเบียบวาระนะครับ ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม การแจ้ง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด แก้ไข ครั้งที่ 3/2566 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื ่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
1) รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1 
ประจำปี พ.ศ. 2566 วันที่ 31 มกราคม  2566 2) รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 วันที่ 8 กุมภาพันธ์  2566 
ระเบียบวาระที ่ 3 เรื ่อง ญัตติร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ว่าด้วย  
การดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ระเบียบวาระที่ 4 
เรื่อง ญัตติร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการ
ประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ญัตติ
ขออนุมัติแก้ไขเปลี ่ยนแปลงคำชี ้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
(แผนงานบริหารงานทั่วไป) ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) 
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 (แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ) ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง 
ญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) ระเบียบวาระท่ี 9 เรื่อง ญัตติขอใช้จ่ายเงินบำรุงหน่วยบริการ
สาธารณสุขสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ระเบียบวาระที่ 10 เรื่อง อื่นๆ ขอเชิญท่าน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ครับ ขอเชิญครับ 

 
 



6  |  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 

 

ประธานสภาฯ เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด คณะผู้บริหาร ประธานคณะกรรมการ
ประสานงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลระดับอำเภอทุกอำเภอ สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 วันที่ 24 มีนาคม 2566 จะขอเข้าสู่
ระเบียบวาระการประชุมเลยนะคะ 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ประธานสภาฯ มีเรื่องที่จะแจ้งต่อที่ประชุมทราบ เรื่อง แจ้งแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด แก้ไข ครั้งที่ 3/2566 ด้วยนายกองค์การบริหารจังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก้ไข
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด แก้ไข ครั้งที่ 3/2566 
โดยนำหมุดหมายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 มาจัดทำรายละเอียด 
ที่มีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/  
ภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่น ซึ ่งเป็นการดำเนินการตามนัยของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2561 ข้อ 24 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
รายละเอียดตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดทุกท่านแล้ว 
ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 2 

 ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
ประธานสภาฯ 1) การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยวิสามัญ สมัยที ่1 ครั้งที่ 1 ประจำปี  

พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 
2) การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี  
พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566  
เชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมค่ะ 

นางสาววสกมล เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดที่เคารพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ดผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาววสกมล อ่อนประทุม เลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม ขอเสนอรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 ซึ่งคณะกรรมการ 
ได้ตรวจและส่งรายงานการประชุมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดทุกท่า น 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดต้องการแก้ไข
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เพิ่มเติม ก็ขอให้เสนอต่อที่ประชุมแห่งนี้ หากไม่มีการแก้ไขขอให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ดรับรองการประชุมด้วยค่ะ  

ประธานสภาฯ ขอบคุณคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม สมาชิกสภาท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566  
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 เรียนเชิญค่ะ ไม่มีนะคะ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดแก้ไขรายงานการประชุม
จะขอมติที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมนะคะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ดท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยวิสามัญ  
สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 กรุณายกมือค่ะ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดไม่รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 
กรุณายกมือค่ะ ไม่มีนะคะ เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 

มติที่ประชุม รับรอง  31       เสียง 
  ไม่รับรอง  - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยวิสามัญ  
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 

ต่อไปเป็นการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยแรก 
ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เชิญคณะกรรมการตรวจรายงาน 
การประชุมค่ะ 

นางสาววสกมล เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดที่เคารพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ดผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาววสกมล อ่อนประทุม เลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม ขอเสนอรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งคณะกรรมการ 
ได้ตรวจและส่งรายงานการประชุมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดทุกท่าน  
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดต้องการแก้ไข
เพิ่มเติม ก็ขอให้เสนอต่อที่ประชุมแห่งนี้ หากไม่มีการแก้ไขขอให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ดรับรองการประชุมด้วยค่ะ  

ประธานสภาฯ ขอบคุณคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม สมาชิกสภาท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 
8 กุมภาพันธ์ 2566 เรียนเชิญค่ะ ไม่มีนะคะ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดแก้ไขรายงานการประชุมจะขอมติ
ที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมนะคะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
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ท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยแรก  
ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 กรุณายกมือค่ะ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดไม่รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 กรุณา 
ยกมือค่ะ ไม่มีนะคะ เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 

มติที่ประชุม รับรอง  31       เสียง 
  ไม่รับรอง  - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ  
สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 3 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง  ญัตติร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ว่าด้วยการดำเนินการของ
ประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566  

ประธานสภาฯ ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 มาตรา 9 ซึ่งกำหนดให้ผู ้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 
ที่ประสงค์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือเชิญชวนให้ร่วมเข้าชื่อ  
ให้ยื่นคำร้องต่อประธานสภาท้องถิ่น ตามระเบียบที่ประธานสภาท้องถิ่นกำหนดโดยความเห็นชอบ
ของสภาท้องถิ่นจัดทำร่างระเบียบสภาท้องถิ่น และนายอาคม  เฉลิมแสน สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตเลือกตั้งอำเภอจังหาร ได้เสนอญัตติร่างระเบียบสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 
2566 ต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด   ซึ่งญัตติดังกล่าวเป็นญัตติเกี่ยวกับ
กิจการของสภาท้องถิ่น ตามข้อ 37 (1) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ขอเชิญเลขานุการชี้แจงระเบียบค่ะ 

เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
กระผมขอนำชี ้แจงในส่วนของข้อระเบียบกฎหมายนะครับ กฎหมายตัวแรก รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 254 บัญญัติไว้ว่า ประชาชนผู ้มีสิทธิเลือกตั้ง 
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิเข้าชื่อกันเพื่อเสนอข้อบัญญัติหรือเพื่อถอดถอนสมาชิกสภา
ท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายบัญญัติ ระเบียบตัวที่ 2 
พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ ่น พ.ศ. 2565 มาตรา 9 ผู้มีสิทธิเข้าชื ่อเสนอ
ข้อบัญญัติท้องถิ่นผู้ใดประสงค์จะเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ และประสงค์จะ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามมาตรา ๘ (๒) ให้ หรือ
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ดำเนินการให้มีการเชิญชวนให้ร่วมเข้าชื่อตามมาตรา ๗ วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้า หรือให้
ดำเนินการทั้งสองกรณี ให้ยื่นคำร้องต่อประธานสภาท้องถิ่น และให้ประธานสภาท้องถิ่นมอบหมาย
ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการให้ตามความประสงค์ของผู้ร้องจำนวนผู้เข้าชื่อยื่น  
คำร้อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำร้อง วิธีการประกาศ เชิญชวน และระยะเวลา
ดำเนินการของปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่ประธานสภา
ท้องถิ ่นกำหนดโดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ ่นจำนวนผู ้เข้าชื ่อยื ่นคำร้องตามวรรคสอง  
จะกำหนดให้เกินสิบคนมิได้ ในกรณีที่กระทรวงมหาดไทยหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถยืนยันตัวบุคคลและตรวจสอบความเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้การเข้าชื่อ
เสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าวให้กระทำได้โดยไม่ต้องลง
ลายมือชื่อ นำเรียนเพื่อโปรดพิจารณาครับ 

ประธานสภาฯ ต่อไปขอเชิญท่านอาคม  เฉลิมแสน เสนอญัตติค่ะ 
นายอาคม กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ญัตติในระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง 

ญัตติร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชน  
ในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566 จริงๆ แล้วญัตตินี้ผมเคยเสนอไปครั้งหนึ่งนะครับ 
พอดีเกิดความคลาดเคลื่อนและเข้าใจผิดต่อสมาชิก จึงได้นำญัตติเข้ามาอีกครั้ง ร่าง ระเบียบสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566  
โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ว่าด้วยการดำเนินการของ
ประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566 เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ตามความนัยมาตรา 254 บัญญัติให้ประชาชนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิเข้าชื่อกันเพื่อเสนอข้อบัญญัติหรือเพ่ือถอดถอนสมาชิก
สภาท้องถิ ่น หรือผู ้บริหารท้องถิ ่นได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื ่อนไขที ่กฎหมายบัญญัติ  
ประกอบกับพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 วางหลักให้ประชาชนผู้มี
สิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเข้าเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นได้สะดวกและ  
มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องวางระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
อาศัยอำนาจตามมาตรา 9 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 
2565 โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในการประชุมสมัยสามัญ 
สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่........ เดือน........... พ.ศ. 2566  จึงให้กำหนด
ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อ
เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ดังนี้  
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ว่าด้วยการดำเนินการ
ของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566”  
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป  
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ข้อ 3 ในระเบียบนี้  
“ข้อบัญญัติ” หมายความว่า ข้อบัญญัติท้องถิ่น  
“ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และให้
หมายความรวมถึงเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสั่งให้เป็นผู้ดำเนินการแทน  
“ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง” หมายความว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
“ผู้ประสานงาน” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ยื่นคำร้องขอต่อ 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ให้จัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือการเชิญชวน 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
ข้อ 4 ผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นใดประสงค์จะให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ดำเนินการจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือดำเนินการเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้ร่วมเข้าชื่อเสนอ
ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือให้ดำเนินการทั้งสองกรณี ให้ผู้เข้าชื่อ (จำนวนไม่ เกินสิบคน) ยื่นคำร้อง
ว่าประสงค์จะให้จัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือเชิญชวนให้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น  
เรื่องใดและหรือมีเนื้อหาอย่างไร โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ ชื่อสกุล เลขประจำตัวประชาชน 
และลายมือชื่อ พร้อมทั้งมอบหมายบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ประสานงาน เพื่อประโยชน์ในการ
จัดทำร่างข้อบัญญัติแล้ว ยื่นต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดด้วยตนเองหรือส่ง
ทางไปรษณีย์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแบบ
ท้ายระเบียบนี้ 
ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดตรวจสอบความถูกต้องของคำร้องตามวรรคหนึ่ง 
หากตรวจสอบแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ให้แจ้งผู้ประสานงานแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าว
โดยเร็ว แต่หากตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน ให้ถือว่าวันที่ยื่นคำร้องถูกต้องครบถ้วน 
เป็นวันรับคำร้องขอและให้ดำเนินการ ต่อไป ตามข้อ 5 และให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ดมอบหมายให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการให้ตามความประสงค์ของ  
ผู้ยื่นคำร้อง 
ข้อ 5 ในการจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำร่างข้อบัญญัติ  
ท้องถิ่นโดยต้องมีสาระสำคัญและเป็นไปตามแบบที่กำหนดในข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จ  (ภายใน
สามสิบวัน) นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอตามข้อ 4 วรรคสอง หากเห็นว่าจะไม่แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลา ดังกล่าวให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอขยายระยะเวลาต่อประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อาจจะขยายให้เป็น
กรณีไปก็ได้ แต่เมื่อรวมระยะเวลาที่ขยายแล้วต้องไม่เกินเก้าสิบวัน ทั้งนี้ การจัดทำร่างข้อบัญญัติ
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ท้องถิ่นดังกล่าวยังไม่ถือว่ามีผลเป็น การเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วย 
การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 
ข้อ 6 เมื่อปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
ให้แจ้งผู้ประสานงานรับร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นเพ่ือไปดำเนินการเชิญชวนต่อไป หรือหากผู้ยื่นคำร้อง
ประสงค์ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดดำเนินการเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ให้ร่วมเข้าชื่อ
เสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าว ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามข้อ 7 
ข้อ 7 ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประกาศเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ร่วมเข้าชื่อ  
เสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นพร้อมกับแนบร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยเชิญชวนเป็นการทั่วไปผ่านทาง
หนังสือ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือทางอื่น ๆ พร้อมระบุสถานที่จัดส่งเอกสารและที่อยู่ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบเทคโนโลยีอ่ืน 
ข้อ 8 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นสามารถส่งหลักฐาน   
การร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยต้องมีหลักฐานแสดงชื่อ ชื่อสกุล เลขบัตรประจำตัว
ประชาชนของผู้ร่วมเข้าชื่อ และข้อความที่แสดงให้เห็นว่าตนสมัครใจเข้าร่วมในการเสนอร่าง
ข้อบัญญัติท้องถิ่น พร้อมทั้ง ลงลายมือชื่อและส่งไปยังสถานที่หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ผู ้เชิญ
ชวนกำหนดไว้ในหนังสือเชิญชวนหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
การส่งหลักฐานตามวรรคหนึ่ง สามารถส่งได้ด้วยตนเอง ทางไปรษณีย์ ทางไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ 
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น 
ข้อ 9 ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดจัดให้มีการร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นผ่านระบบสารสนเทศ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะร่วมเข้าชื่อเสนอ  ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น
ผ่านทางระบบสารสนเทศนั้น ให้ลงทะเบียนและยืนยันตนก่อนเข้าสู่ระบบเพื่อร่วมเข้าชื่อ เสนอร่าง
ข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยไม่ต้องลงลายมือชื่อ 
ข้อ 10 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น มีสิทธิถอนการร่วมเข้าชื่อเสนอร่าง
ข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ก่อนที่ผู้มีสิทธิเข้าชื่อจะเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นต่อประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
การถอนชื่อจากการเป็นผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ให้ทำเป็นหนังสือซึ่งมีข้อความ  
แสดงชื่อ ชื่อสกุล เลขประจำตัวประชาชน และข้อความที่แสดงให้เห็นว่าตนเองประสงค์จะถอนการ
ร่วมเข้าชื่อ เสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นฉบับใด พร้อมลงลายมือชื่อ และส่งให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ดด้วยตนเอง ทางไปรษณีย ์ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
การถอนชื่อจากการเป็นผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามข้อ 9 ให้เข้าสู่ระบบการเข้าชื่อ
เสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น เพ่ือยืนยันตัวตนทำรายการถอนชื่อ 
ข้อ 11 เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับและรวบรวมหลักฐานการเข้าชื่อของผู้ร่วม
เข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น และมีผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่า
ตามที่กฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนด ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
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ร้อยเอ็ดออกหนังสือรับรองความถูกต้อง ครบถ้วนของจำนวนผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นให้ผู ้ประสานงานเพื่อไปดำเนินการตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ต่อไป 
ข้อ 12 ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด รักษาการตามระเบียบนี้ 
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ท่านอาคม  เฉลิมแสน ได้เสนอญัตติร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ว่าด้วยการ
ดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื ่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ ่น พ.ศ. 2566 ในการพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบญัตติร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ว่าด้วยการดำเนินการของ
ประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ซึ่งมีทั้งหมดจำนวน 12 ข้อ และเอกสาร
ประกอบร่างระเบียบฯ มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อความร่างระเบียบดังกล่าว เรียนเชิญ
ค่ะ เชิญท่านธนพลค่ะ 

นายธนพล เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะ
ผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมธนพล  โอฆะพนม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอพนมไพร ต้องยอมรับครับว่า สมัยประชุมสมัยแรก ประจำปี 2566  
เราได้ประชุมเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 วันนี้วันที่ 24 มีนาคม 2566 ก็ถือว่าเป็นวันสุดท้าย 
มีญัตติเยอะหน่อย แต่ตรงนี้ กราบเรียนนะครับว่า ท่านประธานรวมทั้งท่านอาคม  เฉลิมแสน ที่ได้
เสนอร่างเข้ามา คือร่างนี้เคยเข้าสภามาครั้งหนึ่งต้องขออนุญาตท่านอาคมที่ขอให้ท่านได้ถอนไป
ก่อน ต้องนำเรียนต่อที่ประชุมแห่งนี้ครับว่า เมื่อครั้งที่ได้มีการสัมมนาที่จังหวัดนครพนม สมาชิก
หลายท่านก็ได้ร่วมเข้าไปหารือในเรื่องนี้ ซึ่งต้องชื่นชมนะครับว่า วันนี้ในการประชุมในญัตติร่าง
ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อ
เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ตามท่ีท่านอาคมได้เสนอมาและทางฝ่ายเลขาได้นำเรียน ถือว่า
วันนี้ข้อมูลค่อนข้างจะสมบูรณ์มีข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย และพระราชบัญญัติเรื่องการเข้าชื่อ หลังจากการสัมมนาครั้งนั้นทำให้ได้ทราบว่า เราก็เป็นวิตก
นะครับว่า การเข้าชื่อของประชาชนจะทำให้สภาไขว้เขวไหม ก็บอกว่าเป็นข้อบัญญัติรองการเป็น
ตราออกกฎหมาย ถ้าเราทราบอย่างนี้ เป็นการตรากฎหมายเพ่ือการประกาศใช้ในจังหวัด ถ้าทราบ
อย่างนี้เราจะไม่มีปัญหานะครับ ถ้าฝ่ายเลขาหรือฝ่ายราชการนำเสนอให้หน่อย เพราะว่า สภาของ
เราเองมีหน้าที่พิจารณา อย่างหนึ่งครับ ส่วนข้อกฎหมายต่างๆ ที่จะนำมาประกอบมันค่อนข้างจะ
น้อย ผมถึงได้นำเรียน อีกประการหนึ่ง เมื่อได้มีการซักซ้อมเข้าใจสมาชิกหลายท่านก็ได้มีความเห็น
นะครับว่า น่าจะให้ภาคประชาชนเขามีส่วนร่วมในการที่จะตราข้อบัญญัติประจำจังหวัด โดยการที่
ท่านอาคมได้เสนอร่างเข้ามา ซึ่งร่างนี้อาจจะเป็นร่างที่มาจากของส่วนกลาง แต่ผมใคร่ขออนุญาต
ทางท่านประธานว่า ท้วงติงหรืออะไรผมไม่แน่ใจนะครับ ร่างในข้อ 8 วรรคสอง การส่งหลักฐาน 
ตามวรรคหนึ่ง สามารถส่งได้ด้วยตนเอง ทางไปรษณีย์ ทางไปรษณีย์  อิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์อื่น ตรงนี้ถ้าจะเชื่อมโยงเป็นคำซ้อนหรือว่าทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ขอให้ท่าน
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ฝ่ายเลขาหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ดู เพราะว่าถ้าออกไปเราก็ต้องเอาร่างนี้เป็นระเบี ยบของสภาเรา  
ขอเสนอตรงนี้ก่อนนะครับ เท่าที่เห็นข้อบกพร่องหรือเป็นเจตนาของฝ่ายร่างให้คงไว้ด้วยเอกสาร
ตรงนี้ครับ ผมใคร่ขออนุญาตให้ทุกท่านได้ดูนะครับ ถ้าเผื่อเกิดอุปสรรคอะไร มันจะได้แก้ไขทัน 
เพราะร่างนี้ถือว่า ท่านอาคมต้องดูด้วยนะครับว่า ตรงไปไหมหรือว่าเจตนาของร่างมันมีไปรษณีย์
ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเป็นไปรษณีย์ ไปรษณีย์ นะครับ และอีกประการที่ต้องชื่นชมนะครับ วันนี้
เอกสารที่ผมเล่าไปนะครับว่า บรรยากาศตัวนี้มันจะไปถึงญัตติวาระต่อไปด้วย เพราะว่าเป็นการเข้า
ร่วมฟังของภาคประชาชน ตรงนี้ถ้ามีข้อมูลเยอะๆ อย่างนี้และทางฝ่ายเลขาได้นำเสนอต่อที่ประชุม  
อย่างญัตติวันนี้ท่วมเลยนะครับเอกสารที่ท้ายๆ เพราะว่าท่านผู้อำนวยการสาธารณสุขประจำอำเภอ
ต่างๆ ได้เข้ามาร่วมฟังจะได้เห็นด้วยครับว่า เอกสารที่เราเอาเข้า 10 ระเบียบวาระวันนี้ อาจจะต้อง
ล่าช้าลงหน่อยนะครับ ถือว่าเป็นวันสุดท้ายของสมัยประชุมสามัญนะครับ เบื้องต้นผมอภิปรายแค่นี้
ก่อนนะครับ เห็นว่าสมาชิกหลายท่านที่เห็นพ้องหรือว่า จะมีการแก้ไขร่างที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้อง
ประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดก็อยากให้สมาชิกหลายๆ ท่านได้นำเสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับญัตติ
ตรงนี้นะครับ เผื่อมีข้อบกพร่องหรือผมตรวจทานอีกนิดหนึ่งจะอภิปรายเพิ่มครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านอาคมค่ะ 
นายอาคม กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด กระผมอาคม  เฉลิมแสน สมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอจังหาร ขอบคุณท่านสมาชิกท่ีมีความเป็นห่วงใน
เรื่องของการจัดทำร่างระเบียบจริงๆ แล้วมีทั้งพระราชบัญญัติ มีทั้งกฎหมายรัฐธรรมนูญที่บังคบัใช้
นะครับ ตอนนี้คือเป็นร่างของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดของเรา ซึ่งมีทั้งหมด 12 ข้อ 
ผมเชื่อว่า ทางฝ่ายประชุมน่าจะส่งไปที่บ้านท่าน ท่านก็คงจะทบทวนมาดีพอแล้วนะครับ ก็อยากจะ
เรียนต่อสภาแห่งนี้ว่า เราจะพิจารณาเป็นรายข้อหรือว่าพิจารณาเป็นภาพรวมของทั้งฉบับเลยก็ได้ 
หรืออยากเพ่ิมเป็นข้อ 13, 14, 15 ก็ยินดีนะครับ เชิญท่านสมาชิกท่ีจะอภิปรายเชิญครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านจุรีภรณ์ค่ะ 
นางสาวจุรีภรณ์ กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวจุรีภรณ์  เอื้อไพจิตร 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยส่วนตัวแล้วก็
ค่อนข้างเห็นด้วยกับร่างที่ท่านอาคม  เฉลิมแสน ได้เสนอในวันนี้ แต่มีข้อที่ดิฉันข้อแก้ไข ก็คือ ในข้อ 
11 เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับและรวบรวมหลักฐานการเข้าชื่อของผู้ร่วมเข้าชื่อ
เสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น และมีผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าตามท่ี
กฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนด ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ออกหนังสือรับรองความถูกต้อง ครบถ้วนของจำนวนผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น 
ให้ผู้ประสานงานเพื่อไปดำเนินการตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ต่อไป จาก พ.ศ. 2566 ขอแก้ไขเป็น พ.ศ. 2565 ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ 
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ประธานสภาฯ เชิญท่านจุรีภรณ์  เอื้อไพจิตร ขอแก้ไขข้อความในข้อที่ 11 “ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการ
เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ต่อไป” ข้อแก้ไขเป็น พ.ศ. 2565 นะคะ ประธานจะขอ
มติจากที่ประชุมในการขอแก้ไขข้อความในร่างระเบียบดังกล่าว มีสมาชิกขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อความ
จาก พ.ศ. 2566 แก้ไขเป็น พ.ศ. 2565 ในข้อที่ 11 นะคะ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขข้อความ
ในประเด็นดังกล่าว ขอให้ยกมือขึ้นค่ะ ขอสมาชิกได้อภิปรายในประเด็นดังกล่าวก่อนนะคะ ขอเชิญ
ท่านธนพลค่ะ 

นายธนพล เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามที่
ท่านจุรีภรณ์ได้เสนอมันไม่ใช่ข้อเสนอแต่เป ็นข้อผิดพลาด ผมเข้าใจว่าเป็นข้อผิดพลาดเพราะ
กฎหมายพระราชบัญญัติเราจะแก้เป็น พ.ศ.ใหม่ไม่ได้หรอกครับ พระราชบัญญัติน่าจะเป็น พ.ศ. 
2565 ครับ คือเราพิมพ์ผิด น่าจะเป็นพิมพ์ผิดครับ เพราะเราล้อคำมาหลายคำแล้วพิมพ์ผิดเป็น 
2566 ไป น่าจะเป็นตรงนั้นไหมครับ ทางฝ่ายเลขานุการสภาฯ อาจจะใช้อิเล็กทรอนิกส์มาแล้วมัน
ก้าวหน้าก็เลยเพิ่มเลขให้อีกปีหนึ่งนะครับ น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับท่านอาคม แก้ให้มันถูกต้อง  
นะครับ แต่ส่วนที่ผมพูดในตรงนั้นหรือเป็นคำประกอบที่ท่านอาคมจะสงวนไว้หรือว่าเราจะแก้กันก็
คือ ตามหลักฐานที่ผมพูดนะครับ เพราะร่างนี้เป็นร่างที่สมบูรณ์แล้วครับ เพราะใช้กันทุกจังหวัด 
ในการที่นำส่งเข้ามา แต่ว่าในส่วนที่มันถูกไม่ถูกเราจะเพิ่มเติมตามที่ ท่านประธานได้นำเสนอต่อ 
ที่ประชุม ถ้าเรายึดตรงนี้ตามคำที่ผมเสนอนะครับ ข้อ 8 คือการส่งหลักฐานตามวรรคหนึ่ง ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งประสงค์จะเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติตรงที่ว่านี้ สามารถส่งได้ด้วยตนเอง ทางไปรษณีย์ แล้ว
บอกว่าทางไปรษณีย์ซ้ำ หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์มีไหมครับ ถ้าไม่ใช่ก็ตัดออกหรือว่าถ้ามัน
รวมก็เป็นทางทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ชิดเข้ากันมันจะได้เป็นคำเดียวกันนะครับ หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์อื่น มันต้องชงเข้ากันหรือว่าต้องถอดออก ตัดออก ขอที่ประชุมได้พิจารณาร่วมกันนะ
ครับ เสร็จแล้วเราจะได้ผ่านวาระนี้ หรือสมาชิกท่านอื่นจะได้อภิปรายต่อไปนะครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านสุนทรค่ะ 
นายสุนทร กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ฝ่ายผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมประชุม  

ทุกท่านครับ ผมสุนทร  วงค์ศรีมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จากอำเภอจตุร
พักตรพิมาน ในวาระที่ 3 ที่สภากำลังพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเสนอชื่อ พ.ศ. 2565 ตาม
กฎหมายรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2560 มาตรา 254 ที่กำหนดให้ประชาชนสามารถเสนอข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นได้ ซึ่งเพ่ือนสมาชิกหลายคนได้ลุกข้ึนอภิปราย ผมขอขยายความนิดหนึ่งนะครับต่อจากท่าน
ธนพล โอฆะพนม เกี่ยวกับประเด็นนี้  ซึ ่งตามกฎหมายรัฐธรรมนูญจะเห็นได้ว่า เขากำหนดให้
ประชาชนสามารถเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นมานานแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ของ
จังหวัดร้อยเอ็ดก็ดำเนินการกันเกือบจะครบแล้ว ก็เหลือแต่องค์การบริหารส่วนจังหวัดของเราส่วน
ข้อกังวลต่างๆ ที่เพื่อนสมาชิกได้อภิปรายต่อท่านประธานเกี่ยวกับการเสนอชื่อของปประชาชนทั้ง 
10 คน ขบวนการในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นประเภทต่างๆ ผมเรียนกับท่านประธานนะ
ครับว่า มันยังเป็นอำนาจหน้าที่ของสภาของเราโดยตรงอยู่แล้ว ส่วนประชาชนที่สามารถเสนอร่าง
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ข้อบัญญัติท้องถิ่นมันเป็นร่างนะครับ เข้าชื่อมา 10 คน โดยผ่านขบวนการต้องยื่นต่อประธานสภา
โดยความเห็นชอบของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเหมือนเดิมนะครับ ผมว่าขั้นตอนต่างๆ 
เหล่านี้มันยังเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างที่จะยุ่งยากพอสมควร ประชาชนผู้ที่จะเสนอร่างข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นต้องเข้าใจระเบียบข้อปฏิบัติต่างๆ จึงจะสามารถเสนอร่างข้อบัญญัติ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องได้รับ
การบรรจุวาระโดยท่านประธานสภาเหมือนเดิมนะครับ ผมจึงไม่มีความกังวลเลยว่า ขบวนการใน
การที่ประชาชนจะเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้นไม่ได้กระทบต่อสภาของเราโดยตรงอยู ่แล้ว  
นะครับ ผมมีความเห็นว่าตามกฎหมายรัฐธรรมนูญเรา สภาแห่งนี้ต้องอนุมัติให้มีการดำเนินการใน
เรื่องต่างๆ เหล่านี้ต่อไปครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอให้ท่านเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงประเด็นของท่านธนพลได้เรียนถามเมื่อสักครู่ เชิญค่ะ 
เลขานุการสภาฯ  ขอบคุณมากครับท่านครับ กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  

ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในส่วนของประเด็นของการดำเนินการในเรื่องของการจัดทำ
ระเบียบเพื่อเข้าสู่สภายกร่างนะครับ สำนักงานเลขาก็ได้จัดทำ คาดว่าในส่วนของข้อ 8 มีความ 
คลาดเคลื่อนจริงๆ ครับ อย่างเช่นในประเด็นของข้อ 8 วรรคสอง ที่ทางท่านธนพลท่านได้ให้เกียรติ
ในการอภิปรายในส่วนนี้นะครับ จากที่ผมดูในระเบียบประกอบเทียบนะครับ มันก็มีอยู่ 3 ช่องทาง 
คือ 1) สามารถส่งได้ด้วยตนเองทางไปรษณีย์ 2) ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 3) หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์อื่น ดังนี้ในส่วนนี้ ผมคิดว่าการคาดเคลื่อนน่าจะเป็นลักษณะของการจัดฟอนต์ของ
ระบบคอมพิวเตอร์นะครับที่มันใช้ระบบยืดนะครับ เพื่อให้มันเกิดความสวยงามเท่ากันทั้งหน้าหลัง 
มันเลยทำให้อักษรมันขยายครับ ตรงนี ้ทางสำนักงานเลขาขอน้อมรับครับ สำหรับประเด็น
พระราชบัญญัติในข้อ 11 ตัวจริงพระราชบัญญัติที ่เกิดขึ ้น แรกเริ่มมันจะมีตั ้งแต่ พ.ศ. 2542  
เป็นตัวเก่า และก็มีตัวใหม่พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 ซึ่งเราก็ได้
ดำเนินการในห้วงปี 2565 นะครับ ในช่วงของการบรรจุเข้าข้อบัญญัติ แต่ทั้งนี้ได้มีการถอดมันก็เกิด
ความคลาดเคลื่อนการพิมพ์ตัวเลขครับ ตรงนี้สำนักงานเลขาขอน้อมรับครับ เรียนเพ่ือโปรดทราบครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านจุรีภรณ์ค่ะ 
นางสาวจุรีภรณ์ เรียนท่านประธานสภาฯ เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาว  

จุรีภรณ์  เอื้อไพจิตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 
ขออนุญาตทักท้วงท่านเลขานุการสภา ในข้อ 8 จริงๆ แล้ว การส่งหลักฐานน่าจะมี 4 ช่องทาง 
สักครู่ท่านเลขานุการสภาชี้แจงว่ามี 3 ช่องทาง จริงๆ แล้วน่าจะมี 4 ช่องทาง คือ 1) สามารถส่งได้
ด้วยตนเอง 2) ทางไปรษณีย์ 3) ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 4) หรือสื ่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืน  
ขออนุญาตทักท้วงค่ะ ช่วยพิจารณาด้วยค่ะ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านเดชศักดิ์ค่ะ 
นายเดชศักดิ์ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  

ผมเดชศักดิ์  โพธิศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อำเภอเสลภูมิ ก่อนอ่ืน
ต้องขออนุญาตได้พูดเนื่องจากว่า ผมไปอบรมมาเรื่องนี้โดยตรง อยากจะขอพูดด้วยและผมก็ไม่รู้ว่า 
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วันนี้จะเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของผมหรือเปล่า เพราะฉะนั้นอยากจะพูดสักหน่อย ในเรื่อง
ญัตติร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนใน
การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566 เรื่องนี้สมาชิกที่ไปอบรมกันหลายท่าน พวกเราก็ได้จ
ตั้งใจอบรมกันอย่างเต็มที่ทั้ง 3 วัน ตรงนี้คือร่างระเบียบนะครับ อันดับแรกเราต้องสร้างระเบียบ
ตรงนี้ขึ้นมาก่อน ก่อนที่จะไปถึงข้อบัญญัตินะครับ ขั้นตอนนี้เป็นเพียงขั้นตอนแรก เราต้องออกร่าง
ระเบียบก่อนอาจารย์บอกมาอย่างนั้นนะครับ เพราะฉะนั้นเรื่องของร่างระเบียบตรงนี้ จริงๆ แล้ว 
ทั้งร่างระเบียบทั้งข้อบัญญัติมันมีไฟล์สำเร็จรูปของส่วนกลางอยู่แล้วทุกคนก็ทำเหมือนกันหมด 
เพียงแต่ว่ากระบวนการขั้นตอนก็คือต้องทำให้มันถูกต้องตามข้ันตอน มีการสร้างระเบียบขึ้นมาก่อน
แล้วค่อยไปร่างข้อบัญญัติขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง เราไม่สามารถที่จะไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ
รายละเอียดไปเพ่ิมเติม จริงๆ ก็เพ่ิมเติมได้ แต่เขาก็คงทำมาดีแล้ว สำหรับร่างข้อบัญญัติ ในส่วนตรง
นี้ผมก็เห็นว่า การพิจารณาร่างระเบียบตรงนี้ ควรจะพิจารณาเห็นชอบให้ดำเนินการต่อไป เพราะว่า 
อบจ.ของเราช้ากว่าทาง อบต. เทศบาลมากมายนะครับ เขาเสร็จกันหมดแล้วเหลือแต่เรา 
เพราะฉะนั้นก็เสนอท่านประธานสภาให้มีการลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบไปเลยครับ ขอบคุณ
ครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านสมาชิกสภานะคะ เชิญท่านธนพล  โอฆะพนมค่ะ 
นายธนพล เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมธนพล  โอฆะพนม สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอพนมไพร ก็เห็นด้วยกับท่านเดชศักดิ์ แต่ประเด็นที่
ท่านเลขานุการสภาได้อธิบาย ผมใคร่ขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับ ถ้าผ่านตรงนี้ได้ 2 ประเด็นนะครับ 
คือ ในข้อ 4 กับ ข้อ 8 มันล้อคำกัน ถ้าข้อ 4 บอกว่า ผมไม่อ่านหมดนะครับ ในส่วนตอนท้าย 
วรรคแรก บอกว่า ยื่นต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดด้วยตนเองหรือส่งทาง
ไปรษณีย์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตามท้าย
ระเบียบนี้ ถ้าอย่างนั้นที่ท่านเลขานุการสภาบอกว่า เอกสารมันยืด มันก็ไม่พ้องกันกับระหว่างข้อ 8 
วรรคสอง กับข้อ 4 นะครับ ซึ่งมันก็บอกว่า ด้วยตนเอง ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่ออ่ืนๆ ที่ผม
บอกว่าถ้าออกไปความสวยงาม หรือว่ามันเป็นภาษาทางสากลแล้วว่า ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
ถ้าเอาตามข้อ 4 นะครับ ผมไม่ได้ว่าถ้าต้องผ่าน พอเราเอาร่างนี้ไปตรามันก็ต้องล้อไปตามนี้ เกิดมัน
ไม่สง่างามเหมือนกับทำคำตกแล้วเราก็ต้องเอาตรงนี้เข้าเป็นคำต่อไป ใคร่ขออนุญาตเราแก้ให้เสร็จ
แล้วค่อยลงมติมันก็ไม่เป็นไรครับ เพราะว่าถ้าทำไปมันก็ต้องเข้าเล่มตามที่เราเสนอนะครับ ต้องขอ
อนุญาตท่านอาคมด้วยนะครับว่า ผมเข้าใจว่าฟอนต์นี้มันก็เพ้ียนได้นะครับ ถ้าจะเอาไปรษณีย์ก็เอา
ไปรษณีย์ไปใส่ข้อ 4 อีก ซ้อนๆ กันกันให้มันตรงกันนะครับ ถ้าความหมายมันเป็นอย่างนั้น ตรงอ่ืน
ไม่ติดนะครับ ถ้าเราทำระเบียบตรงนี้ให้มันเสร็จ ต่อไประเบียบตรงนี้มันจะประกาศให้พี่น้อง
ประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดได้เข้าชื่อเพ่ือยื่นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ 
ขอบคุณท่านตุลธรนะครับที่ได้มองเห็นตรงนี้นะครับว่า ในร่างระเบียบที่ยื่นเข้ามาข้อ 4 ช่วงท้าย  
ขอทุกท่านได้ดู ท่านปลัดนะครับฝ่ายข้าราชการ เอาอะไรก็ได้ให้มันจบนะครับ ไม่ติดขัดเพราะว่า 
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เรื่องนี้มันเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนทั่วไป ถ้าเราทำเสร็จมันเป็นหน้าตาของสภาเรา ถ้าเรา
ทำมันแย้งกันเองในเนื ้อหาในตัวหนังสือ จะเอาตัวไหนก็เอา จะเอาข้อ 8 มาเพิ ่มให้ข้อ 4  
มันสมบูรณ์ก็สมบูรณ์ไป หรือจะตัดข้อ 8 เป็นตามข้อ 4 ก็ให้มันตรงกันไป เพราะผมเข้าใจว่ามัน  
ล้อคำและเกิดเป็นร่างระเบียบนี้นะครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านสมาชิกสภาที่ได้อภิปรายในประเด็นดังกล่าว เชิญท่านเลขานุการสภาชี้แจงเพ่ิมเติมค่ะ 
เลขานุการสภาฯ  ต้องขอบคุณท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับ ในส่วนของประเด็นตามข้อ 8 วรรคสอง

ประกอบกับข้อ 4 ที่ทางท่านธนพลได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมนะครับ ในตัวนี้เป็นร่างระเบียบนะครับ 
ซึ่งสมาชิกสภาสามารถปรับข้อความได้หมดครับ และสามารถเพิ่มเติมตกแต่งได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้อง
อยู่ในหลักเกณฑ์นะครับ ซึ่งตัวนี้จากข้อ 8 วรรคสอง เป็นอย่างนี้ได้ไหมครับ อย่างที่ท่านสมาชิก
สภา ท่านจุรีภรณ์ท่านได้ความเห็นก็คือ 1) ส่งด้วยตนเอง 2) ทางไปรษณีย์ คือ ทางไปรษณีย์ทั่วไป
นะครับ 3) ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ น่าจะเป็น E-mail 4) หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น น่าจะเป็น 
Line ที่มันสามารถสื่อสารกันได้ทางอิเล็กทรอนิกส์ครับ นำเรียนเพื่อโปรดพิจารณาครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม ขอเชิญค่ะ เชิญท่านวสันต์ค่ะ 
นายวสันต์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ ผมไม่ได้ไปอบรมครับ แต่ผมอยากพูด

ประเด็นนี้ครับ ผมเข้าใจนะครับท่าน สจ.ธนพล โอฆะพนม ขออภัยที่เอ่ยนาม ตรงข้อ 4 ที่บอกว่า 
ส่งด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ตรงคำว่า จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในข้อ 
8 บอกว่า ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ มันมีความแตกต่างกัน ในเรื่องชื่อเฉยๆ นะครับ ความจริง
น่าจะเปลี่ยนให้สอดคล้องกันเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เหมือนกัน คือ E-mail มันน่าจะแก้คำตรง
นี้มากว่านะครับ ขอบคุณครับ  

ประธานสภาฯ จากที่ท่านสมาชิกหลายๆ ท่านได้อภิปรายประเด็น ข้อ 4 กับ ข้อ 8 ซึ่งเสนอให้ทางฝ่ายเลขานุการ
ได้เปลี่ยนข้อความให้สอดคล้องตรงกันระหว่าง ข้อ 4 กับข้อ 8 วรรคสอง และมีสมาชิกได้เสนอ
เพิ่มเติมในส่วนของช่องทางการเสนอชื่อเป็น 4 ช่องทาง คือ 1) ส่งด้วยตนเอง 2) ทางไปรษณีย์  
3) ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 4) หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื ่น จะขออมติจากที่ประชุมว่ามีมติ
เห็นชอบกับการที่จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลในร่างระเบียบดังกล่ าว เพื่อที่เราจะได้เห็นชอบในร่าง
ระเบียบนี้ในลำดับต่อไป มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมไหมค่ะ ไม่มีนะคะ ถ้าไม่มีจะขอมติให้
แก้ไขเพ่ิมเติมร่างระเบียบดังกล่าวตามที่สมาชิกท่านจุรีภรณ์เสนอมานะคะ จะมีอยู่ 2 ข้อนะคะที่ขอ
แก้ไขเพ่ิมเติม ขออนุญาตถามมติที่ประชุมนะคะ มีสมาชิกท่านใดที่เห็นชอบให้แก้ไขเพ่ิมเติมจากเดิม 
3 ช่องทาง เป็น 4 ช่องทาง คือ 1) ส่งด้วยตนเอง 2) ทางไปรษณีย์ 3) ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
4) หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ขอให้ยกมือขึ้นค่ะ ขอบคุณค่ะ มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้แก้ไข
เพ่ิมเติมข้อมูลในร่างระเบียบดังกล่าว ขอให้ยกมือขึ้นค่ะ ไม่มีนะคะ 

  มติที่ประชุม เห็นชอบ 31       เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 
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และประเด็นที่ 2 ที่สมาชิกเสนอให้แก้ไขปรับปรุงข้อความที่พิมพ์ผิดในข้อ 11 เมื่อองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับและรวบรวมหลักฐานการเข้าชื่อของผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น และมีผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอ ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าตามท่ีกฎหมายว่าด้วยการ
เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนด ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดออกหนังสือรับรอง
ความถูกต้อง ครบถ้วนของจำนวนผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นให้ผู้ประสานงานเพื่อไป
ดำเนินการตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการเข้าชื ่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ ่น พ.ศ. 2566  
ขอแก้ไขเป็น พ.ศ. 2565 จะขอมติที่ประชุมในแก้ไขข้อความดังกล่าวนะคะ สมาชิกสภาท่านใด
เห็นชอบให้แก้ไขข้อความเมื่อสักครู่ให้ยกมือขึ้นค่ะ ขอบคุณค่ะ สมาชิกสภาท่านใด ไม่เห็นชอบ 
ให้แก้ไขเม่ือสักครู่ขอให้ยกมือขึ้นค่ะ ไม่มีนะคะ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 31       เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมขอเชิญค่ะ ไม่มีนะคะ หากไม่มีประธานสภาจะขอมติจาก  

ที่ประชุมนะคะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดเห็นชอบญัตติ ร่างระเบียบ
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566 กรุณายกมือค่ะ ขอบคุณค่ะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ดท่านใดไม่เห็นชอบ กรุณายกมือค่ะ ไม่มีนะคะ เป็นอันว่าที ่ประชุมมีติ เห็นชอบญัตติ 
ร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อ
เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566 และเอกสารประกอบร่างระเบียบแล้วนะคะ ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดจะได้ลงนามและประกาศใช้ต่อไปค่ะ  

มติที่ประชุม เห็นชอบ 31       เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 
ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 4 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง  ญัตติร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้า
ฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

ประธานสภาฯ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้กำหนดระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2550 และได้มีประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง 
ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ลงวันที่ 14 กันยายน 2550 ไปแล้วนั้น เพื่อให้ระเบียบดังกล่าว สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบันและเป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
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ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ข้อ 117 วรรคสี่ และหนังสือจังหวัด
ร้อยเอ็ด ด่วนที่สุด ที่ รอ 0023.4/ว 5189 ลงวันที่ 2 กันยายน 2563 เรื่อง การให้ประชาชนเข้าฟัง
การประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แจ้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการพัฒนา
การเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา เสนอแนะให้กระทรวงมหาดไทย  ขอความ
ร่วมมือสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม เพื่อให้ประชาชน
สามารถเข้าฟังการประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง
ความคิดเห็นสะท้อนปัญหาความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  
และนางสาวจุรีภรณ์  เอื้อไพจิตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตเลือกตั้งที่ 3 
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ได้เสนอญัตติร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ว่าด้วยการให้
ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งญัตติ
ดังกล่าวเป็นญัตติเกี่ยวกับกิจการของสภาท้องถิ่น ตามข้อ 37 (1) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  
ขอเชิญเลขานุการชี้แจงระเบียบค่ะ 

เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
กระผมนายหมวดเอกเนติพัฒน์ รู้ยืนยง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ขอนำ
เรียนชี้แจงระเบียบเกี่ยวกับการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและปรึกษาของสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ข้อ 117 วรรคสี่ “ให้ประธานสภาท้องถิ่นจัดให้
ประชาชนที่ประสงค์จะเข้าฟังการประชุมได้เข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาท้องถิ่น  
ให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่สภาท้องถิ่นกำหนด นำเรียนเพื่อโปรด
พิจารณาครับ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านจุรีภรณ์เสนอญัตติค่ะ 
นางสาวจุรีภรณ์ เรียนท่านประธานสภาฯ เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาว  

จุรีภรณ์  เอื้อไพจิตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 
ดิฉันขอเสนอร่างญัตติร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ว่าด้วยการให้ประชาชน
เข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  ด้วยสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้พิจารณาในการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 
2566 เมื่อวันที่........มีนาคม 2566 กำหนดระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและ
การปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพื ่อให้เป็นไปตามข้อ 117 วรรคสี่  
แห่งระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 โดยวางระเบียบไว้ดังนี้ 
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ข้อ 1 ผู้ประสงค์จะเข้าฟังการประชุมต้องทำหนังสือขออนุญาตเข้าฟังการประชุมและลงลายมือชื่อ
ผู้ขอเข้าฟังการประชุมยื่นต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อพิจารณาอนุญาต 
โดยยื่นล่วงหน้าก่อนวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดไม่น้อยกว่า 1 วัน เมื่อ
ประธานสภาอนุญาตแล้วให้ผู้ประสงค์เข้าฟังการประชุมนั้นเข้าฟังการประชุมได้กรณีท่ีมีผู้ขอเข้าฟัง
การประชุมเป็นหมู่คณะอาจให้ผู้แทนของหมู่คณะนั้นเป็นผู้ขออนุญาตก็ได้ ทั้งนี้ต้องระบุถึงจำนวน
และรายชื่อผู้ที่จะเข้าฟังการประชุมด้วย 
กรณีที่มีประชาชนยื่นความประสงค์ขอเข้าฟังการประชุมจำนวนมากและไม่สามารถจัดให้ประชาชน
เข้ารับฟังการประชุมได้ทั้งหมด ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาอนุญาต
ให้บุคคลหรือคณะบุคคลเข้าฟังการประชุมตามที่เห็นสมควร หรืออาจจัดให้ประชาชนรับฟัง  
การประชุมภายนอกห้องประชุมหรือบริเวณใกล้เคียงโดยแจ้งให้ผู้ประสงค์ขอเข้าฟังการประชุมทราบ 
ข้อ 2 ผู้เข้าฟังการประชุมต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
(1) แต่งกายสุภาพเรียบร้อย 
(2) นั่งหรืออยู่ประจำในที่ที่จัดไว้สำหรับผู้เข้าฟังการประชุม 
(3) ต้องประพฤติตนให้เรียบร้อย ไม่แสดงกิริยาอาการที่กระทำให้เสื่อมเกียรติของที่ประชุม หรือ
ก่อกวนความสงบเรียบร้อย ไม่พูดจา สนทนา ส่งเสียง หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวน 
การประชุม 
(4) ไม่ใช้เครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์ถ่ายภาพ บันทึกเสียง วิทยุ-เทป หรืออุปกรณ์อ่ืนใดที่อาจรบกวน
การประชุมได้ 
(5) ไม่นำอาวุธหรือสิ่งเทียมอาวุธเข้าไปในห้องประชุม 
(6) ไม่นำอาหารหรือเครื่องดื่มเข้าไปหรือรับประทานในห้องประชุม 
(7) ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งของประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
ที่สั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย 
ข้อ 3 ให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดดำเนินการ ดังนี้ 
(1) จัดทำแบบคำร้องขอเข้าฟังการประชุมไว้เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 
(2) รวบรวมคำร้องขอเข้าฟังการประชุมเสนอให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
พิจารณาอนุญาตและแจ้งผู้ขอเข้าฟังการประชุมทราบ 
(3) จัดที่นั่งและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าฟังการประชุมตามความเหมาะสม 
ข้อ 4 ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด รักษาการตามระเบียบนี้ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาค่ะ 

ประธานสภาฯ ท่านจุรีภรณ์  เอื้อไพจิตร ได้เสนอญัตติร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ว่าด้วย
การให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบญัตติร่างระเบียบดังกล่าว ซึ่งมีทั ้งหมด 4 ข้อ สมาชิกท่านใดมีความ
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ประสงคจ์ะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อความในส่วนใด ขอให้อภิปรายในที่ประชุมค่ะ ขอเชิญค่ะ เชิญท่าน
ดาราณีค่ะ 

นางสาวดาราณี เรียนท่านประธานสภาฯ เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาว  
ดาราณี  ศรีดารา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอหนองพอก จาก
ระเบียบวาระที่ 4 เรื ่อง ญัตติร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ว่าด้วยการให้
ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตามร่างเมื่อ
สักครู่ที่ท่านจุรีภรณ์ได้เสนอเมื่อสักครู่ ขออนุญาตเอ่ยนามนะคะ รู้สึกว่าทางสำนักงานเลขานุการจะ
ไม่ได้ส่งร่างให้สมาชิกนะคะ เราจะเห็นแค่ตัวอย่างนะคะ ถ้าดูไม่ผิดนะคะ จะเป็นตัวอย่างระเบียบ
ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด/
เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล อาจจะเป็นตัวที่เราล้อมาจากหลายๆ ที่นะคะ สมาชิกท่านใดมี
ร่างไหมค่ะ ตัวดิฉันไม่มี มีไหมค่ะ พอดีกำลังหาอยู่นะคะ เมื่อสักครู่นี้ก็ชื่นชมนะคะที่ทางฝ่ายเลขา
ได้จัดเตรียมไม่ว่าจะเป็นเอกสารต่างๆ  ข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับระเบียบต่างๆ ที่เราจะได้อนุ มัติหรือ
คุยกันนะคะ เรื่องนี้ถามว่า เป็นส่วนที่ทางสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดของเราจะต้องจัดเตรียม
ไว้ เพื่อให้พ่ีน้องประชาชนได้เข้าฟัง ก็ยังไม่เห็นร่างนะคะ แต่เท่าท่ีดู คงจะล้อมาจากที่อ่ืนแล้วนะคะ 
ตรงนี้ฝากทางฝ่ายเลขาด้วยนะคะ ในเรื่องของเอกสาร ท่านใดมีไหมค่ะ ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านธนพล  โอฆะพนมค่ะ 
นายธนพล เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมธนพล  โอฆะพนม สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอพนมไพร ในญัตตินี้ผมใคร่ขออนุญาต ตามที่สมาชิก
ท่านดาราณีได้นำเสนอ ตามที่ท่านจุรีภรณ์  เอื้อไพจิตร เสนอญัตติเข้ามา แต่ที่ได้รับในการส่ง
เอกสาร ผมใคร่ขออนุญาตอันดับแรกก็คือ ไม่มีร่างตัวดังกล่าว ก็นั ่งฟังอยู่ว่า มันก็เข้าท่าดีอยู่  
แต่ส่วนหนึ่งเรามีเมื่อครั้งปี 2550 ตามเอกสารที่ได้แนบมามันใช้ได้ไหม การเข้าฟังขอเอ่ยนามท่าน
นะครับ อดีตประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านเอกชัย  พลซื่อ ในเรื่ องระเบียบ
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟัง
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2550 ถ้าเรายกร่างตัวนี้เข้ามา ตัวนั้นต้อง
ยกเลิกไปหรือว่าตัวนี้มันใช้ไม่ได้หรือยังไงครับ หรือเราเทียบกันยังไง และส่วนร่างตรงที่ท่านจุรีภรณ์
เสนอเข้าสู่สภา ไม่แน่ใจนะครับว่า ตามญัตติที่ผ่านมามันก็มีข้อบกพร่องสภาจะพิจารณาก็คง
พิจารณาเลยไม่ได้ ถ้าเอกสารยังไม่ครบ ขออนุญาตท่านจุรีภรณ์เราเอาญัตตินี้เข้าหลังวาระอื่นๆ  
เข้าสภาทีหลังได้ไหม เพราะว่าถ้าเราตราก็ต้องตราตามที่ท่านจุรีภรณ์ อีกไม่นานท่านประธานสภาก็
ขอมติสภาใช่ไหมครับ มันจำเป็นที่เราต้องร่วมกันลงมติ แต่ถ้ารีบลงมติโดยที่ไม่มีข้อมูล มันก็จะเป็น
แบบเดิม ๆ อีกก็เอาเอกสาร ขออนุญาตท่านเลขาในการนำส่งเอกสารให้กับสมาชิก ซึ่งผมถือมาทั้ง
ฉบับเลยนะครับ ก็แสดงว่าสมาชิกไม่ได้รับร่างตัวนี้นะครับ ท่านจุรีภรณ์ไม่ได้กล่าวถึงท่านนะครับ 
ตามที่ท่านอ่านมาทั้งหมดเราจะประติดประต่อไม่ทัน แต่ถ้าเราได้รับร่างทั้งฉบับเราก็ จะพิจารณา
เป็นข้อๆ ไปหรือพิจารณาร่วมกันเอาถูกผิดให้มันถูกไป อันนี ้เสนอสภาว่า เพื ่อไม่ให้ญัตติอ่ืน  
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มันชะลอตรงนี้เราไปเอาเอกสารตรงที่ผู้เสนอญัตติ แสดงว่าท่านยื่นตั้งนานแล้วครับ ท่านประธานสภา
ถึงได้บรรจุเข้าระเบียบวาระนี้ แต่ว่าในส่วนของสมาชิกไม่ได้รับร่าง ก็พึ่งชมไปญัตติที่แล้วนะครับ 
ญัตตินี้ก็ตกมาอีก ผมไม่อยากให้บรรยากาศมันเกิดอย่างนี้ หรือเราจะทำญัตตินี้ค้างไว้ เพ่ือประเด็น
หลังไหม เราจะได้เอาญัตติอ่ืนมาว่ากันไปก่อน เพราะหลายท่านได้เข้าฟังมันเป็นเรื่องที่สภาของเรา
เป็นอย่างนี้ล่ะครับ มันจะได้เห็นร่วมกัน ตอนนี้ยังไม่มีประชาชนร่วมฟัง มีคณะของท่านประธาน 
รพ.สต.ทุกอำเภอเข้ามาฟัง และต้องทำให้มันชัดเจนขึ้น ไม่ได้ให้มันเกิดความเสียหายอยากให้มัน
เกิดความสง่านะครับ เราตกลงกันเลยครับว่า จะเอายังไงในส่วนของสภาตรงนี้ ญัตตินี้ค้างไว้ก่อนก็
ได้ หรือถอนเพื่อเอาเข้าวาระอื่นๆ ก็ได้ ถ้ามันผ่านแล้วเราก็เหมือนกับต้องมายกมือให้ญัตตินี้โดยที่
ต้องขออนุญาตท่านจุรีภรณ์จริงๆ นะครับว่า ท่านเสนอเข้ามาแต่พวกเราไม่ได้คัดค้านนะครับว่า  
สิ่งที่ประชาชนจะมีส่วนร่วม เพราะว่าเราเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนในแต่ละเขตเป็นตัวแทน
ของพ่ีน้องจังหวัดร้อยเอ็ด ก็ถือว่าประชาชนทุกคนย่อมมีส่วนได้ส่วนเสีย ย่อมมีสิทธิ์ที่จะเข้าฟังและ
ตราข้อบัญญัติของตัวเองได้ ตรงนี้ไม่ขัดข้อง แต่ว่าพอประกาศออกไปเราต้องได้เห็นร่วมกันนะครับ  
นี่คือความสง่าของสภา สมาชิกก็จะได้มีความภูมิใจนะครับว่า เราผ่านให้ประชาชนต่างๆ ได้เข้ามา 
มีกิจกรรมร่วมในสภาของเรา ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่าน สจ.เดชศักดิ์ค่ะ 
นายเดชศักดิ์ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายเดชศักดิ์  โพธิศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อำเภอเสลภูมิ วันนี้ผมต้องขออภัยอย่างยิ่งที ่ผมต้องพูดหลายครั้ง แต่
จำเป็นต้องพูดนะครับ ไม่รู ้ว ่ามีพรุ ่งนี้สำหรับผมหรือเปล่า ผมเห็นด้วยกับท่านธนพลนะครับ 
เพราะว่าการพิจารณาเก่ียวกับข้อกฎหมายอะไรต่างๆ เรื่องคำเรื่องข้อความสำคัญ บางทีคำเดียวกัน 
ติดกัน คำเดียวกันแยกกัน ความหมายแตกต่างกัน ไม่เชื่อลองไปหาดูมีหลายคำเลย เพราะฉะนั้นผม
เห็นด้วยในการที่ให้ท่านจุรีภรณ์ถอนก่อนนะครับ และท่ีสำคัญเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญอย่างหนึ่งก็คือ 
การมีส่วนร่วมของพี ่น้องประชาชนที่จะเข้ามาร่วมฟังการอภิปรายในสภา ซึ ่งต้องพิจารณา
รายละเอียดให้ดี ไม่งั้นอาจทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของการประชุมได้ และที่สำคัญขนาดวันนี้ท่าน
ประธาน รพ.สต.อำเภอเข้ามา 20 กว่าท่าน ก็ยังร้อนขนาดนี้ ถ้าเป็นไปได้ถ้าเราผ่านระเบียบตรงนี้
ออกไป ผมอยากให้เปลี่ยนแอร์ใหม่ได้ไหมครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านจุรีภรณ์ค่ะ 
นางสาวจุรีภรณ์ เรียนท่านประธานสภาฯ เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาว  

จุรีภรณ์  เอื้อไพจิตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 
อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะ ดิฉันเองก็ไม่ได้ตรวจรายละเอียดในเรื่องของญัตติ ร่างระเบียบสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จริงๆ ก็ได้รับเอกสารตั้งแต่วันเสาร์นะคะ แต่เนื่องจากภารกิจ
ช่วงนี้งานบุญผะเหวดก็ค่อนข้างเยอะ ก็เลยไม่ได้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งให้เพื่อนสมาชิก ทุกท่านค่ะ
ในระเบียบที่ตราเมื่อ พ.ศ. 2550 โดยท่านประธานสภา เอกชัย  พลซื่อ ต้องขออนุญาตเอ่ยนาม 
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ระเบียบที่เราตราเมื่อ พ.ศ. 2550 กับวันนี้ที่ดิฉันเสนอร่างเข้ามา หลายสิ่งหลายอย่างก็เปลี่ยนแปลง
ไป ข้อความก็เปลี่ยนแปลงไป เพราะฉะนั้นก็คือ เพ่ือให้เกิดความสง่างามกับสภาแห่งนี้ ตัวดิฉันก็จะ
ขออนุญาตทำตามคำแนะนำของเพ่ือนสมาชิกไม่ว่าจะเป็นท่านธนพล โอฆะพนม หรือท่านเดชศักดิ์   
โพธิศรี ก็ขอถอนญัตตินี้ออกไปก่อน ถ้าเอกสารเรียบร้อยก็คงจะนำเข้าสภาภายหลังเพื่อประโยชน์
ของพ่ีน้องที่จะเข้าร่วมประชุมสภาในครั้งต่อไป ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมไหมค่ะ เชิญท่านธนพลค่ะ 
นายธนพล เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมธนพล  โอฆะพนม สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอพนมไพร ขอบคุณท่านจุรีภรณ์ แต่เชื่อว่าถ้าเอกสาร
ครบวันนี้เราพิจารณาขอมติสภาเข้าอีกรอบหนึ่งน่าจะได้นะครับ ถ้าท่านทำให้มันได้ เราจะได้ทำ
ร่วมกัน เพราะว่าถ้าเหมือนกับ ครม. 20 กว่าเรื่อง 30 กว่าเรื่อง เขาก็ทำทันวันเดียว แต่ถ้าเรา
เตรียมเอกสารครบมีหลักการมีหลักฐานเราก็สามารถทำได้นะครับ ไม่อยากให้ให้ชาวบ้านหรือ
ประชาชนเขาต้องเสียโอกาสในการที่จะเข้าร่วมฟังในการประชุมกิจกรรมขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ดของเรา ขอฝากท่านเลขานะครับ ฝ่ายเอกสารให้เอาเข้าสภาให้ทันในวันนี้เราจะได้
พิจารณา ขอเข้าช่วงท้ายก็ได้นะครับท่านจุรีภรณ์ เพราะว่าผมเข้าใจว่าญัตติอ่ืนเราจะได้ดำเนินการ
ต่อไป เพราะญัตตินี้เป็นของสมาชิกทั้งนั้น ไม่ได้คุยกันสมาชิกไม่ได้ดิวกันก่อน ต่อไปเป็นขอ ง 
คณะผู้บริหารนะครับ ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ ในญัตตริ่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุม
และการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  ซึ ่งผู ้เสนอญัตติท่าน สจ.จุรีภรณ์   
เอ้ือไพจิตร มีความประสงค์ขอถอนญัตติตามที่ท่านสมาชิกได้ชี้นำนะคะ ขออนุญาตผู้รับรอง 2 ท่าน 
ในการเสนอขอถอนญัตติขอผู้รับรอง 2 ท่านค่ะ ผู้รับรองถูกต้องนะคะ ต่อไปจะเป็นการขอมตินะคะ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดเห็นชอบให้ถอนญัตติร่างระเบียบสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ขอให้ยกมือขึ้นค่ะ ขอบคุณค่ะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ดท่านใดไม่เห็นชอบให้ถอนญัตติร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ว่าด้วย
การให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ขอให้
ยกมือขึ้นค่ะ ไม่มีนะคะ เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ถอนญัตติ ร่างระเบียบสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 31       เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ถอนญัตติร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ว่าด้วยการให้
ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
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ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 5 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แผนงานบริหารงานทั่วไป) 
ประธานสภาฯ เชิญท่านนายกเสนอญัตติค่ะ 
นายก อบจ. เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดผู้ทรงเกียรติ  

ทุกท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2566 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ หลักการ เพ่ือสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาอนุมัติญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2566 
แผนงานบริหารงานทั ่วไป งานวางแผนสถิต ิและวิชาการ งบลงทุน ค่าครุภ ัณฑ์ ครุภ ัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ตามความในข้อ 29 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 เหตุผล องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีความ
จำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เนื่องจาก
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้กำหนดหลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ขึ ้นมาใหม่ ทำให้คุณลักษณะพื้นฐานไม่ตรงตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จึงไม่สามารถจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวได้ จึงขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ดังนี้  
ข้อความเดิม 1. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 24,000 บาท  
ใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน  
(8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ 
ในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด  
ไม่น้อยกว่า 4.2 GHz จำนวน 1 หน่วย  

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB  

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ  

ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย  
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง  
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- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T  
หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  

- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth 
- จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
2. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ 2 จำนวน 23,000 บาท ใช้ในราชการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core)  
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
- มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 64 GB  
- มีหน้าจอสัมผัสขนาดไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว และมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 2,360 x 1,600 Pixel  
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11 ax) และ Bluetooth  
- มีอุปกรณ์การเขียนที่สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ตพร้อมอุปกรณ์ชาร์จ

แบตเตอรี่  
- มีกล้องด้านหน้าความละเอียดไม่น้อยกว่า 8 Megapixel  
- มีกล้องด้านหลังความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 Megapixel 
- จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ข้อความใหม่ 
1. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 24,000 บาท ใช้ในราชการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน  
(8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่
น้อยกว่า 4 GHz จำนวน 1 หน่วย  

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB  

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ  

ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว  
- มีกล้องความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,280 x 720 pixel หรือ 720p 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
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- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 

แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ax) และ Bluetooth 
- จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
2. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ 2 จำนวน 23,000 บาท ใช้ในราชการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core)  
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
- มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 64 GB  
- มีหน้าจอสัมผัสขนาดไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว และมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 2,360 x 1,600 Pixel  
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11 ax) และ Bluetooth  
- มีอุปกรณ์การเขียนที่สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต  
- มีกล้องด้านหน้าความละเอียดไม่น้อยกว่า 8 Megapixel  
- มีกล้องด้านหลังความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 Megapixel 
- จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
จึงเสนอญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
(แผนงานบริหารงานทั่วไป) เพ่ือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาอนุมัติตามระเบียบ
ต่อไป ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 (แผนงานบริหารงานทั่วไป) มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเรียนเชิญค่ะ ไม่มีนะคะ หากไม่มี 
จะขอมติจากที่ประชุมนะคะ เชิญเลขานุการสภานับองค์ประชุมด้วยค่ะ องค์ประชุมครบนะคะ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดอนุมัติญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี ้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แผนงานบริหารงานทั่วไป) กรุณายกมือค่ะ 
ขอบคุณค่ะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดไม่อนุมัติญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลง
คำชี ้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แผนงานบริหารงานทั่วไป)  
กรุณายกมือค่ะ ไม่มีนะคะ เป็นอันว่าที ่ประชุมมีมติอนุมัติญัตติแก้ไขเปลี ่ยนแปลงคำชี ้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แผนงานบริหารงานทั่วไป)  

มติที่ประชุม อนุมัติ  31       เสียง 
  ไม่อนุมัติ  - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 
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ที่ประชุมมีมติอนุมัติญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 (แผนงานบริหารงานทั่วไป) 

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 6 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)  

ประธานสภาฯ เชิญท่านนายกเสนอญัตติค่ะ 
นายก อบจ.  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดผู้ทรงเกียรติ  

ทุกท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี ่ยนแปลงคำชี ้แจง
งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2566 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้  หลักการ เพื่อสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาอนุมัติญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย พ.ศ. 2566 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ ตามความในข้อ 29 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 เหตุผล องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ดมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที ่ด ินและสิ ่งก่อสร้าง  
ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ เนื่องจากมีข้อผิดพลาดสรุปประมาณราคา ค่าปรับปรุงถนนลาดยาง  
(ปร.5, ปร.4) โดยพื้นที่การดำเนินงานตลอดจนแบบแปลนการก่อสร้างไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่
อย่างใด จึงขอแก้ไขเปลี ่ยนแปลงคำชี ้แจงงบประมาณรายจ่าย ดังนี้ ข้อความเดิม ปรับปรุง
ถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สาย อบจ.รอ.1008 บ้านเหล่างิ้ว ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร - 
บ้านเขือง ตำบลบ้านเขือง อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณ 6,000,000 บาท  ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 5.00 – 6.00 เมตร ยาว 1,576 เมตร จุดเริ ่มต้น 16°09'33.0"N 103°37'03.6"E 
จุดสิ้นสุด 16°09'43.0"N 103°42'47.5"E ตามแบบ อบจ.รอ เลขที่ 40/2566 ข้อความใหม่ ปรับปรุง
ถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สาย อบจ.รอ.1008 บ้านเหล่างิ้ว ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร - 
บ้านเขือง ตำบลบ้านเขือง อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณ 6,000,000 บาท  ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 5.00 – 6.00 เมตร ยาว 1,816 เมตร จุดเริ ่มต้น 16°09'33.0"N 103°37'03.6"E 
จุดสิ้นสุด 16°09'43.0"N 103°42'47.5"E ตามแบบ อบจ.รอ เลขที่ 40/2566 จึงเสนอญัตติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา) เพ่ือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาอนุมัติตามระเบียบต่อไป 

ประธานสภาฯ ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเรียนเชิญค่ะ ไม่มีนะคะ 
หากไม่มีจะขอมติจากที่ประชุมนะคะ เชิญเลขานุการสภานับองค์ประชุมด้วยค่ะ องค์ประชุมครบ
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นะคะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดอนุมัติญัตติแก้ไขเปลี ่ยนแปลง 
คำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) 
กรุณายกมือค่ะ ขอบคุณค่ะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดไม่อนุมัติญัตติ
แก้ไขเปลี ่ยนแปลงคำชี ้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา) กรุณายกมือค่ะ ไม่มีนะคะ เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติญัตติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา)  

มติที่ประชุม อนุมัติ  31       เสียง 
  ไม่อนุมัติ  - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) 

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 7 
ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แผนงานการศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ) 
ประธานสภาฯ   เรียนเชิญท่านนายกเสนอญัตติค่ะ  
นายก อบจ. เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดผู้ทรงเกียรติ 

ทุกท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2566 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้  หลักการ เพื ่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
พิจารณาอนุมัติญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2566 แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  ตามความในข้อ 29 แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 เหตุผล 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ค่าเครื่องขยายเสียง จำนวน 90,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
ขยายเสียง สำหรับห้องประชุมอุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด จำนวน 1 ชุด เนื่องจากคุณลักษณะ 
ที่กำหนดไม่สามารถหาได้ตามท้องตลาด จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ดังนี้ 
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ข้อความเดิม 
ข้อ 1.2.1 ค่าเครื่องขยายเสียง จำนวน 90,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง เพื่อใช้
สำหรับห้องประชุมอุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย 
1. ไมค์  

- ไมค์ห้องประชุมแบบไร้สาย จำนวน 8 ตัว  
- สามารถใช้งานได้ไกลไม่ต่ำกว่า 50 เมตร  
- คุณสมบัติของเครื่องใช้ความถี่ย่าน UHF  
- ตอบสนองความถ่ี 40Hz  
- 18KHz เพ่ิมหรือลดสัญญาณและสามารถกำหนดความถี่ของสัญญาณได้ 

2. คอลโทรลเลอร์ไมค์  
- จอ LED สำหรับข้อมูลสถานะและฟังก์ชัน  
- พอร์ต USB ในตัว สำหรับบันทึกในรูปแบบ MP3 และ รองรับสุงสุด 32GB 

3. ตู้ Rack 19 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ และกุญแจล๊อค  
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซื้อได้ตามราคาท้องตลาด 
และมีความจำเป็นต้องจัดหาเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ิมเติม 
(ครั้งที่ 1) ข้อ 1 หน้า 202 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 90,500 บาท 
ข้อความใหม่ 
ข้อ 1.2.1 ค่าเครื่องขยายเสียง จำนวน 90,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงเพื่อใช้
สำหรับห้องประชุมอุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย 
1. ชุดไมค์ประชุมไร้สาย 4 ตัว จำนวน 3 ชุด ประกอบด้วย  

- เครื่องรับสัญญาณ 1 เครื่อง และไมค์ประชุม 4 ตัว  
- ใช้งานย่าน UHF  
- ตอบสนองความถ่ี 80Hz – 18KHz  

2. เครื่องผสมสัญญาณเสียง จำนวน 1 เครื่อง ประกอบด้วย 
- ช่องสัญญาณ อินพุท ไม่น้อยกว่า 4 ช่อง  
- มีช่อง USB 
- มี EQ ไม่น้อยกว่า 5 แบรนด์ 

3. ชุดตู้ลำโพงแอคทีฟ คอลัมน์ จำนวน 2 ชุด ประกอบด้วย  
- ลำโพงเสียงกลาง แหลม ขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว 
- ลำโพงซับวูฟเฟอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว 
- กำลังขับไม่น้อยกว่า 200 วัตต์ 

4. ตู้ Rack 19 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ และกุญแจล็อค  
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- ขนาดไม่น้อยกว่า 12U 
- วัสดุทำจากเหล็กท้ังใบ พ้ืนผิวพ่นด้วยสีอุตสาหกรรม 
- ประตู มีทั้งหน้าและหลังแบบสวิง สามารถปิดล็อคกุญแจได้ 
- ช่องระบายความร้อน มีที่ด้านข้างท้ังสองข้าง และประตูหลัง ซึ่งสามารถติดตั้งพัดลมได้ 

เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซื้อได้ตามราคาท้องตลาด 
และมีความจำเป็นจะต้องจัดหาเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 1) ข้อ 1 หน้า 202 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 90,500 บาท 
จึงเสนอญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
(แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ) เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
พิจารณาอนุมัติตามระเบียบต่อไป 

ประธานสภาฯ ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 (แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ) มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเรียนเชิญค่ะ 
เชิญท่านดาราณีค่ะ 

นางสาวดาราณี กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ดิฉันนางสาวดาราณี  ศรีดารา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอ 
หนองพอก ระเบียบวาระที่ 7 ญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี ้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 (แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ) จากระเบียบวาระไม่ว่า
จะเป็นระเบียบวาระที ่ 5, 6, 7 และมีอีกหลายวาระที ่เราจะต้องขอเปลี่ยนแปลง อันนี้เห็นใจ  
ท่านนายกนะคะ ครุภัณฑ์ต่างๆ ของเรานั้นอาจจะไม่ได้อัพเดทขออนุญาตใช้คำว่า ขอเสนอแนะ
เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องเสียงต่างๆ ในแต่ละปีเราควรจะอัพเดทใน
เรื่องนี้เพ่ือที่เราจะได้ไมต่้องขอแก้ไข เพราะว่าเทคโนโลยีของเรานั้นพัฒนาขึ้นทุกปีๆ เท่าที่ดูนี้ก็ไม่มี
ใครคัดค้านฝ่ายบริหารอยู่แล้วนะคะ เพราะดิฉันเป็นห่วงและกังวลว่า ในอนาคตต่อไปเราจะมี  
รพ.สต.เข้ามาอยู่กับเรา 20 อำเภอ และมีจำนวน รพ.สต.ที่มาก เรื่องของครุภัณฑ์ ในเรื่องของ 
การอัพเดทเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ สเปกของแต่ละปีมันจะไม่เหมือนกัน 
เพราะฉะนั้นฝากเรื่องครุภัณฑ์ด้วย เราควรจะอัพเดทตลอดทุกปีเพื่อที่เราจะไม่ต้องแก้ไข ต่อไป  
ในอนาคตเรามีโครงสร้างที่ใหญ่ขึ ้น ฝากเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะ เราควรจะดูเรื ่องนี้นะคะ เพราะว่า 
การแก้ไขต่างๆ นั้น ฝ่ายสมาชิกก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะ เพราะว่าเป็นสิ่งที่ทางเจ้าหน้าที่ต้องใช้ 
ฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมเรียนเชิญค่ะ เชิญท่านนายกค่ะ 
นายกฯ ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

ต่อข้อนำเสนอของท่าน สจ.ดาราณี เดี๋ยวผมจะให้เจ้าหน้าที่ไปดำเนินการแก้ไขและอัพเดทข้อมูล
เรื่อย ๆ ครับ ขอบคุณมากครับ 
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 ประธานสภาฯ หากไม่มีสมาชิกอภิปรายเพิ่มเติม ขออนุญาตขอมติจากที่ประชุมนะคะ เชิญเลขานุการสภานับ 
องค์ประชุมด้วยค่ะ องค์ประชุมครบนะคะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใด
อนุมัติญัตติแก้ไขเปลี ่ยนแปลงคำชี ้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
(แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ) กรุณายกมือค่ะ ขอบคุณค่ะ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดไม่อนุมัติญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ) กรุณายกมือค่ะ 
ไม่มีนะคะ เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)  

มติที่ประชุม อนุมัติ  31       เสียง 
  ไม่อนุมัติ  - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 (แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ) 

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 8 

ระเบียบวาระท่ี 8  เรื่อง  ญัตตโิอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)  

ประธานสภาฯ เชิญท่านนายกเสนอญัตติค่ะ 
นายก อบจ.  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดผู้ทรงเกียรติ  

ทุกท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน  
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน
และงานเดียวกัน โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ หลักการ เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ดพิจารณาอนุมัติญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง
สาธารณูปการ ไปตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานและงานเดียวกัน ตามความในข้อ 27  
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2563 เหตุผล องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน  
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน
และงานเดียวกัน จึงขอโอนลดงบประมาณ ดังนี้  โอนลด แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ หน้า 149  
ข้อ 2.1.37 ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete (ขยายไหล่ทางข้างละ 1.50-2.00 เมตร) 
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สาย อบจ.รอ.1010 บ้านสระแก้ว - บ้านเจริญศิลป์ ตำบลสระแก้ว อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 
จำนวน 1,100,000 บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 1.50 – 2.00 เมตร ยาว 400 เมตร จุดเริ ่มต้น 
15°41'29.7"N 104°05'21.5"E จุดสิ ้นสุด 15°41'04.0"N 104°06'42.4"E ตามแบบ อบจ.รอ เลขที่ 
37/2566 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) ข้อ 283 หน้า 103 ขอโอนลดงบประมาณ จำนวน 1,100,000 บาท เพื่อโอน  
ไปตั้งจ่ายเป็นเป็นรายการใหม่ โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สาย อบจ.รอ.1010 บ้านสระแก้ว - บ้านเจริญศิลป์ ตำบล
สระแก้ว อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 1,100,000 บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 574 เมตร จุดเริ ่มต้น 15°41'30.1"N 104°05'21.6"E จุดสิ้นสุด 15°41'50.0"N 104°05'33.3"E 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ข้อ 131  
หน้า 194 ตามแบบ อบจ.รอ เลขที่ 211/2566 เนื่องจากกองช่างได้ทำการตรวจสอบรายละเอียด
โครงการดังกล่าวแล้ว พบว่า ช่วงที่ปรับปรุงถนนลาดยางโดยการขยายไหล่ทางทั้งสองข้าง อาจมี
พื ้นที ่ทับซ้อนกับแนวเส้นทางโครงการวางท่อระบายน้ำของชุมชนในอนาคต เพื ่อเป็นการใช้
งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด เห็นควรกำหนดให้โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายดังกล่าว  
มีการออกแบบรางระบายน้ำ คสล.ร่วมกับการขยายไหล่ทางทั้งสองข้าง ซึ่งต้องจัดทำแผนเพิ่มเติม
ให้ตรงตามภารกิจที่กำหนด และได้ตรวจสอบช่วงที่ขอเปลี่ยนแปลงพบว่า ถนนลาดยางเดิมผ่าน  
การใช้งานเป็นระยะเวลานาน มีความชำรุดเห็นควรปรับปรุงพื้นที่ทางเดิมโดยการเสริมผิวจราจร  
Asphaltic Concrete เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของราษฎร์ในพื้นที่ เนื่องจากเป็นย่านชุมชนที่มี
การอาศัยอยู่หนาแน่น จึงเสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาอนุมัติตามระเบียบ
ต่อไป 

ประธานสภาฯ ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่าย 
เป็นรายการใหม่ (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเรียนเชิญค่ะ  
ไม่มีนะคะ หากไม่มีจะขอมติจากที ่ประชุมนะคะ เชิญเลขานุการสภานับองค์ประชุมด้วยค่ะ  
องค์ประชุมครบนะคะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดอนุมัติญัตติโอน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ไปตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา) กรุณายกมือค่ะ ขอบคุณค่ะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ดท่านใดไม่อนุมัติญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ไปตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) กรุณายกมือค่ะ ไม่มีนะคะ 
เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)  
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มติที่ประชุม อนุมัติ  31       เสียง 
  ไม่อนุมัติ  - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) 

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 9 

ระเบียบวาระท่ี 9  เรื่อง  ญัตติขอใช้จ่ายเงินบำรุงหน่วยบริการสาธารณสุข สังกดัองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดร้อยเอด็  

ประธานสภาฯ เชิญท่านนายกเสนอญัตติค่ะ 
นายก อบจ. เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดผู้ทรงเกียรติ  

ทุกท่าน ก่อนอ่านคำแถลงญัตติญัตติขอใช้จ่ายเงินบำรุงหน่วยบริการสาธารณสุข สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ผมขอแก้ไขยอดรวมจาก 22,847,936 บาท เป็น 22,844,986 บาท 
เนื่องจากมีการพิมพ์ตัวเลขคลาดเคลื่อน จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบให้แก้ไขข้อมูล
ดังกล่าวด้วยครับ  

ประธานสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 55 การแก้ไขข้อความในญัตติที่ได้จัดเข้าระเบียบวาระแล้ว ต้องได้รับ
ความยินยอมจากที่ประชุมสภาท้องถิ่น ประธานขออนุญาตถามมติจากที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดว่า จะยินยอมให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดแก้ไขข้อความ
ในบันทึกหลักการและเหตุผลในญัตติขอใช้จ่ายเงินบำรุงหน่วยบริการสาธารณสุข สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดหรือไม่นะคะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใด
ยินยอมให้แก้ไขข้อมูลดังกล่าว กรุณายกมือค่ะ ขอบคุณค่ะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ดท่านใดไม่ยินยอมให้แก้ไข กรุณายกมือค่ะ เป็นอันว่าที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ดมีมติยินยอมให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดแก้ไขข้อความในบันทึก
หลักการและเหตุผลในญัตติขอใช้จ่ายเงินบำรุงหน่วยบริการสาธารณสุข สังกัดองค์การบริหารสว่น
จังหวัดร้อยเอ็ด ต่อไปเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติค่ะ  

  นายก อบจ. เรียนประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  ด้วยหน่วยบริการ
สาธารณสุขสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินบำรุงเพ่ือตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ตามข้อ 6 (5) ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของโรงพยาบาลและหน่วยบริการ
สาธารณสุข โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ หลักการ เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
พิจารณาอนุมัติญัตติขอใช้จ่ายเงินบำรุงหน่วยบริการสาธารณสุข สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด ตามความในข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วย
บริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 



34  |  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 

 

เหตุผล หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับโอนงบประมาณ 
เงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจำเป็น
ต่อการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่นตามกฎหมาย  ว่าด้วย
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงมีความจำเป็นในการขออนุมัติใช้จ่ายเงินบำรุงหน่วยบริการ
สาธารณสุขสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประเภทครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ จำนวน 20 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 1,380 รายการ รวมเป็นเงิน 22,844,986 
บาท ดังนี้ 

ลำดับที่ อำเภอ จำนวนรายการที่เสนอขอ จำนวนเงิน (บาท) 

1 เมืองร้อยเอ็ด 125 2,230,100 
2 เกษตรวิสัย 111 2,018,900 
3 ปทุมรัตต์ 115 1,920,300 
4 จตุรพักตรพิมาน 76 1,263,300 
5 ธวัชบุรี 30 287,000 
6 พนมไพร 113 1,549,360 
7 โพนทอง 40 768,600 
8 โพธิ์ชัย 20 1,223,500 
9 หนองพอก 74 447,200 
10 เสลภูมิ 45 1,366,300 
11 สุวรรณภูมิ 36 658,000 
12 เมืองสรวง 28 461,300 
13 โพนทราย 34 635,800 
14 อาจสามารถ 226 2,839,626 
15 เมยวดี 23 597,200 
16 ศรีสมเด็จ 30 599,600 
17 จังหาร 118 2,455,600 
17 จังหาร 118 2,455,600 
18 เชียงขวัญ 9 75,900 
19 หนองฮี 28 666,200 
20 ทุ่งเขาหลวง 99 781,200 

ซึ่งรายละเอียดเป็นไปตามเอกสารแนบ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพการให้บริการแก่
ประชาชนในพื้นที่ ตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ซึ่งการใช้จ่ายเงินบำรุงดังกล่าว เป็นอำนาจอนุมัติ
ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จึงเสนอญัตติขอใช้จ่ายเงินบำรุงของหน่วยบริการ
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สาธารณสุขสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดที่ผู้บริหารให้ความเห็นชอบแล้ว เพื่อสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาอนุมัติต่อไป 

ประธานสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  ข้อ 6 วรรคสาม 
กำหนดให้การใช้จ่ายเงินบำรุง ตาม (5) ให้เสนอผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบแล้วเสนอให้สภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอนุมัต ิขอเชิญเลขานุการชี้แจงระเบียบค่ะ 

เลขานุการสภาฯ   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ขอนำเรียนชี ้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการ
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
ข้อ 6 การใช้จ่ายเงินบำรุง ให้จ่ายได้เพื่อการสาธารณสุขและการบริหารจัดการโรงพยาบาลและ
หน่วยงานสาธารณสุข ดังนี้ (5) ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของโรงพยาบาลและหน่วยบริการ
สาธารณสุข ข้อ 6 วรรคสาม การใช้จ่ายเงินบำรุงตาม (5) ให้เสนอผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ
แล้วเสนอให้สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอนุมัติ เรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาครับ 

ประธานสภาฯ ในการพิจารณาญัตติขอใช้จ่ายเงินบำรุงหน่วยบริการสาธารณสุข สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด จะพิจารณาเป็นรายอำเภอ ซึ่งมีทั้งหมด 20 อำเภอ ต่อไปจะเป็นการพิจารณาญัตติขอใช้
จ่ายเงินบำรุงของหน่วยบริการสาธารณสุขสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  (1) อำเภอ
เมืองร้อยเอ็ด ซึ่งมีจำนวนรายการที่เสนอขอ จำนวน 125 รายการ จำนวนเงิน 2,230,100 บาท 
ตามเอกสารประกอบญัตติที่ได้นำส่งให้สมาชิกทุกท่านแล้ว มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดจะอภิปราย เรียนเชิญค่ะ เชิญท่านประไพค่ะ 

นายประไพ  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผมประไพ ศรีสัจจา สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอโพนทราย ใคร่ขออนุญาตท่านประธาน ขออนุญาต
นำเรียนว่า เราพิจารณารวมเลยทั้ง 20 อำเภอ ได้ไหมครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมเรียนเชิญค่ะ เชิญท่านเดชศักดิ์ค่ะ 
นายเดชศักดิ์  กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ประธาน รพ.สต.ทุกอำเภอ โดยเฉพาะ

อำเภอทุ่งเขาหลวง 3 ตำบล อำเภอธวัช 3 ตำบล และอำเภอเสภูมิ ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ  
ผมนายเดชศักดิ์ โพธิศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อำเภอเสลภูมิ  
ในญัตติขอใช้จ่ายเงินบำรุงหน่วยบริการสาธารณสุข สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
ซึ่งตามระเบียบก็ต้องผ่านการอนุมัติของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดของเรา จริงๆ แล้ว สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกท่านอนุมัติให้ตั้งแต่อยู่บ้านแล้วนะครับ เพราะว่าเราดีใจที่ทาง 
รพ.สต.ได้มาร่วมกิจกรรมกัน เพราะฉะนั้นในกิจกรรมต่างๆ ที่ทาง รพ.สต.ได้เสนอเข้ามา น่าจะเป็น
ความจำเป็นและสิ่งสำคัญที่จะต้องรีบดำเนินการอย่างรวดเร็ว เพราะว่าสถานการณ์ในช่วงนี้ผมว่า
ทาง รพ.สต.ของเราก็ทำงานยากลำบากอยู่ เพราะว่ามีอุปสรรคหลายอย่าง รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
ในเรื่องของบริบทของ รพ.สต. แต่ถ้ามีกิจกรรมอะไรก็สามารถที่จะเรียกใช้ สจ.ได้ทุกเขตนะครับ 
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สามารถที่จะประสานงานได้ตลอด และมีอะไรให้ช่วยเหลือพวกเราพร้อมที่จะเข้าไปส่งเสริม
สนับสนุนนะครับ ในงบประมาณที่เสนอเข้ามาแต่ละอำเภอเท่าที่เห็นก็น่าจะเป็นความจำเป็น  
แต่ผมไม่เข้าใจอีกอย่างหนึ่งก็คือ บางอำเภอก็ได้งบน้อย บางอำเภอก็ได้งบมาก ผมไม่ แน่ใจว่าเงิน
บำรุงตรงนี้มันเพียงพอไหม ถ้าไม่พอก็ขอท่านนายกเพ่ิมเติมได้นะครับ ผมพร้อมจะยกมือให้นะครับ 
เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะเรียนถามเฉยๆ นะครับว่า งบประมาณตัวนี้  
เป็นเงินบำรุงของแต่ละ รพ.สต.หรือเปล่า แล้ว S M L ที่ทางสภาอนุมัติไปก็คงน่าจะตามมาอีก  
แล้วทุกโครงการก็น่าจะผ่านสภาในการที่จะขอสนับสนุนงบประมาณลงไปใช้ ผมก็อยากจะพูดอีก  
ในกิจกรรมของ รพ.สต.ทั ้งจังหวัด ผมเคยเสนอท่านนายกไปแล้วนะครับ ผมว่า รพ.สต.เรามี
ความสามารถโดดเด่นในเรื่องของการศึกษาวิจัยนวัตกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ 
การป้องกันโรค การอะไรต่างๆ ผมอยากนำเสนอเพ่ือเป็นข้อคิด เพราะว่าโอกาสข้างหน้าผมอาจจะ
ไม่ได้นำเสนอนะครับ รพ.สต.ที่อยู่แต่ละพื้นที่เขาเป็นหน่วยงานที่อยู่ท้องถิ่น อยู่ใกล้ชิดพี่น้อง
ประชาชน ส่วนโรงพยาบาลอยู่ส่วนกลาง และมีการบริการที่เยอะมากสำหรับโรงพยาบาลอำเภอ 
แต่ถ้าเรามองถึงศักยภาพของ รพ.สต.ที่อยู่ตามตำบล ถ้าเราส่งเสริมหรือช่วยกันคิดนวัตกรรมที่เป็น
รูปแบบเป็นโมเดลที่ทำให้มีผลต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนในเขตตำบลที่รับผิดชอบ มันจะเป็น
นวัตกรรมใหม่ขึ้นมาและสามารถเป็นแบบอย่างให้กับจังหวัดอื่นได้เลย เพราะจังหวัดร้อยเอ็ดของ
เราถ่ายโอนมา 100% เป็นจังหวัดหนึ่งในไม่กี่จังหวัดที่ถ่ายโอนมา 100% ถ้าเราสามารถทำให้มัน
เกิดประสิทธิภาพได้ มันจะเป็นประโยชน์มหาศาลต่อจังหวัดอื่นๆ ด้วย พี่น้องประชาชนคนไทยทั้ง
ประเทศด้วย ผมอยากเสนอให้ทางคณะผู้บริหารและทาง รพ.สต.ได้ร่วมกันคิดว่า เราจะประกวด
แข่งขันนวัตกรรมการป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ หรืออะไรต่างๆ ของแต่ละ รพ.สต. แต่ละ
อำเภอคัดกันเข้ามา แล้วปีหนึ่งก็เราก็จะได้นวัตกรรมขึ้นมา ผมรู้ว่า รพ.สต.เขามีการประกวด
แข่งขันนวัตกรรมตลอด แต่เราจะแข่งเฉพาะในกลุ่มของจังหวัดร้อยเอ็ดเรา ทีนี้เราก็สามารถที่จะ
เอานวัตกรรมคนนั้นมาใช้ใน รพ.สต.นี้ เอานวัตกรรมนี้ไปใช้ตรงนั้น คือมันจะเป็นมติใหม่ของการ
ป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพของ รพ.สต.สังกัด อบจ.ร้อยเอ็ด ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านอนุชิตค่ะ 
นายอนุชิต เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมนายอนุชิต ภาระเวช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด เขตอำเภอทุ่งเขาหลวง ประการแรกอยากกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพว่า 
ท่านประธานควรจะต้องควบคุมการประชุมให้อยู่ในประเด็น สืบเนื่องจากท่านสมาชิกที่ท่านได้
อภิปรายตอนแรกท่านประธานถามว่า มีความเห็นอย่างอ่ืนไหม เพราะตอนแรกท่านประธานบอก
จะพิจารณารายอำเภอ และท่านก็ถามว่า มีสมาชิกมีความเห็นเป็นแบบอื่นไหม พอท่านสมาชิก  
ลุกขึ้นอภิปราย ท่านประธานท่านก็ปล่อยให้ ซึ่งความคิดสมาชิกท่านบรรเจิดมาก แต่ว่ามันเป็นเรื่อง
หลังจากนี้ เพราะฉะนั้นเวลา ถ้ายิ่งเรามาปรับเปลี่ยนเป็น 20 อำเภอ จะใช้เวลามาก แต่ผมเรียน
ท่านประธานเพื่อเป็นการหารือในเบื้องต้นว่า ในหลักการขอใช้เงินบำรุงหน่วยบริการสาธารณสุข
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในหลักการและเหตุผลที่ท่านได้เสนอมานั้น ท่านเสนอมา
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ในภาพรวม 20 อำเภอ 1,380 รายการ และตัวเลขจำนวนเงิน ท่านเสนอเป็นภาพรวมมา ซึ่งตรงนี้
อยากให้ท่านประธานได้กรุณาได้วินิจฉัยว่าเราจะพิจารณากันแบบไหน เพราะท่านเสนอเหตุผลมา
เป็นภาพรวม แต่สำหรับส่วนตัวผม ผมเห็นว่าในเบื้องต้นสมาชิกแต่ละท่านก็ได้มีโอกาสไปร่วม
ประชุมกับทางผู้บริหาร และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง อย่างที่อำเภอทุ่งเขาหลวง ผมก็ได้มีโอกาส
ได้ร่วมประชุมและก็เห็นตั้งแต่เหตุผลความจำเป็นการเสนอในแต่ละเรื่องแล้ว เมื่อวันนี้ผลของที่
ประชุมเราได้พิจารณาเห็นชอบร่วมกันเสร็จให้ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหารก็รวบรวมทั้ง 20 อำเภอ  
และเสนอให้สภาพิจารณา ถ้าหากว่าจะให้ผมมาพิจารณาอำเภอเมืองด้วย ผมจะไปทราบได้อย่างไร
ครับว่า มีความจำเป็นหรือไม่อย่างไร แค่ไหน เฉกเช่นเดียวกันครับ อำเภออื่นด้วยก็เช่นเดียวกัน 
เพราะฉะนั้นสมาชิกแต่ละท่าน เมื่อตัวเลขรวมกันได้ทั้งหมดอย่างที่ท่านเสนอและขอแก้ไขตัวเลข 
ภาพรวมแบบนี้ พิจารณาเลยทีเดียว มันก็จะไม่ซ้ำซ้อนกับสิ่ งที่เราพิจารณากันมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้ 
ท่านประธานครับได้โปรดพิจารณาวินิจฉัยครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านบุญเลิศค่ะ 
นายบุญเลิศ เรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ในประเด็นวาระที่ 9 ผมก็อยากจะหารือท่าน

ประธานว่า วิธีการในการที่จะดำเนินการเรื่องของครุภัณฑ์ต่างๆ ที่ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ที่จะนำไปใช้ในพ้ืนที่ ด้วยความเป็นห่วงนะครับ จริงๆ ก็อยากรีบเร่งนะครับ เพ่ือที่จะได้เอาไปใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดและรวดเร็ว ทันกับความต้องการที่หน่วยงานในพื้นท่ีต้องการใช้ แต่วิธีการอยาก
ให้พวกเราช่วยดูเพราะว่า เราเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในมีหน้าที่จะอนุมัติ  
ซึ่งญัตติก็ชัดเจนอยู่แล้ว สมมุติว่าผมเป็นตัวแทนจากเกษตรวิสัยก็ไปดูเฉพาะเกษตรวิสัย ตรงนั้น 
ก็อาจจะใช่บางส่วน แต่มันก็คงไม่ทั้งหมด เกิดมีตัวเลขหรือมีรายการครุภัณฑ์ที่มันไม่สอดคล้องกับ 
ที่เอกสารที่เราจัดทำขึ้นมา ก็กลายเป็นว่าเรารับรองไปเลยหรือเปล่านะครับ เพราะฉะนั้นเพ่ือความ
รอบคอบในเรื่องนี้ กระผมก็อยากให้สภาของเราได้ช่วยกันพิจารณาและที่สำคัญวันนี้ ก็มีท่าน
ประธานซึ่งดูแลทาง รพ.สต.แต่ละอำเภอท่านมาช่วย ท่านมาดูพวกเราด้วย เพราะฉะนั้นเราก็ต้อง
เดินควบคู่ไปด้วยกัน เพื่อให้งานที่จะใช้ให้มันเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งตัวองค์กร  
ของเรา รวมทั้งพนักงานข้าราชการเจ้าหน้าที่ที่จะต้องไปปฏิบัติด้วย ใคร่ขอหารือท่านประธานครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านสมาชิกนะคะที่อภิปรายเดิมทีได้พิจารณาเห็นว่ารายละเอียดทั้งหมดที่ รพ.สต.ได้เสนอ
เข้ามาเพื่อขออนุมัติต่อสภามีจำนวน 1,380 รายการ ซึ่งถือว่าเยอะพอสมควร และจำนวนเงิน 22 
ล้านบาทเศษ ก็เลยได้แยกเป็นแต่ละอำเภอเพื่อให้สมาชิกสภาได้ดูรายละเอียดจะได้ไม่สับสน เดิมที 
ก็จะพิจารณาเป็นรายอำเภอ ถ้าหากสมาชิกได้ดูเอกสารมาแล้วก็คงจะไม่ใช้เวลามากนะคะ ประธาน
เห็นว่าควรจะพิจารณาไปตามเดิมในวาระการประชุมนะคะ เชิญท่านเดชศักดิ์ค่ะ 

นายเดชศักดิ์  กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ผมนายเดชศักดิ์ โพธิศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด เขต 1 อำเภอเสลภูมิ ผมขออนุญาตใช้สิทธิโดนพาดพิงเมื่อสักครู่นะครับ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้
เอ่ยชื่อแต่ก็น่าจะเป็นผมนะครับ ต้องขอบคุณท่าน สจ.ทุ่งเขาหลวง ท่านอนุชิต ภาระเวช ที่ชี้ให้เห็นว่า
ผมอภิปรายออกนอกประเด็น แต่จริงๆ ผมไม่ได้อภิปรายในประเด็นของท่านประธานถามนะครับ 
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เพราะว่าผมอภิปรายในญัตติขอใช้เงินบำรุงหน่วยบริการสาธารณสุขสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอภิปรายคือหลักการและเหตุผลที่ในมุมมองความคิดของผมว่า 
สิ่งเหล่านี้เป็นความสำคัญเป็นสิ่งที่เราต้องรีบเร่งพิจารณา ในส่วนประเด็นการที่จะพิจารณาแบบไหน
อะไรยังไงนั้น ก็ข้ึนอยู่กับที่ประชุมนะครับ เพราะฉะนั้นต้องขอชี้แจงโดนพาดพิงครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านนายกค่ะ 
นายกฯ ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด ต้องขอบคุณท่าน สจ.เดชศักดิ์ที่ท่านบอกว่าท่านตั้งใจที่จะผ่านญัตติวาระนี้มาตั้งแต่บ้าน 
ท่านอย่าพึ่งไปไหนนะครับ เพราะถ้าท่านไปเดี๋ยวสีสันมันจะขาดหายไป ใช้คำว่า ญัตตินี้เป็นญัตติ 
ที่มีความสำคัญกับการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดในฐานะที่เรารับการถ่ายโอนมา 100% 
ซึ่งเป็นภารกิจที่สำคัญที่ต้องดูแลสุขภาพของพ่ีน้องประชาชนทั่วทั้งจังหวัดร้อยเอ็ด หลายจังหวัดเขา
ไม่รับถ่ายโอน แต่ว่าจังหวัดร้อยเอ็ดของเราเป็น 1 ใน 6 จังหวัดที่รับถ่ายโอนมา 100% หลาย
จังหวัดบอกว่าเป็นภาระ แต่บอกเราผู้บริหาร คณะทำงานเรื่องถ่ายโอนมาเราถือว่าเป็นโอกาส 
ในการดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชน การจะทำให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลก็ต้องประกอบช่วยกัน
หลายฝ่าย โดยเฉพาะโครงสร้าง 3 หมอ ช่วงนี้เป็นช่วงวัน อสม.จัดงานอยู่เกือบทุกอำเภอ หมอคน 
ที่ 1 คือ อสม. ยังอยู่กระทรวงสาธารณสุข หมอคนที่ 2 คือ รพ.สต. ตอนนี้มาอยู่กับเรา และหมอคน
ที่ 3 คือ โรงพยาบาลชุมชน โครงสร้าง 3 หมอ ต้องเดินไปด้วยกัน เป้าหมายขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เราคิดว่าปีแรกที่เรารับถ่ายโอนมา ด้วยข้อจำกัดที่บุคลากรเรามาไม่ครบ มาไม่ 
100% เหมือนกับสถานที่ จาก 1,000 กว่าคน ขอโอนมากับ อบจ.แค่ 700 กว่าคน เป้าหมายของ
พวกเรา เราคิดว่าปีแรกอย่าให้การบริการด้านสุขภาพของพี่น้องประชาชนด้อยกว่าเดิมมาก ส่วนปี
ที่สองเราตั้งใจอยากให้การบริการด้านสุขภาพของพ่ีน้องประชาชนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ในสังกัด อบจ.ให้ดีเท่าเดิมหรือดีกว่าเดิม ส่วนปีที่ 3 เราตั้งใจอยากเห็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ดเป็นตัวอย่างของการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพให้กับจังหวัดอื่น การดูแลพี่น้อง
ประชาชนด้านสุขภาพเราทำได้ดี นี่คือสิ่งที่พวกเราในฐานะผู้บริหารตั้งความหวังตั้งใจ ต้องอาศัย  
ทุกส่วนประกอบช่วยกัน การเสนอญัตติในครั้งนี้เป็นความจำเป็นที่จะไปเพ่ิมศักยภาพในการทำงาน
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต่างๆ ท่าน สจ.อนุชิต บอกว่าเราเสนอเป็นตัวเลขภาพรวม แต่เราก็
มีรายละเอียดเป็นรายอำเภอให้เพื่อประกอบการพิจารณา ฝ่ายบริหารเองมีความเห็นว่า มีความ
จำเป็นอยากให้การพิจารณาเป็นรายอำเภอ เพื่อสะดวกในการแก้ไข ก็เหมือนอย่างที่ สจ.ดาราณี
ท่านบอกว่า อยากให้อัพเดทด้านข้อมูลข่าวสาร คือบางทีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์หรือสเปก
ต่างๆ มันก็มีอยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นบางทีการแก้ไขปัญหา ถ้าเราเกิดแก้ไขปัญหาภาพรวม
ทั้งหมดอาจจะเกิดความยุ่งยาก ก็เลยมีความเห็นว่า อยากให้พิจารณาเป็นรายอำเภอ เดี๋ยวจะให้
ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกได้ทราบครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านปลัดค่ะ 
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ปลัด อบจ. เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ฝ่ายบริหารและ
ผู้เข้าร่วมประชุมครับ มันมีครุภัณฑ์บางอย่างที ่อยู่ในรายการที่เป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์  
เราไม่ห่วง แต่ที ่นี ้มันมีครุภัณฑ์บางอย่างที ่เป็นครุภัณฑ์ทางการแพทย์ซึ ่งไม่เป็นไปตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ คืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เมื่อเวลามันเปลี่ยนไป เมื่อของที่มันดี
ราคาถูกเราอยากจะดำเนินการในตรงนั้น เพื่อให้มันเกิดประโยชน์สูงสุด เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรา
พิจารณาเป็นภาพรวม เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเราก็ต้องเอาเข้าภาพรวมทั้งหมด เข้าภาพรวม
ทั้งหมดมันเสียเวลา ผมมองว่าอย่างนั้นนะครับ อันนี้คือการเตรียมการในอนาคตนะครับ เล่าสู่ 
กันฟัง ถ้าเผื่อพิจารณาเป็นรายอำเภอ อำเภอไหนมีปัญหา เราก็หยิบอำเภอนั้นมาคุย เรื่องนี้ผมมอง
ว่ามันจะสะดวกกว่าในการพิจารณาเป็นภาพรวม นำเสนอที่ประชุมครับ เพื่อให้พิจารณาเป็ นราย
อำเภอครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านธนพลค่ะ 
นายธนพล  เรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ขออนุญาตท่านประธาน รพ.สต.ทุกอำเภอ  

นะครับ คือประเด็นตรงที่พิจารณาราย ต้องชื่นชมประเด็นนี้นะครับ ญัตตินี้ต้องยอมรับครับว่า 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน่าจะทำเอกสารส่งผู้บริหารและส่งเข้ามา ประเด็นที่ผมจะถาม  
นิดหนึ่งก่อนที่จะพิจารณา ผมไม่ได้ติดใจเยอะ ผมจะถามประเด็นนิดหนึ่งก่อนที่จะเข้าเรื่องเรียง
อำเภอไป เงินบำรุงที่เรากำลังจะขอใช้ทาง รพ.สต.จะขอใช้มีทุก รพ.สต.ไหม ประเด็นแรกนะครับ 
ประเด็นที่ 2 ดูในภาพรวมบาง รพ.สต.ก็ไม่ได้เสนอเข้ามามีค่าเป็นศูนย์ ผมเองไม่ได้ประชุม วั นนั้น
ผมติดภารกิจ ผมเองก็แจ้งกับทางประธาน รพ.สต.อยู่ครับว่า ผมไม่ได้เข้า แต่ประเด็นท่ีส่งมาที่พนม
ไพรไม่มีปัญหาเยอะหรอกครับ แต่ว่าบางอำเภอครบ บางอำเภอเป็นศูนย์ เป็นนั้นเป็นนี่ แล้วเราจะ
มีส่วนที่จะพิจารณาอีกไหม หรือว่าเงินรอบนี้รอบเดียวในงบประมาณตรงนี ้ ก่อนที่ จะเรียงไป 
เพราะว่า ถ้าเราไปพิจารณาภาพรวมบางอำเภอ ถ้าผมยกตัวอย่างมันก็ไม่สมบูรณ์ ไม่ติดใจนะครับ
ที่ว่า บาง รพ.สต. เขาไม่เสนอโครงการเข้ามาหรือว่า เรามีรอบหน้าอีกที่จะพิจารณาในเรื่องขอใช้
เงินบำรุงหน่วยบริการสาธารณสุขสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดของเรา ใคร่ขออนุญาต
ก่อนที่จะดำเนินการพิจารณา เพราะว่าถ้าเราขอมติ เสร็จแล้วก็ต้องพิจารณาที่ละอำเภอๆ ไป  
ขออนุญาตอธิบายในส่วนที่เป็นประเด็น เอกสารที่มาทั้งปึ้ง ต้องขอบคุณจริงๆ ว่าเป็นความพร้อม
มากเลย แต่ส่วนรายละเอียดในเรื่องท่ีเราจะพิจารณาตามที่ท่านปลัดเสนอว่า เป็นรายละเอียดน่าจะ
เยอะ ต้องอ่านไหม ผมไม่เข้าใจว่า ถ้านายกต้องอ่านทุกตัว ก็ต้องว่ากันไปดึกล่ะครับ ต้มกาแฟกันไว้
เลยนะครับ แต่ตรงนี้ประเด็นที่ผมใคร่ขออนุญาตถามว่า ในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรตรงนี้มันเป็น
เงินประเภทไหน ใคร่ขออนุญาตให้ทางฝ่ายบริหารหรือทางท่านปลัด หัวหน้างบประมาณในการที่
จะนำเสนอต่อสภาให้ทราบนะครับว่า บางทีเราพิจารณาไปโดยถ้าเรากำหนดประเด็นว่า เราจะ
พิจารณาเป็นรายอำเภอ ขออนุญาตให้นำสิ่งที่มันเป็นข้อกฎหมายและระเบียบของมหาดไทยที่
รัฐมนตรีได้ลงระเบียบตรงนี้มา ขออนุญาตให้มันเพ่ิมเป็นความรู้หน่อยนะครับ ในการพิจารณาและ
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ตอนที่ท่านประธานจะขอมติที่จะพิจารณา มันจะได้ทราบนะครับว่า โอกาสหน้าเราจะได้พิจารณา
เรื่องนี้อีกไหมในปีงบประมาณนี้ครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านปลัดชี้แจงเพ่ิมเติมค่ะ 
ปลัด อบจ. เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ฝ่ายบริหารและ

ผู้เข้าร่วมประชุมครับ รายการครุภัณฑ์ที่เสนอ ณ วันนี้นะครับ อันนี้มีเงินซื้อครับ มีเงินแน่นอน  
และเงินที่ได้มามีเงินอยู่ 3 ส่วน เงินบำรุงของสถานบริการสาธารณสุขมีอยู่ 3 ส่วน ส่วนที่ 1 คือ  
เงินที่เราเรียกคล้ายๆ ว่าเงินสะสมก็ไม่ใช่เงินสะสม มันเป็นเงินทีต่ิดตัวท่านมาก่อนที่ท่านจะมาสังกัด 
อบจ. มีเงินส่วนหนึ่งมา ส่วนที่ 2 คือ เงินที่เราถกกันใน 132 ล้านบาท ที่เคยขอสภาไปที่ขอเพ่ิมเติม
ไปในรอบนั้นครับ อันนี้เขาเรียกว่า ภาษาเราเรียกง่ายๆ ว่า S M L อีกส่วนหนึ่งคือเงิน สปสช.ที่มีอยู่
ที่ทาง รพ.สต. เขามีอยู่ คือเงินก้อนนี้ คือเงินที่เอามาใช้ในกระบวนการบริหารของ รพ.สต.ทั้งหมด 
ซึ่งก็จะแบ่งส่วนไปหลายอย่าง แต่ก็มีส่วนหนึ่งที่เอาเงินส่วนนี้มาใช้ในการซื้อครุภัณฑ์ ซึ่งถามว่าใน
ขณะนี้ตอนนี้คงซื้อแค่นี้ก่อน แต่ถามว่าในอนาคตอาจจะมีการเพิ่มเติมไหม ถ้าเผื่อมีเงินเหลือ 
อาจจะมีเงินบางส่วนเข้าไปเพ่ิมเติม ก็จะมีของ สปสช.หรือว่าเงิน อบจ.สนับสนุนเพิ่มเติมไป ในส่วน
นั้นก็คงเป็นเรื่องของในอนาคต แต่ ณ เวลานี้ก็คงซื้อแค่นี้ก่อนครับ ดำเนินการแค่นี้ก่อน ดำเนินการ
ตามบัญชีที่ขอแค่นี้ก่อนครับ แต่ในอนาคตก็ไม่แน่อาจจะมีการขอเพ่ิมเติมก็ได้นะครับ นำเรียนท่าน
ประธานสภาครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านธนพลค่ะ 
นายธนพล  เรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมธนพล โอฆะพนม สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอพนมไพร เข้าใจเพิ่มขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับ  คือถ้าจะ
พิจารณาโดยที่ยังคาใจอยู่นะครับ เอกสารครบถ้วนดี เกรงว่าบาง รพ.สต.ที่ไม่ได้ส่งเข้ามาจะ
ดำเนินการอย่างไร เพราะว่าหลังจากนี้เราก็ปิดสมัยประชุมใช่ไหมครับ จะประชุมอีกก็รอกรกฎาคม 
- สิงหาคม เราจะต้องเปิดวิสามัญกันไหม และส่วนที่ท่านปลัดให้ข้อแนะนำก็คือว่า มั นจะได้
พิจารณากันไปเลย ถ้าอย่างนี้ผมก็เห็นด้วยกับทางฝ่ายผู้อาวุโสไม่ว่าจะเป็น ท่านประไพ ท่านอนุชิต 
ท่านบุญเลิศนะครับว่า เราเชื ่อว่าการกลั่นกรองมันมีเข้ามา แต่ถ้ามันบกพร่องก็มาแก้สิครับ  
เพราะตรงนี้เราอ่านไม่ครบหรอกครับ ตรงไปตรงมา ผมถือมาปึ้งหนึ่ง แต่มาแบ่งอำเภอให้หลาย ๆ 
ท่าน มันน่าจะไม่สมบูรณ์ที่จริงมันจะ 3 ผ่าน 4 ผ่าน ตั้งแต่นานแล้ว เหมือนท่านเดชศักดิ์ว่า ผ่านมา
ตั้งแต่บ้านแล้ว แต่ที่ต้องสอบถามก็เกรงว่า รพ.สต.ที่ไม่ได้เข้าหลักเกณฑ์หรือยังไง ผมไม่แน่ใจ  
นะครับที่ว่าเป็นศูนย์จะได้รับการพิจารณา หรือรอบต่อไป หรือต้องเสนอยังไง ผมก็เลยขอใช้ตรงนี้
ก่อนที่ทางท่านประธานจะพิจารณาเป็นรายอำเภอ ผมก็เลยว่า ยกยอดหรือว่ามีข้อแนะนำอย่างอ่ืน
เป็นประการอื่นไหมที่เราต้องเรียง เราต้องพักการประชุมก่อนไหม เพราะถ้าเรียงจริงๆ ไต่สวนกัน
ไปมันต้องสอบถามกันเป็นอำเภอๆ เพราะหลายอำเภอนะครับ ผมยกตัวอย่างเช่น อำเภอธวัชบรุีมี 
11 รพ.สต. แต่เข้ามา 3 รพ.สต. แล้วเราต้องพิจารณาตรงนี้เลยไช่ไหม ผมก็ถึงว่ามันต้องพิจารณา  
อย่างนี้ หรือเราเหมาเข่งแล้วก็ยกเลย ก็ตามที่ท่านประธานกำลังจะเสนอว่า ทางฝ่ายสภาเห็นว่า 
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การพิจารณาตรงนี ้มันจะเป็นไปตรงไหน ก็ไม่อยากให้มันแตกกลุ ่มกัน ยกมือแข่งกันนะครับ 
อภิปรายเสร็จ หรือเราพักสักครู่หนึ่ง แล้วก็อภิปรายต่อมันจะได้ไม่ต้องขอมติตรงนี้ เอาเลยไหม  
ก็แล้วแต่ท่านประธานนะครับ เพราะว่า ผมคิดว่าถ้าจะต้องเรียงอำเภอ มันก็ต้องว่ากันใน
รายละเอียดเยอะนะครับ ก็ขอเสนอทางท่านประธานเพื่อพิจารณาว่า เราจะเอายังไงเราต้องหารือ
กัน เพราะว่าตอนนี้หลายท่านก็ไม่ได้ลุกเข้าห้องน้ำสักคน เพราะว่าที่ผ่านมาเราไม่เคยประชุมร่วม
แบบนี้นะครับ ก็เป็นเหมือนกับท่านเดชศักดิ์ห่วงใย เกรงว่า รพ.สต.จะไม่อำนวยความสะดวกท่าน
ในการลงพบพื้นที่ ขออนุญาตทางท่านประธานหารือฝ่ายบริหารและหารือทางคณะประธาน  
รพ.สต. แต่ละอำเภอว่า เราจะไปตรงไหน มันจะได้เป็นบริบทร่วมกัน เพราะตอนนี้มีแต่สภากับ  
ฝ่ายบริหารและท่านนั่งฟังเรานะครับ ตรงนี้เราเองอาจจะทำขัดจังหวะอะไรไหม แต่ว่าจริงครับ  
เงินสะสมของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเงิน 132 ล้านบาท S M L และ สปสช. ถ้าคุยกันอยู่ในสภากับ 
ฝ่ายบริหารเกรงว่าท่านอาจจะมีข้อคิดดีๆ ให้กับฝ่ายเรานะครับ ลองสอบถามกันดู ถ้าเราประชุมก็มี
แต่สภากับฝ่ายบริหาร ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านนายกค่ะ 
นายกฯ ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด รายละเอียดคำขอรายการต่างๆ เป็นการรวบรวมมาจากแต่ละอำเภอโดยท่านประธานแต่
ละอำเภอเป็นคนรวบรวมมาตามความต้องการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คือบาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ไม่มีในรายการคือเขาไม่ได้ขอมา ที่ขอมาก็คือในส่วน รพ.สต.ที่มี
ความจำเป็นที่จะต้องใช้ ก็เลยทำรายการมาเพื่อของบประมาณและขอใช้จ่ายงบประมาณ เดี๋ยวจะ
ให้ทางประธานชมรม รพ.สต.ชี้แจงในประเด็นนี้ครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านประธานชมรม รพ.สต.ค่ะ 
ประธานชมรม รพ.สต.(นายเชวง) กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านผู ้บริหาร ผมนายเชวง  บุร ีว ัฒน์ ในฐานะประธานชมรม
ผู ้อำนวยการ รพ.สต. จังหวัดร้อยเอ็ด มีข้อมูลที ่อยากจะเรียนให้กับท่านสมาชิกได้รับทราบ  
เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจ ในเรื่องของงบประมาณคล้ายๆ กับที่ท่านปลัดได้นำเรียน  
มาจาก 3 ส่วน ก็คือ งบที ่ต ิดตัวเรามาเป็นเงินบำรุงคงเหลือก่อนจะถ่ายโอน ส่วนที ่ 2 คือ  
งบค่าเสื่อม ส่วนที่ 3 คือ S M L ค่าเสื่อมนี้ท่านอาจจะสงสัย เป็นงบประมาณมาจาก สปสช. ซึ่งตรง
นี้สามารถจะขอได้ในส่วนของครุภัณฑ์ ในส่วนของการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง หรือครุภัณฑ์ที่ชำรุด 
เพราะฉะนั้นบางอำเภอที่เขาขอในเรื่องของค่าใช้สอยในการซ่อมแซม มันก็จะไม่ปรากฏอยู่ ในแผน
ครุภัณฑ์ตรงนี้นะครับ ส่วนหนึ่งก็เป็นรายละเอียดเชิงเทคนิค บางครั้งการบริหารจัดการค่าเสื่อม  
ไม่เหมือนกันนะครับ เช่น อำเภอสุวรรณภูมิ อำเภอธวัชบุรี เขาก็จะมีการแลกงบ ปีนี้แม่ข่าย
โรงพยาบาลรับไป อย่างเช่น ปีงบประมาณ 2565 โรงพยาบาลอาจจะรับไป พอมาปี 66 งบค่าเสื่อม
ก็จะไม่ปรากฏอยู่ทาง รพ.สต.นะครับ แต่ก็อาจจะใช้เงินบำรุงขอครุภัณฑ์มาบ้าง อันนี้เป็นเหตุผลว่า 
ทำไมบางอำเภอที่เป็นอำเภอใหญ่ เช่น อำเภอสุวรรณภูมิ อำเภอธวัชบุรี ไม่ปรากฏในรายการ
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ครุภัณฑ์ บางอำเภอเป็นอำเภอเล็กปีนี้เขาเลือกที่จะขอครุภัณฑ์ทั้งหมด มันก็จะโด่งขึ้นมาทันที  
อันนี้ก็เป็นเหตุผลว่า หลายแห่งอาจจะไม่มีรายการครุภัณฑ์ที่ปรากฏนะครับ และในส่วนของ  
การสื่อสารในระดับพื้นที่ก็เชื่อว่า เกือบทุกอำเภอก็ได้ประชุมและนำเรียนปรึกษาท่าน สจ. เกือบ  
ทุกอำเภอที่เรามอบหมายภารกิจให้นำเรียนเรื่องของรายการครุภัณฑ์จำเป็นนะครับ ประเด็นที่ 2 
รายการครุภัณฑ์บางอำเภอไม่ปรากฏอาจจะยังทำรายละเอียดแผนไม่ทัน อาจจะยังประเมินความ
ต้องการว่าจะเอาครุภัณฑ์หรือไม่ ยังตัดสินใจไม่ได้ ตอนนี้ รพ.สต.ก็ห่วงกังวลในเรื่องของบุคลากร
เหมือนที่ท่านนายกเรียน บางทีก็ต้องการที่จะเซฟงบประมาณไว้จ้างลูกจ้างชั่วคราว เขาก็ไม่ตั้ง
ครุภัณฑ์มานะครับ บางแห่งที่มีเงินคงเหลือเยอะๆ สถานะการเงินการคลังพอไปไหวหน่อย ก็จะขอ
ครุภัณฑ์เข้ามา อย่างเช่น ตอนนี้เราจะต้องสลัดออกจาก สสจ.ในเรื่องของการซัพพลายวัสดุอุปกรณ์
ทางการแพทย์ เราก็ให้แนวทางว่า ทุก รพ.สต.ควรจะมีเครื่องนึ่งกำจัดเชื้อออกมาทำเองไม่ต้องส่ง
นึ่งกับเขา ซึ่ง Unit cost มันจะสูงก็มีหลายแห่งที่เริ่มทำรายการครุภัณฑ์ที่เป็นเครื่องนึ่งขอเข้ามา 
แต่บางแห่งก็สงวนเงินไว้เพื่อที่จะจ้างลูกจ้าง เพราะบางแห่งอยู่คนเดียวก็จำเป็นต้องจ้างลูกจ้าง  
ซึ่งต้องเซฟงบประมาณไว้ดูแลในเรื่องบุคลากรด้วย เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่อยากให้สมาชิกได้กังวลว่า 
ทำไมบางแห่งที่ไม่ขอเขาจะเสียโอกาส ซึ่งเขาก็พิจารณาอย่างถี่ถ้วนในการที่จะใช้เงินบำรุงแล้ว  
นะครับ ขอบพระคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านถาวรค่ะ 
นายถาวร  เรียนท่านประธานสภา เพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมถาวร ตรีบุญเมือง 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จากอำเภออาจสามารถ ท่านประธานที่เคารพครับ 
เราไม่ได้ติดใจเรื่องงบประมาณ โดยเฉพาะท่านปลัดหรือท่านตัวแทน รพ.สต.ได้อภิปราย ผมเอง  
เห็นด้วยกับท่านอนุชิต ขออนุญาตที่เอ่ยนาม เห็นด้วยกับท่านประไพ ผมเองมีโอกาสได้ร่วมปรึกษา 
หารือกับ รพ.สต.ทั้ง 13 แห่ง ของอำเภออาจสามารถ จึงเล็งเห็นความสำคัญกราบเรียนว่าถ้าวันนี้
เราประชุมสภาพิจารณาเป็นรายอำเภอต้องเรียนว่า ผมยอมรับ ผมไม่ได้ดูอำเภอเมือง ไม่ได้ดูอำเภอ
จตุรพักตรพิมาน ผมดูเฉพาะอำเภออาจสามารถ ไม่รู้ว่าจะพิจารณาไปได้ยังไง อย่างไรก็ตามผมเอง
ปรึกษาหารือเป็นไปได้ไหมที่เราจะขอมติสภา ขออนุญาตนะครับ ในแนวทางที่จะพิจารณาเป็นราย
อำเภอหรือพิจารณารวม ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านดาราณีค่ะ 
นางสาวดาราณี  เรียนท่านประธานสภา เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวดาราณี  ศรีดารา สมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอหนองพอก ในระเบียบวาระที่ 9 ญัตติขอใช้
จ่ายเงินบำรุงหน่วยบริการสาธารณสุขสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 20 
อำเภอ มีกว่า 1,000 รายการนะคะ ตรงนี้ถือว่าเป็นมิติใหม่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
จริง ๆ แล้ว ขออนุญาตเสนอแนะและนำเสนอ เพราะก่อนหน้านี้ขอยกตัวอย่างอำเภอหนองพอก  
ทุก รพ.สต.จะเชิญ สจ.เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงความจำเป็นในการใช้จ่ายเงินก้อนนี้และชี้แจงว่า
ตัวเองมีเงินมากขนาดไหน และจัดสรรไว้ทำอะไรบ้าง ถือว่าเป็นแนวคิดที่ดีมากเป็นสิ่งที่ดีมากขอ
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อนุญาตนำเสนอทุกอำเภอให้ทำแบบนี้ เพราะว่า เราสามารถดูแลพี่น้องประชาชนในอำเภอได้  
ในขอบข่ายของตนเองแค่นั ้นเราก็ภูมิ ใจแล้วนะคะ เพราะฉะนั ้นฝากทุกอำเภออยากให้ทาง  
ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง เชิญ สจ.ไปร่วมประชุมเพื่อทำความเข้าใจว่า ท่านอยากใช้เงินก้อนนี้ เพื่อทำ
อะไร อันที่ 2 หน่วยคัดกรองที่ 2 ก็คือ ท่านผู้บริหารตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องของการใช้จ่ายเงิน ข้อ 6 (5) ซึ่งการใช้จ่ายเงินนี้จะต้องให้นำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นให้ความ
เห็นชอบและเสนอให้สภาอนุมัติ ดิฉันมั่นใจว่าจำนวนเงินที่ไม่มาก แต่ รพ.สต. อันนี้ตัวอย่าง  
รพ.สต.คำโพนสูง สรุปมาให้ดูแลยค่ะ เงินที่น่าจะมีในแต่ละปี เต็มที่ก็ไม่เกิน 2 ล้านบาท หากเงิน  
2 ล้านบาท สามารถดูแลพี่น้องประชาชนได้ 2,000 – 3,000 คน ดิฉันมั่นใจค่ะว่า มันถือว่าไม่มาก
นะคะ ตรงนี้ดิฉันมั่นใจว่า ท่าน ผอ.รพ.สต.ทุกท่านต้องคิดดีแล้วว่าจะต้องใช้อะไร ใช้จ่ายยังไง ดิฉัน
มั่นใจในศักยภาพของทุก รพ.สต. แต่วันนี้ถือว่าเป็นมิติใหม่จริงๆ อยากให้รายงานตัวทั้ง 20 ท่ าน
เลยนะคะ แต่ว่าวันนี้วาระมันเยอะสักหน่อยนะคะ ในโอกาสข้างหน้าเราน่าจะมีโอกาสนี้ ดิฉันจึงขอ
ขมวดว่า การประชุมทุกอย่าง อย่างเมื่อสักครู่นี้ที่เป็นร่างในเรื่องของการเข้าฟังการประชุมของ
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับพวกเรา พวกเรายังขมวดอนุมัติทีเดียว เราไม่ได้ทำเป็น ข้อ ๆ  
อันนี้ดิฉันขออนุญาตนำเสนอว่า เราจะอนุมัติพร้อมกัน เพื่อเป็นการขมวดเวลาเข้ามา ดิฉันมั่นใจ
อย่างที่บอกค่ะว่า ทั้ง 20 อำเภอ และทุก รพ.สต. ใช้จ่ายเงินอย่างกระมิดกระเมี้ยน ขอใช้คำว่า 
กระมิดกระเมี้ยน นะคะ และที่สำคัญเราเองก็มีบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ตรงนี้ทาง รพ.สต.ก็ทำมาให้
เห็นว่า อะไรอยู่ในบัญชีอะไรอยู่นอกบัญชี ซึ่งแทบจะอยู่ในบัญชีทั้งหมด นอกบัญชีก็อาจจะเป็นบาง
สิ่งบางอย่างที่เหนือความคาดหมาย ตรงนี้ดิฉันมั่นใจว่า ทางหน่วยงานราชการก็คงจะทำ กรอบ 
การใช้เงินของทุก รพ.สต.ไว้แล้ว ขออนุญาตนำเสนอท่านประธานอนุมัติไปพร้อมๆ กันเลยค่ะ 
ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ เพื่อเป็นการกระชับเวลาประชุม เดิมทีจะพิจารณาเป็นรายอำเภอ เนื่องจากเกรงว่าท่านสมาชิกจะ
ได้ดูรายละเอียดให้มันชัดเจนในการที่จะอนุมัติโครงการ ซึ่งเป็นเงินจำนวนมากก็เลยได้ทำวาระ
ออกมาให้เป็นการพิจารณาแต่ละอำเภอ แต่มีท่านสมาชิกหลายท่านได้นำเสนอ เพื่อไม่เป็นการ
เสียเวลาจะขอมติจากที่ประชุม เพื ่อจะให้การประชุมเดินหน้าไป เพราะก็ใช้เวลาล่วงเลยมา
พอสมควร ต้องกราบขอพระทานอภัยในส่วนของประธาน รพ.สต.ทุกท่านด้วยนะคะ ประธานสภา
จะขออนุญาตขอมติจากที่ประชุมที ่จะให้ความเห็นส่วนของการที่จะพิจารณารายอำเภอหรือ
พิจารณารวดเดียวนะคะ เชิญท่านประไพค่ะ 

นายประไพ  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผมประไพ ศรีสัจจา สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอโพนทราย ขออนุญาตนำเรียนท่านประธานที่ประชุม
แห่งนี้ว่า เราขอมติเลยว่า เห็นด้วยหรือไม่ว่าจะพิจารณาเป็นรายอำเภอหรือจะพิจารณาภาพรวม 
เพ่ือความรวดเร็วในส่วนหนึ่ง ถ้าเราจะว่าทีละอำเภอไม่จบครับคืนนี้ ผมดูแล้ว เพราะฉะนั้นขอฝาก
กราบเรียนท่านประธานที่ประชุมครับ ขอบคุณครับ 
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ประธานสภาฯ เมื่อสักครู่กำลังจะถามค่ะ เชิญท่านเลขานุการสภานับองค์ประชุมนะคะ ต่อไปประธานสภาขอ
อนุญาตขอมติที่ประชุมนะคะ เชิญท่านอนุชิตค่ะ 

นายอนุชิต เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมนายอนุชิต ภาระเวช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด เขตอำเภอทุ่งเขาหลวง ต้องขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานนะครับว่า สิ่งที่บรรดา
เพื่อนสมาชิกได้แสดงความเห็นไปนั้น ความจริงแล้วไม่ใช่เรื่องของเวลาว่า เราจะมากใช้น้อยหรอก
ครับ แต่มันเป็นเรื่องเหตุผลที่ว่า ที่ผมไม่พยายามจะลุกขึ้นอภิปรายบ่อยๆ อยากให้ท่านประธานได้
ฟังความเห็นของเพื่อนสมาชิกหลายๆ ท่าน ผมนั่งอยู่ตรงนี้ฟังไปฟังมาก็เห็นแล้วครับว่า ส่วนใหญ่
เพื่อนสมาชิกที่ลุกขึ้นอภิปรายเขาก็บอกว่า เขามีส่วนร่วมในการไปร่วมประชุมกับ ผอ.รพ.สต.
รับทราบมาเบื้องต้นแล้ว เพราะฉะนั้นในแต่ละแห่งแต่ละที่ที่เขาเสนอมามันจะมีความละเอียด
แตกต่างกันไปอย่างที่ท่านประธานว่า อยู่ที่อำเภอผมดูวัสดุคอมพิวเตอร์ ดูตอนแรกก็ยังตั้งข้อสังเกต
ว่าทำไมราคาไม่เท่ากัน บางอันหลักหมื่นบางอันหลักพันก็ไปดูรายละเอียด ผมก็ไปตรวจสอบมาแล้ว
ก็กลั่นกรองมาไม่รู้กี่ครั้ง เมื่อตกผลึกกันเรียบร้อยของผม 5 รพ.สต. ตกผลึกกันเรียบร้อยเขาก็เชิญ 
สจ.เข้าไปร่วมพิจารณา เมื ่อพิจารณาแล้วแก้ไขปปรับปรุงยังไง เสร็จแล้วก็ส่งให้ฝ่ายบริหาร  
ผมก็เชื ่อว่าฝ่ายบริหารท่านก็ได้พิจารณาถึงได้รวบรวมเสนอสภา เพราะฉะนั้นท่านประธานใน
ความเห็นผมท่านประธานก็ไม่จำเป็นต้องขอมติก็ได้ครับ ถ้าฟังความเห็นโดยรวมแล้วก็ประมวลกัน  
ท่านก็เห็นว่าเสียงส่วนใหญ่ไปทางแบบไหน ถ้าจะพิจารณาเป็นรายอำเภอท่านก็ดำเนินการ 
อย่างเช่นอำเภอเมือง มีใครเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยยังไง ท่านจะพิจารณาแบบไหน ท่านลองดูไหม
ล่ะครับ ถ้าจะพิจารณาเป็นรายอำเภอท่านจะตั้งประเด็นในการพิจารณายังไง จะลงรายละเอียด 
ทุกโครงการทุกตัวไหม ไปดูคอมพิวเตอร์ตัวนี้มีความจำเป็นยังไงอธิบายความ เราต้องเชื่อมั่น  
ผอ.รพ.สต. เขาซิครับ เขาทำกันมานานแล้ว เขาทำกันมาหลายรอบแล้ว เพราะฉะนั้นในความเห็น
ส่วนตัวผม ผมขอเสนอว่าให้พิจารณารวมนะครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านสมาชิกนะคะ ประธานจะขออนุญาตขอมติจากที่ประชุมในการพิจารณาว่าจะพิจารณา
เป็นภาพรวมหรือพิจารณาเป็นรายอำเภอ ขอเชิญท่านเลขานุการสภาตรวจนับองค์ประชุมค่ะ  
ขออนุญาตถามมติที่ประชุมนะคะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดมีมติ
เห็นชอบให้พิจารณาเป็นภาพรวมทั้ง 20 อำเภอทีเดียว ขอให้ยกมือขึ้นค่ะ ขอบคุณค่ะ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดไม่เห็นชอบให้พิจารณาเป็นภาพรวม 20 อำเภอทีเดียว 
กรุณายกมือขึ้นค่ะ เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้พิจารณาญัตตินี้เป็นภาพรวมทั้ง 20 อำเภอ
นะคะ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 31       เสียง 
  ไม่ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตติใช้จ่ายเงินบำรุงหน่วยบริการสาธารณสุขสังกัดองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดทั้ง 20 อำเภอ เรียนเชิญค่ะ เชิญท่านสุนทรค่ะ 
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นายสุนทร กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ท่านฝ่ายบริหาร ผู้เข้าร่วมประชุม 
ที่เคารพทุกท่าน เราใช้เวลามาพอสมควร ผมถึงพูดมาตลอดว่า รพ.สต.ส่วนใหญ่ที่เข้ามาสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะต้องมารับวัฒนธรรมของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ได้นะครับ 
การพิจารณางบประมาณเขาใช้มติสภาอนุมัติ มันจึงเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนพอสมควรในการที่จะ
ขอใช้งบประมาณ มันอาจจะไม่เหมือนกับตอนที่ท่านสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพราะว่าการใช้
เงิน ท่านเสนอไป โดยกระทรวงอนุมัติมา แต่ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสภาเป็นคนอนุมัติ 
ผมโชคดีที่สุดคือ ผมมีโอกาสได้ร่วมประชุมกับ รพ.สต.ทั้ง 12 แห่ง ของอำเภอจตุ รพักตรพิมานมา
ตลอด ท่านประธานเครือข่าย ผอ.พละ มีปัญหาอะไรก็ปรึกษาหารือกันตลอด เรื่องบัญชีที่ รพ.สต.
ทำท้ัง 12 แห่ง เสนอต่อสภาในวันนี้ ผมจึงมีโอกาสได้รับทราบมาก่อนหน้าที่จะประชุมแล้ว ผมก็ถือ
ว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ รพ.สต.มีความจำเป็น สิ่งที่ผมอยากจะเรียนกับท่านประธานสภาด้วย
ความเคารพก็คือ ในฐานะที่ รพ.สต.ส่วนใหญ่มาอยู่กับเรา สิ่งที่ผมมีความคาดหวังมาตลอดในการที่
จะสนับสนุนให้ รพ.สต.มีความก้าวหน้า มีหน้ามีตาที่สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผมพร้อมที่
จะสนับสนุน พร้อมที่จะอภิปรายในการขออนุมัติฝ่ายสภากับฝ่ายบริหารให้สนับสนุนกิจกรรมของ
ท่าน ผมไม่อยากได้ยินหรอกครับว่า คำครหาต่างๆ ว่า ท่านย้ายมาอยู่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
แล้ว คุณภาพหรือสิ่งที่ท่านจะได้รับจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมั นจะด้อยไปกว่าท่านสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข เพราะผมทราบข้อมูลมาว่า ท่านไม่มีความเชื่อมั่นขนาดว่า โอนย้ายมาสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้ว ยังขอย้ายกลับสังกัดเดิมเป็น 100 กว่าท่าน เรื่องต่างๆ แบบนี้มัน
จะต้องเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนที่ฝ่ายบริหารจะได้พิจารณาต่อไปว่า ท่านย้ายมาอยู่กับเราแล้ว แล้ว
ท่านต้องเชื่อมั่นว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะต้องสามารถที่จะบริหารจัดการทำให้ท่านดีที่สุด 
เท่าท่ีสามารถจะทำได้ กรณีแบบนี้มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วสมัยที่โรงเรียนย้ายมาสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ก็ไม่มีความเชื่อมั่นว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะสามารถบริหารการศึกษาให้มี
คุณภาพได้ แต่หลายปีที่ผ่านมามันเป็นเครื่องยืนยันได้ว่า เมื่อท่านมาอยู่ในองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเรานั ้น สิ ่งต่างๆ ที ่ท่านไม่เคยได้รับเลย อาจจะได้รับจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ผมทราบว่า ตั้งแต่เป็น รพ.สต.มาบัญชีบางตัวของครุภัณฑ์ไม่มีเคยได้รับการจัดสรรจากกระทรวง
สามธารณสุขเลยก็มี หลายสิ่งหลายอย่างท่ีเราได้รับจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมันจึงเป็นเครื่อง
ที่จะการันตีได้ว่า พี่น้องประชาชนในพื้นที่บริการจะต้องได้รับการดูแล ได้รับการรักษาอย่างดีที่สุด 
ทันสมัยที่สุดเท่าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยท่านนายกเศกสิทธิ์จะสามารถดำเนินการได้ ผมจึง
มีความเชื่อมั่นว่า ในอนาคตข้างหน้าแม้แต่เรื่องครุภัณฑ์เล็กๆ อย่างนี้ มันเป็นเรื่องไม่เท่าไหร่หรอก
ครับ แต่ รพ.สต. ส่วนใหญ่ทั้ง 12 แห่ง ขณะนี้มันยังขาดหลายเรื่อง แม้แต่รถยนต์ส่วนกลางของ
อำเภอจตุรพักตรพิมานทั้ง 12 แห่ง ยังไม่มีเลยครับ ในขณะนี้ ผอ.รักษาการหรือ ผอ.ตัวจริ งใช้รถ
ตัวเองเป็นหลักใช้น้ำมันตัวเองเป็นหลัก เรื ่องต่างๆ เหล่านี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะต้อง
พิจารณาด้วยความรอบครอบและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของ รพ.สต.ต่อไปนะครับ ญัตติที่เพื่อน
สมาชิกได้ลงมติร่วมกันว่าให้พิจารณาเป็นภาพรวม ตัวผมเองก็ยืนยันว่า ผมจริงๆ แล้ว ผมก็ทราบ
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เฉพาะอำเภอจตุรพักตรพิมานเหมือนกันนะครับ แต่ในหลายเรื่องในวงเงินงบประมาณที่เราจะ
อนุมัติในวันนี้ก็คือ 22,844,986 บาท ในส่วนอำเภอจตุรพักตรพิมานขอสนับสนุนกิจกรรมของ  
รพ.สต.ครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมเรียนเชิญค่ะ ไม่มีนะคะ หากไม่มีจะขอมติที่ประชุมนะคะ 
เชิญเลขานุการสภานับองค์ประชุมด้วยค่ะ องค์ประชุมครบนะคะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดอนุมัติญัตติขอใช้จ่ายเงินบำรุงหน่วยบริการสาธารณสุขสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ทั้ง 20 อำเภอ รายการที่เสนอขอ จำนวน 1,380 รายการ จำนวนเงินทั้งสิ้น 
22,844,986 บาท กรุณายกมือค่ะ ขอบคุณค่ะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
ท่านใดไม่อนุมัติ กรุณายกมือค่ะ ไม่มีนะคะ เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติญัตติขอใช้จ่ายเงินบำรุง
หน่วยบริการสาธารณสุขสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ทั้ง 20 อำเภอ รายการที่เสนอขอ 
จำนวน 1,380 รายการ จำนวนเงินทั้งสิ้น 22,844,986 บาท 

มติที่ประชุม อนุมัติ  31       เสียง 
  ไม่อนุมัติ  - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติญัตติขอใช้จ่ายเงินบำรุงหน่วยบริการสาธารณสุขสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด ทั ้ง 20 อำเภอ รายการที ่เสนอขอ จำนวน 1,380 รายการ จำนวนเงินทั ้งสิ้น 
22,844,986 บาท 

ประธานสภาฯ เรื ่องเพื ่อทราบอีกเรื ่องหนึ ่งนะคะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้ลาออก  
จำนวน 1 ท่าน คือ ท่านนรากร  นาเมืองรักษ์ และจะมีการเลือกตั้งซ่อมในเขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอ
เสลภูมิ ในวันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566 นะคะ หากมีการรับรองผลการเลือกตั้งก็อาจจะได้เปิด 
สมัยประชุมวิสามัญเพ่ือปฏิญาณตนในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดต่อไปนะคะ 
หากมีวาระอ่ืนของกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดก็คงจะได้บรรจุระเบียบวาระ  
ในการประชุมคราวนั้นนะคะ เชิญท่านอาคม  เฉลิมแสน รองประธานสภาคนที่ 2 ทำหน้าที่เป็น
ประธานในการประชุมในระเบียบวาระท่ี 10 เรื่องอ่ืน ๆ จนแล้วเสร็จการประชุมค่ะ 

ระเบียบวาระท่ี 10  เรื่อง  อ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ   สวัสดีครับ เราจะพักการประชุมก่อนไหมครับ หรือว่าจะประชุมต่อเลยนะครับ เรายังอยู่ในระเบียบ  
(นายอาคม) วาระการประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 

2566 นะครับ ผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระอื่น ๆ นะครับ ระเบียบวาระที่ 10 ท่านสมาชิกท่านใดจะ
อภิปรายในวาระอ่ืน ๆ ครับ เชิญสมาชิกครับ เชิญท่าน สจ.ธนพล โอฆะพนม ครับ 

นายธนพล  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน เรียนคณะผู้บริหาร          
ผมธนพล โอฆะพนม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอพนมไพร ซึ่งใคร่ขอ
อนุญาตในวาระอื่น ๆ นะครับ หารือกับทางท่านประธานผ่านไปยังฝ่ายบริหารนะครับ ซึ่งเมื่อครั้ ง
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ประชุมเมื่อครั้งที่ผ่านมาหรือครั้งก่อนเมื่อครั้งเราเคยโอนงบประมาณไปใช้แล้วก็บอกว่าผมท้วงติง
ไปในฝ่ายนะครับขออนุญาตหารือไปกองช่างของเรานะครับ ผมเคยหารือผ่านสภาแล้วท่าน
ผู้อำนวยการกองช่างท่านได้รับปัญหาและรับทราบปัญหา ซึ่งนำเสนอตรงนี้ใคร่ขออนุญาตท่าน
ประธานนะครับและท่านนายกด้วยว่าสิ่งที่เป็นปัญหาเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่
อำเภอพนมไพรก็คือเส้นทางแรกท่ีผมได้นำเสนอก็คือเป็นเส้นทางถนนอบจ.ของเราแต่เป็นถนนขาด
ช่วงอยู่ประมาณร้อยกว่าเมตรเป็นเส้นทางติดต่อระหว่างตำบลค้อใหญ่ไปตำบลโพธิ์ชัย ซึ่งเส้นทางนี้
ผ่านหน้า รพ.สต. และผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่ แต่พอร่วมประชุมกับเขา เขาบอกว่า
เป็นเส้นทางของ อบจ. เราเป็นถนนที่มีลาดยางที่สวยงามงบประมาณเพ่ิงจะจัดสรรไปเมื่อประมาณ
ปีงบประมาณ 2564-65 แต่เส้นทางไม่เชื่อมกันขาดอยู่ช่วงประมาณ 200 เมตร ไม่เกินนะครับ แต่
ตรงนี้ก็เสนอทางคณะผู้บริหารและก็พี่น้องประชาชนเดือดร้อนทางฝ่ายกองช่างก็บอกว่าจะจัดสรร
วัสดุลงไปดูแลตรงนั้นเป็นหินฝุ่นหินคลุกนะครับ และอีกเส้นทางที่ 2 ที่เป็นปัญหามากก็คือจากบ้าน
นาชม ตำบลแสนสุข มาถึงบ้านกุดน้ำใส ซึ่งเป็นเส้นทางจากอำเภอพนมไพรจะต่อช่วงไปถึงจังหวัด
ยโสธรพีน่้องประชาชนใช้เส้นทางเส้นนี้มาก หลุมลึกอาจจะเป็นอันตราย โดยชาวบ้านก็เอาดินที่เป็น
ดินเศษวัสดุมาถม ซึ่งถ้าเป็นคนต่างถิ่นอาจจะไม่ทราบพื้นที่ถ้าใช้ความเร็วไม่ชำนาญก็อาจเกิด
ปัญหาในเรื่องของอุบัติเหตุหรืออาจจะสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินก็ได้ และเส้นทางที่ 3 ก็เป็น
เส้นทางจากบ้านหนองกุงใหญ่ หนองกุง และบ้านหนองแวง เส้นทางนี้เราเพ่ิงใช้การจัดสร้างถนนไป
เมื่องบประมาณปี  2564 แต่หลุมลึกจริง ๆ ผมก็ได้นำเสนอ ช่างก็ออกไปสำรวจแต่จนถึงขณะนี้  
พอลงพื้นที่กิจกรรมช่วงนี้ ฮีต 12 ครอง 14 ที่มันมีเยอะ ๆ ไปบุญผะเหวด ไปงานบวช งานอะไร 
ชาวบ้านเขาบอกว่าจะทำเมื่อไหร่ เพราะในส่วนท้องถิ่นที่เป็น อบต. บางส่วนเขาก็ทำไป ผมไม่ได้
บอกว่าการจัดใช้งบประมาณในข้อบัญญัติ แต่ส่วนการที่จะบำรุงรักษาในสิ่งที่มันเกิดปัญหากับพ่ี
น้องประชาชนเราจะทำอย่างไร ตรงนี้ใคร่ขออนุญาตนะครับว่าถ้าลุกขึ้นท่านก็บอกว่าจะให้ไป ดู  
ช่างก็ไปสำรวจแต่ถึงขณะนี้ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข ผมเองก็ไม่ได้ลงโซเชียลอะไรมากมาย และประเด็น
ต่อมาผมใคร่ขออนุญาตหารือสภาตรงนี้ท่านประธานด้วยนะครับว่าตอนที่ ขออนุญาตท่านจุรีภรณ์ 
นะครับ ที่ได้ถอนญัตติออกไป ถ้าเราจะเอาเข้าจริง ๆ มันก็ทันนะครับ แต่เกิดปัญหาอย่างนี้ซ้ำซ้อน 
แต่สิ ่งที่ดี ๆ อย่างที่ รพ.สต. เขาทำมาเมื ่อตะกี้นี ้เอกสารครบ ถ้าครบเราไม่ตรวจ ถ้าขาดเรา  
เราเหมือนกับว่าเราไม่มีอะไรที่จะประกอบ ผมต้องติงไปทางฝ่ายสภา ฝ่ายเลขาฯ นะครับว่ามันไม่
บ่อยครั้งที่เรา เราไม่อยากว่ากันในทรงนี้ มันไม่มีเหตุผลที่เราจะต้องต่อว่าอะไรกัน แต่เราทำให้สภา 
เวลามีคนเข้าร่วมประชุมเราเองไม่อยากมีเรื่อง ของท่านฝ่ายบริหารมาเราก็ผ่าน ๆ ถ้ามันเป็นตัว
เลขที่คลาดเคลื่อนเราแก้ไขให้กันได้ แต่ว่าถ้าจะเอาเข้ามาดิบมันก็ไม่ค่อยจะสวยงาม ผมใคร่ขอ
อนุญาตท้วงติงให้ครั้งต่อ ๆ ไป สภาเราไม่มีปัญหาครับเพราะว่าทำให้กับพ่ีน้องประชาชน อันนี้เป็น
ข้อเสนอแนะของผม ผมเองไม่มีข้อติดใจ ไม่มีข้อบาดหมางอะไรในเป็นกรณี แต่ว่าอยากให้เห็นว่า
เวลาต่อไปข้อระเบียบของเราออกมาประชาชนเข้ามารับฟังมันก็เหมือนกับเรายกขึ้น เอาของสภา
เข้า 2 อันเลยเป็นตัวแรกท่านอาคมได้ถอนและเอาเขามาผ่ านวันนี้ รอบหน้าของท่านจุรีภรณ์  
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ก็คงจะเอาเข้ามันไม่สวยนะครับ ก็ขออนุญาตนำหารือต่อท่านประธานและเรื่องที่ฝากไปเบื้องต้น
ขอให้ท่านประธานได้ให้ฝ่ายบริหารได้จัดการให้ฝ่ายกองช่างออกไปด้วยครับ เพราะว่าเป็นปัญหา
มากหลุมมันลึกและเขาก็โยนให้ ทาง อบต.เขาโยนให้บอกว่าถนนเส้นนี้ อบจ.ของเราเป็นคน
ก่อสร้างเสร็จแล้วมันก็ชำรุดเพราะผ่านฤดูฝนมาหรือการใช้เส้นทางหรือมาตรฐานอะไรก็ไม่แน่ใจ
ครับว่ากองช่างที่ประจำ เจ้าหน้าที่ที่อยู่ประจำในระดับอำเภอท่านออกไปดูหลายครั้งแต่การแก้ไข  
ก็ยังอยู่คงเดิมใคร่ขออนุญาตท่านประธานด้วยครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณท่าน ธนพล โอฆะพนม นะครับ จะให้สมาชิกได้อภิปรายไปทีเดียวเลยนะครับ แล้วจะ  
(นายอาคม) ให้ทางนายกตอบคำถามครั้งเดียว เชิญท่านจุรีภรณ์  เอ้ือไพจิตร ครับ 
นางสาวจุรีภรณ์  เรียนท่านประธานสภา เพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวจุรีภรณ์  เอื้อไพจิตร สมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอเมือง วันนี้ในวาระอ่ืน ๆ ดิฉันใคร่ขออนุญาต
ติดตามโครงการ เนื่องจากว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดิฉันได้บรรจุโครงการเข้าไปในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 เป็นถนนจากสายทางบ้านอีเม้ง ตำบลโนนตาล ไปถึงเขตตำบล
ราชธานี อำเภอธวัชบุรีค่ะ ตอนนี้ทางเทศบาลโนนตาลได้ทำหนังสือชี้แจงมาถึง อบจ.ของเราว่า
ได้รับเงินอุดหนุนงบประมาณ 7 ล้านบาท จากกรมส่งเสริมฯ เป็นที่เรียบร้อยและได้ดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างและผู้รับเหมา ผู้รับจ้างก็ได้ดำเนินการจัดสร้างถนนเป็นที่เรียบร้อยอันนี้ก็คือทาง
เทศบาลได้รับเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นเงิน 7 ล้าน ดังนั้น โครงการนี้  
ที่ดิฉันได้ขอบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2566 ก็ได้ทำขอเรื่องขอเปลี่ยนแปลงโครงการ
ไปยังสถานที่ก่อสร้างใหม่ ไปยังบ้านเหล่ากา จากบ้านค้อ ตำบลโนนรัง ไปถึง บ้านเหล่ากา ตำบล
โนนตาล ซึ่งตัวนี้ก็ได้ทำหนังสือขอเปลี่ยนแปลงโครงการมาถึงฝ่ายบริหารตั้งนานแล้วนะคะตั้งแต่ปี
ที่แล้วจนถึงบัดนี้ก็ยังไม่ได้รับการบรรจุในญัตติ ในการทำโครงการดังกล่าว เนื่องจากว่าเทศบาลโนน
ตาลและพี่น้องตำบลโนนรังก็ไม่มั ่นใจว่าที่ทำแจ้งไปจะได้รับการบรรจุหรือไม่นะคะ อันนี้ ก็ฝาก
ติดตามไปยังฝ่ายบริหารด้วยและอีกเรื่องหนึ่งสำหรับในวาระที่ 4 ที่ดิฉันได้เสนอญัตติเข้ามา ตรงนี้ก็
คงจะต้องเรียนทางฝ่ายบริหารไปถึงสำนักงานเลขานุการฯ อาจจะเป็นความผิ ดพลาดโดยตั ้งใจ
หรือไม่ตั ้งใจอันนี ้ก็ไม่ทราบ เนื ่องจากว่าท่านสมาชิกบางท่านอย่างท่านคำสี สืบเมืองซ้าย  
ก็บอกว่าในเอกสารที่ได้รับมีร่างอยู่ แต่ว่าหลายท่านก็ไม่มีในส่วนของร่างระเบียบสภาว่าด้วยการให้
ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพราะฉะนั้น
ในส่วนตรงนี้ก็อยากฝากให้สำนักงานเลขานุการฯ รอบคอบในการส่งเอกสารและช่วยกันตรวจทาน 
โดยเฉพาะฝากไปยังท่านผอ. ซึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการฝ่ายสภาด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณท่านจุรีภรณ์นะครับ เชิญท่านวสันต์  อึ้งเจริญธนกิจ เชิญครับ  
(นายอาคม)  
นายวสันต์  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผมนายวสันต์  อึ้งเจริญธนกิจ สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ เขต 2 ในวาระเรื่องอ่ืน ๆ นั้น ผมมี 1 เรื่องที่จะผ่าน
ท่านประธานสภาไปยังฝ่ายบริหารนะครับ เนื่องจากผมได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชน 
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ผู้ที ่ใช้ถนนเส้น อบจ.รอ.1074 บ้านนาใหญ่ ตำบลนาใหญ่ ถึงบ้านดงสวนผึ้ง ตำบลน้ำคำ ถนน  
อบจ.รอ. 1074 นี้ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อขนาดใหญ่และมีอุบัติเหตุหลายครั้ง ดังนั้น เพื่อเป็นการ
บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ใช้ถนนสัญจรถนน อบจ.รอ.เส้นดังกล่าว ผมจึงขอ
เป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนฝากผ่านท่านประธานสภาไปยังคณะผู้บริหาร กองช่างองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดของเราในการเข้าไปอนุเคราะห์บำรุงรักษาถนนลาดยางเส้นนี้ เพ่ือให้ประชาชน
ได้เดินทางไป-มา สะดวกและลดอุบัติเหตุในครั้งต่อไป หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านนายกคงจะให้ความ
เมตตาต่อพ่ีน้องประชาชนเช่นเคยนะครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณท่านวสันต์ อึ้งเจริญธนกิจ นะครับ เชิญท่านบุญเลิศ อุดหนุน ครับ 
(นายอาคม)  
นายบุญเลิศ  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ ในวาระอื่น ๆ นะครับ ผมมีอยู่ 2 

เรื่องนะครับ เรื่องแรกก็คือเรื่องของการเตรียมการเพ่ือที่จะรองรับปัญหาภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่
จังหวัดร้อยเอ็ดของเรา ซึ่งเบื้องต้นตัวผมเองก็ได้รับการประสานงานจากทางองค์การบริหารส่วน
ตำบลหลาย ๆ ตำบล อยากจะได้เครื่องสูบน้ำไปสูบน้ำจากลำน้ำที่พอจะมีน้ำอยู่บ้าง เพ่ือที่จะให้กับ
พ้ืนที่ได้ใช้ และส่วนที่ 2 ก็เรื่องของการเจาะบาดาล บางพ้ืนที่ซึ่งไม่อยู่ในรัศมีของน้ำเค็มก็สามารถที่
จะดึงน้ำขึ้นมาต่อยอดในเรื่องของประปา แต่ว่าศักยภาพของท้องถิ่นในระดับพื้นที่ก็ไม่มีเครื่องไม้
เครื่องมือในตรงนั้น อย่างเช่นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงครั่งน้อยได้เอาเครื่องเจาะบาดาลขนาด
ใหญ่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดของเราไปทำการเจาะ แต่ปรากฏว่ามันเจาะยังไม่ได้เพราะว่า
เป็นดินทรายแค่เราอัดเข้าไปดินก็พัง ก็ได้รับคำแนะนำจากทางผู้ประสานงานของกองช่างบอกว่า
ควรที่จะเจาะตัวเล็กก่อนเพื่อที่จะวางกันพังแล้วค่อยเอาตัวใหญ่ลงไป ซึ่งตรงนี้ทางนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลดงครั่งน้อยก็มีหนังสือมาที่ท่านนายกแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะนำส่งท่านเพื่อที่จะ
เข้าไปช่วยแก้ปัญหา ส่วนเรื่องที่ 2 ผมก็ไม่ทราบได้เหมือนกันนะครับในประเด็นการเข้ารับฟังการ
ประชุมผมก็ได้นะครับ เป็นญัตติที่คุณจุรีภรณ์ ท่านทำมาซึ่งหนังสือส่งที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เมื่อวันที่ 14 ก็มีสาระสำคัญตามที่คุณจุรีภรณ์ ท่านได้เสนอญัตติให้ทางสภาคงไม่เฉพาะพี่คำสี  
นะครับ ผมก็ได้เหมือนกันนะครับ เพราะฉะนั้นก็จะสอดคล้องกับ ขออนุญาตที่เอ่ยนามนะครับ  
ท่านธนพล ว่าถ้ามีเอกสารพร้อมก็ผ่านวาระวันนี้เลยก็ได้ถ้าเราจะสำเนาให้ดูก็ได้นะครับ มันก็ไม่
น่าจะเป็นปัญหาอะไรนะครับ เพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากประเด็นนี้นะครับ และอีกส่วนหนึ่งก็คือ
เรื่องของถนนที่มันชำรุดเสียหาย ผมไม่ทราบว่าตอนนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดของเราได้มี
วัสดุในการที่จะไปซ่อมบำรุงในส่วนถนนที่อยู่ทั้งในความรับผิดชอบของเราและที่กำลังจะเป็นถนน  
ที่จะอยู่ในความรับผิดชอบของเรา ที่ผมพูดอย่างนั้นก็เนื่องจากว่าเส้นทางบางเส้นทางที่มันเกิน
ศักยภาพของท้องถิ่นในระดับพื้นที่เขาก็ไม่รู้จะร้องขอจากใครในการลงไปดำเนินการก่อสร้าง ที่นี้
ท่าน สจ. ทั้งหลายก็เอางบประมาณ ประสานงบประมาณลงไป พอลงไปกลับกลายเป็นว่างบเป็น
สายทางขององค์การบริหารส่วนจังหวัด อบต.ก็ไม่กล้าเอางบประมาณมาดำเนินการซ่อมบำรุง
เพราะบอกว่าไม่ใช่โครงข่ายของตัวเองทั้งที่ก่อนหน้านี้มันก็ไม่ใช่ของเราแต่ว่ามันเป็นความเดือดร้อน
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ของพี่น้องในพื้นที ่ เพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากท่านประธานไปยังทางฝ่ายบริหารหรือว่าทาง  
ท่านปลัดช่วยดูว่าแนวทางตรงนี้เราจะแก้ไขได้อย่างไร เพราะว่าถ้าจะว่ากันไปแล้วในพื้นที่ของผม
ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมันมีไม่กี่เส้น แต่นอกนั้นก็คือเป็นถนน 
ที่ไม่ได้อยู่แต่ว่ามันไม่มีศักยภาพของหน่วยงานอื่นที่จะลงไปดำเนินการ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องไป
ดำเนินการก่อสร้างให้เพื่อให้พี่น้องได้สัญจรไปมาอย่างสะดวกสบายขึ้น เพราะฉะนั้นก็ฝากอยู่  
2 - 3 ประเด็นนะครับ ขอบคุณครับท่านประธานครับ 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณท่านบุญเลิศ  อุดหนุน ครับ เชิญท่านดาราณี  ศรีดารา ครับ  
(นายอาคม)  
นางสาวดาราณี กราบเรียนท่านประธาน เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวดาราณี  ศรีดารา สมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอหนองพอก ในระเบียบวาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ 
ดิฉันมีเรื่องที่จะนำเสนอกับทางสภาผ่านไปยังผู้บริหารคือเรื่องของการซ่อมแซมถนน ต้องกราบ
ขอบพระคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นอย่างยิ่งที่อนุเคราะห์เครื่องจักรในการเกรด
บดอัดให้กับพี่น้องประชาชนตรงนี้ต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ เรื่องที่ 2 ดิฉันอยากจะ
ทราบแนวทางหรือระเบียบข้อกฎหมายในเรื่องของการหาเสียงของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่า
บทบาทของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นเราทำได้มากน้อยขนาดไหน เพราะว่าดิฉัน
มั่นใจค่ะว่าเพื่อน ๆ ในสภาแห่งนี้อีกไม่กี่วันพวกเราก็จะเข้าสู่กระบวนการในการหาเสียงสมาชิกสภา- 
ผู้แทนราษฎร ดิฉันเลยอยากทราบแนวทางหรือข้อกฎหมายที่สามารถเป็นเกราะป้องกันพวกเราใน
การปฏิบัติหน้าที่ว่าเราสามารถทำได้ขนาดไหนและมีข้อกฎหมายใดที่เราจะต้องไปศึกษา ดิฉันขอ
อนุญาตให้ฝ่ายนิติกรหรือท่านปลัดหรือผู้รู้ตรงนี้ได้ช่วยให้ข้อมูลกับสมาชิกที่จะเป็นการส่งเสริม  
ในการเลือกตั้งเพื่ออยู่ในระบอบประชาธิปไตย เราเองเราเป็นผู้ที่มาจากการเลือกตั้ง เพราะฉะนั้น 
ไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองใดหรือตัวแทนอยู่ในหน่วยเลือกตั้งใด เราเองก็อยากแสดงความคิดเห็น
หรือว่าอยากจะช่วยในการหาเสียงตรงนี้อยากจะทราบเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน ไม่ว่าจะ
เป็นฝ่ายสมาชิก ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผู้บริหารเอง เพื่อเป็นแนวทางในการที่จะทำงานว่าพวกเรามี
ขอบเขตขนาดไหนตรงนี้ฝากเรื่องนี้ไปยังฝ่ายนิติกรหรือท่านปลัดด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ   เชิญท่านวรการครับ 
(นายอาคม)  
นายวรการ กราบเรียนท่านประธาน สมาชิกที่เคารพครับ คิดตั้งนานว่าจะพูดหรือไม่พูดนะ เพราะรู้คำตอบอยู่

แล้วว่าจะเหมือนเดิมแต่ยังไงก็ขอทำหน้าที่ ครับก่อนอื่นขอขอบคุณท่านนายกที่ได้ให้ความสนใจ
และให้การสนับสนุนกิจกรรมของอำเภอหนองฮีด้วยดีมาตลอด ผมก็พูดกับพ่ีน้องชาวอำเภอหนองฮี
ว่าคนเพื่อไทยเลือกเพื่อไทยมาเข้าอยู่ในทีมเดียวกันก็ได้รับการดูแลเขาฝากขอบคุณมา ครับเรื่องที่
จะพูดมีอยู่ 2-3 ประเด็น ผมก็อยากจะหารือหรือแนะนำในการประชุม มันมีระเบียบวาระแรกเรื่อง
ประธานแจ้งให้ทราบ ผมไม่มั่นใจในระเบียบข้อบังคับการประชุมสามารถที่จะแนะนำบุคลากรได้
ไหมหรือระเบียบอะไรต่าง ๆ เช่น เรามีข้าราชการเกษียณหรือผอ.ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ไม่มี
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การแนะนำก็ไม่รู้ว่าท่านเป็นใครหรืออะไรอย่างนี้นะครับ เวลาจะไปติดต่อประสานงานหรือแม้แต่
วันนี้นะครับก่อนการประชุมเราก็แนะนำประธานคณะกรรมการประสานงาน รพ.สต.ของอำเภอ
ต่าง ๆ เราก็จะได้รู้จักเพราะว่าก็คือทีมงานเดียวกัน แต่พอพูดถึงเรื่อง รพ.สต. มาสะดุดถึงคำพูดของ
ท่านสมาชิกอำเภอจตุรพักตรพิมานที่พูดถึงเรื่องวัฒนธรรมองค์กร ครับเมื่อประมาณปี 43-44  
ผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่ไปร่วมคัดค้านการเข้ามาอยู่ อปท. เราแต่งชุดดำไปและรัฐบาลไม่มี ก็เพราะ
วัฒนธรรมองค์กรล่ะครับ ที่นี้เราก็ไม่อยากให้ว่าใครปรับตัวหาใครนะครับเหมือนที่โรงเรียนพอครู
ใหม่มาก็ไฟแรงทำตามระเบียบพออยู่ไปอยู่มาสักพักหนึ่งก็เป็นคนเก่ากลืนคนใหม่เราจะปรับไหม
หรือปรับอย่างไรที่ว่าจะทำให้องค์กรของเราได้พัฒนา ผมยังสะท้อนอยู่ว่าท่านบอกว่ามีอยู่ร้อยกว่า
คนที่มาแล้วยังกลับไปมันแสดงถึงว่าเขาไม่มั่นใจว่ามาอยู่แล้วเขาจะปรับได้ไหมหรือเขาไม่มั่นใจใน
จุดที่เขาต้องการว่ามาแล้วมันต้องดีขึ้น มาแล้วสบายใจ ครับท่านประธานครับผมอยากจะเสนอแนะ
เกี่ยวกับบ่อบาดาล เพราะว่าท่านนายกก็เมื่อสักสัปดาห์ที่แล้วท่านได้ให้หน่วยเจาะบ่อบาลไปที่
หนองฮี เพราะหนองฮีชื่อหนองก็จริงนะครับแต่อยู่เป็นโคกเป็นป่าอยู่อำเภอหนองฮีเกือบ 100%   
ก็ไปขุดเจาะแล้ว ที่นี้เราก็เลยดูว่ารถขุดเจาะที่เราได้อนุมัติไปตอนนี้ยังไม่จัดซื้อ จะดีไหมถ้าเราขอ
เป็นญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงจากซื้อเป็นจ้าง ผมจ้างเขามาขุดที่นาของผม 25,000 บาท 
ไม่ได้น้ำหรือไม่ได้น้ำที่ต้องการที่มีคุณภาพเขาไม่รับเงิน ผมมาหารดู 15 ล้าน  600 บ่อ ถ้าเรา
กระจายไปตามเขต สจ. 36 เขต จะได้เขตละ 16.6 ถ้าเราจ้างผมคิดว่า 1 เดือนหรือไม่เกิน 2 เดือน 
จะขุดเต็มเลย 600 บ่อ แต่ถ้าเราซื้อผมว่าไม่ต่ำกว่า 5 ปี อย่างเร็ว 6 ปี หรืออาจจะถึง 10 ปี ถึงจะ
ได้ 600 บ่อ ไหนจะมีค่าเสื่อมราคาค่าน้ำมันแต่เราใช้เงิน 15 ล้าน จ้างครั้งเดียวจะเสร็จเลย อันนี้เรา
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงจากซื้อมาเป็นจ้างจะดีไหม พี่น้องจะได้รับผลทันทีเพราะนักการเมืองเรา
ต้องการความรวดเร็วเพื ่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน และบ่อบาดาลอีก
เหมือนกันครับผมคิดว่าถ้าปีต่อไปพวกเราเห็นปัญหาพอไปเจาะบ่อบาดาล ไม่รู้ว่าใครมาขอท่าน 
สจ. ขอตรงนั้นตรงนี้หน่อย เพราะว่าเราไม่มีหน้าที่แต่ว่าถ้าเราอย่างนี้ปีงบประมาณต่อไปจะดีไหม  
3 in 1 คือ อบจ. ออก 1 ส่วน อปท.ในท้องถิ่น สมมุติว่าหนองฮีมี 4 อปท. ถ้าอยากจะได้ก็คือออก
อีก 1 ส่วน ที่ผมยกตัวอย่างคือ 25,000 บาทนะครับ อบจ.ออก 10,000 อบต.ออก 10,000 และอีก 
5,000 ก็คือพี่น้องประชาชนที่ต้องการ ถ้าให้ฟรีเขาต้องการฟรีทั้งหมดล่ะครับ สจ.ไม่รู้จะจัดให้ใคร
บ้าง ถ้ามีส่วนร่วมกันแบบนี้ผมว่าเราจะไปได้เร็วขึ้นและบริการพี่น้องประชาชนได้ดีขึ้นคือถ้าเรา
จ่ายเงินแค่ 7,200,000 บาท เราจะได้บ่อบาดาล 20 แห่ง แต่ละเขต เราก็มาหารกันว่าจะถูกไหม 
อปท.เขาจะร่วมมือกับเราไหม ถ้าเขาร่วมมือก็ทำถ้าเขาไม่ร่วมมือก็จ่ายอปท.อื่น ๆ เพราะว่าถ้าเรา
จะแบกภาระจุดเดียวไปผมว่ามันจะหนักพวกเรา ถ้ามาทำแบบนี้เขาก็มีส่วนร่วมแต่ถ้าว่าได้ฟรีเรา
จะปวดหัวเลยว่าจะให้ใครดีเพราะคนก็เดือดร้อนในจุดนี้ก็อยากจะฝากไว้นะครับท่านประธานว่า
ฝากไปถึงฝ่ายงบประมาณว่าทำได้ไหมแล้วเราจะเห็นผลในทันที ถ้าได้ปีละ 20 แห่งต่อแต่ละเขต 
สจ. 3-4 ปี ก็จบ และเราไม่ต้องไปพะวงว่าจะช้าจะไว เพราะเวลาไปเจาะเราขุด 15 ล้าน เราไม่มี
เกรดว่าต้องได้อย่างต่ำเท่านี้บ่อเราไม่ในเกณฑ์นะ ถ้าดูปีท่ีแล้วจะได้ประมาณ 70 บ่อ เราก็พูดไม่ได้
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ว่าต้องได้ 80 90 ไม่มีเลย ไม่เหมือนโรงเรียนจะสอบปลายภาคเรียนต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 200 
วัน ถ้าไม่ถึง 200 วันก็เปิดให้มันถึง 200 วัน แต่ของเราจะได้เท่าไหร่ก็ได้เท่านั้น และเจ้าหน้าที่เขาก็
ทำเต็มที ่เพียงแต่ว่ามันไม่เหมือนเราจ้าง ตรงนี้ก็ฝากว่าในเรื่องบ่อบาดาล ฝากท่านนายกและทางนี้
ไปช่วยกันคิดว่าถ้าทำอย่างนี้จะดีไหม สุดท้ายจริง ๆ ก็คือเรื่องถนนของปี 65 ก็ทราบว่าผู้รับจ้าง  
ก็เซ็นไปเรียบร้อยแล้ว แต่ก่อนก็ยังคิดว่าปีใหม่ก็คงจะได้นี ่สงกรานต์ไม่รู้ จะได้ไหมนะครับ  
ท่านประธานครับเดี๋ยวนี้ผมไม่ได้ทานข้าวกับลูกกับเมียแล้วนะ ผมบอกว่าผมรำคาญแต่ก่อนผม  
ไปสังสรรค์กับเพื่อนเขาก็บอกว่า “โตเป็นเสี่ยวกับ สจ. บอก สจ.แน่ เฮ้ย กูสิบอกมึงเขาฝากมา” 
ปัญหาเขามาท้ัง ๆ ที่ชาวบ้านเขาไม่รู้ว่าเราชี้ปัญหาฝ่ายบริหารเข้ามา เดี๋ยวนี้ลูกกับเมียบ่นเพราะว่า
เขาว่าพูดกับ สจ.ก็ไม่รู ้เรื ่องอะไรหรอก พูดกับลูกกับเมียเขาดีกว่า ผมก็ไม่รู ้ว่าทำอย่างไรจะได้  
ผมไม่เข้าใจอยู ่นะครับ 2 ปีกว่า ๆ แล้วนะ“เป็นมาจนขี ่คร้านกะบ่เห็นมีหยั ๋งนำเขาจักเทีย”  
ท่านนายกเมตตาผมนะที่ขุดเจาะบาดาลและมีถนนเส้น 5 แสน ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับยังเหลือ
ขั้นสุดท้ายตีเส้นจราจร ก็ยังเป็นบุญคุณอยู่ก็ยังกล้าเดินอ้อมบ้าน กล้าไปช่วยงานเขาอยู่นี่ ใกล้ ๆ นี่
บุญบั้งไฟหนองฮี ที่หนองฮีเขามีบุญบั้งไฟเยอะนะครับไม่รู้จะได้ไปไม่ได้ไป ก็ฝากท่านนายกด้วย  
ไม่รู ้จะฝากไม่ฝากยังไงเพราะว่ามันผ่านมือ อบจ.ไปแล้ว เซ็นสัญญาก็เซ็นแล้วแต่ว่าระยะเวลา
ดำเนินการก็ไม่อยากอ่านหรอกครับแต่ผมก็อยากให้มันเสร็จก่อนสงกรานต์ล่ะครับ ขอบคุณครับ
ท่านประธาน 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณท่านวรการนะครับ เชิญท่านคำสีครับ 
(นายอาคม) 
นายคำสี เรียนท่านประธานที่เคารพ เพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านคณะบริหาร นำโดยท่านเศกสิทธิ์  

ไวนิยมพงศ์ แขกผู้เกียรติผู้เข้าร่วมประชุมวันนี้ครับ กระผมนายคำสี  สืบเมืองซ้าย สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน ก่อนอื่นผมก็ต้องขอขอบคุณทาง
คณะบริหารเป็นอย่างยิ่ง นำโดยท่านนายกเศกสิทธิ์  ไวนิยมพงศ์ ที่ท่านนำญัตติขอจ่ายเงินบำรุง
หน่วยบริการสาธารณสุข (รพ.สต.) และขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านเป็นห่วงเป็นใยใน รพ.สต.    
ผมอีกคนหนึ่งนะครับที่เป็นห่วงเป็นใย เพราะว่าทาง รพ.สต. ก็มาอยู่กับเรา 100% เราต้องให้
ความสำคัญและต้องขอบคุณท่านนายกที่ท่านได้รวดเร็วทันใจและฝากท่านด้วย อีกเรื่องหนึ่งต้อง
ขอบคุณเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเรื่องงบประมาณปี 65 ที่ท่านประกาศสอบราคาในถนนสายบ้าน  
โนนเมือง ตำบลป่าสังข์ ไปยังตำบลดงแดง ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ดำเนินการให้  
พี่น้องได้มีความหวังเหมือนกับท่าน ขออนุญาตเอ่ยชื ่อท่านวรการ นะครับ ที ่ประสบปัญหา
เหมือนกันและขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับที่ทำงานสนองต่อความต้องการพี่น้องประชาชน
และต้องขอขอบคุณทางกองกิจการสภา วันนี้มีที่รองไมค์นะครับ ไม่ได้ก้มครับอันนี้ต้องขอขอบคุณ
เป็นอย่างยิ่งนะครับ รู ้สึกว่าพอดีเลยนะครับ และเรื่องที่ผมจะฝากอีกทางท่านประธานไปยัง 
คณะผู้บริหารนะครับ เรื่องโครงการของเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน เขต 1 ซึ่งเป็นโครงการขุดลอก
แหล่งน้ำ มี 3 โครงการซึ่งผมเป็นห่วงเป็นใยในเรื่องใกล้หน้าฝนแล้วก็ขอถามท่านคณะบริหารผ่าน
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ท่านประธานสภาและเจ้าหน้าที่กองช่างด้วยว่าได้ดำเนินการไปถึงไหนแล้ว เพราะว่าถ้าเราไปทำ
หน้าฝนจะมีปัญหาเกี่ยวกับความเดือดร้อนของพี่น้องในเรื่องไร่นา เพราะว่าจะเป็นฤดูเพาะปลูก  
อันนี้ก็ต้องฝากเป็นอย่างยิ่งนะครับ เพราะว่ามีโครงการสร้างถนนใหม่ด้วยอีกเส้นหนึ่งก็คือตำบล  
ดงแดงไปยังตำบลป่าสังข์ อันนี้ก็ต้องเร่งรีบฝากด้วยนะครับ เพราะว่าจะถึงฤดูกาลทำนาแล้วครับ 
และเรื่องที่ 2 เรื่องโครงการที่สภาอนุมัติเรื่องการสร้างโรงงานขยะการกำจัดขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า
ได้ดำเนินการไปถึงไหนแล้ว ต้องขอถามเรื่องนี้ด้วยนะครับ เพราะว่าสภาผ่านอนุมัติสร้างโรงงาน
ไฟฟ้ากำจัดขยะ ซึ่ง ปี 65 ที่ผ่านมา ซึ่งความเดือดร้อนของชาวอำเภอจตุรพักตรพิมานเรื่องขยะล้น
ไม่มีที่จะฝัง ไม่มีที่จะจัดเก็บแล้ว อันนี้ก็ต้องฝากทางท่านประธานผ่านไปยังคณะบริหารด้วยนะครับ
เราดำเนินการไปถึงไหนแล้ว ฝากด้วยนะครับเพราะว่าเป็นเรื ่องเร่งด่วนซึ ่งพี ่น้องชาวอำเภอ  
จตุรพักตรพิมานคาดหวังว่าจะมีที่กำจัดขยะเป็นชิ้นเป็นอันนะครับ เรื่องท่ี 3 ซึ่งท่านวรการ พูดเรื่อง  
ขออนุญาตเอ่ยชื่อท่านนะครับ เรื่องขุดเจาะน้ำบาดาลท่านบอกว่าเราไม่ต้องซื้อ เราจ้าง ความคิดผม
ก็เหมือนกับท่าน เพราะว่าการซื้อเราสร้างภาระ ไม่ว่าจะเป็นการต้องจ้างเจ้าหน้าที่มาประจำและ 
ยังมีค่าซ่อมบำรุง อันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องเพิ่มเติมงบประมาณถ้าเราจัดซื้อเราก็ได้มากพอสมควร  
แต่ผมเชื่อว่าจะคุ้มกว่าครับ สุดท้ายก็ต้องขอบคุณท่านคณะบริหารและท่านสมาชิกทุก ๆ ท่าน  
นะครับที่ร่วมทำงานเพ่ือพ่ีน้องประชาชนของอำเภอจตุรพักตรพิมานและจังหวัดร้อยเอ็ดทุก ๆ ท่าน
ครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   เชิญท่านแทนรัฐครับ 
(นายอาคม)  
นายแทนรัฐ กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ท่านฝ่ายบริหาร กระผม สจ.แทนรัฐ  

สุจารี สจ.อำเภอหนองพอก เขต 2 วันนี้อยากจะพูดถึงวาระเรื่องอ่ืน ๆ  มีอยู่ประมาณ 4 เรื่อง เรื่อง
แรกผมได้มีโอกาสดีที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมกับทาง รพ.สต. ของทั้งอำเภอหนองพอกพร้อมกับ
ท่าน สจ.ดาราณี  ศรีดารา ซึ่งเป็นโอกาสดีที่เป็นความรู้ใหม่โดยส่วนตัวได้เข้าไปเรียนรู้ว่าเขามี
ปัญหาเรื่องอะไรบ้างหรือว่ามีความต้องการอะไรบ้างที่เกี่ยวกับเครื่องมือการแพทย์ที่ท่านประธาน
เชวงศักดิ์พูดถึงมันก็มีหลายส่วนที่เป็นประเด็นสำคัญ ซึ่งปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีแรกที่เราได้รับมาเต็ม 
100% ของจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งหลัก ๆ ที่ทราบมาที่สรุปได้กับท่าน สจ.ดาราณี ก็จะเป็นในเรื่องของ
ที่ดินของอำเภอหนองพอก ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าไม้เยอะมาก ป่าไม้ ป่าสงวน หรืออะไรต่าง ๆ ซึ่งหลัก ๆ 
พื้นที่ตั้งของหน่วยงานราชการ ยกตัวอย่าง รพ.สต.ที่ผมพูดถึงดันมีประเด็นเรื่องนี้นะครับว่าพื้นที่ที่
เขาตั้งอยู่หลายสิบปีหรือนานมาแล้วยังไม่มีเอกสารสิทธิ์อันนี้ของทางอำเภอหนองพอก แต่อำเภอ
อื่น ๆ ผมไม่แน่ใจว่าเป็นแบบเดียวกันไหม ก็เลยได้หารือกันกับท่าน สจ. และทางหัวหน้า รพ.สต.
ทุกท่านว่าอยากให้ อบจ.ร้อยเอ็ด ลองสำรวจเป็นภาพรวมจังหวัด โดยที่ผมเชื่อว่าทางหัวหน้า  
รพ.สต.ทุกท่านได้มีการเสนอเรื่องนี้เข้า สสจ. แล้ว แต่เรื่องก็เงียบไป ซึ่งทุกท่านเตรียมข้อมูลไว้เป็น
อย่างดีผมเชื่อว่า ซึ่งผมก็เชื่อว่าของเรามีนิติกรที่เก่งกว่าทุก ๆ ที่ก็เลยอยากฝากท่านนายกว่าเรื่องนี้
ก็ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญของหัวหน้า รพ.สต.ทุกท่านว่าอยากให้เป็นประเด็นหนึ่งที่อยากฝาก  



54  |  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 

 

ท่านนายก และในส่วนของผู้อำนวยการ รพ.สต. ท่านได้ฝากเรื่องมาอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการ
เพิ่มชำนาญการ อันนี้คือเป็นปัญหาก่อนที่เขาจะย้ายมาคือ ผอ.รพ.สต. ท่านหนึ่งท่านกล่าวว่าทาง 
สสจ.ได้มอบหมายให้ท่านไปรักษาการอยู่ที่ รพ.สต.อื่น ซึ่งการเพิ่มชำนาญการใช้เวลา 3 ปี พอย้าย
มาอบจ.กะทันหัน ซึ่งระเบียบการ อบจ.กับ สสจ.แตกต่างกัน ซึ่งทาง ผอ.รพ.สต.ท่านนี้ได้กล่าวว่า
ท่านได้ไปสอบถามทางจังหวัดอื่น ๆ ว่าระเบียบการการเพิ่มชำนาญเป็นแบบไหนหรือว่าทำอย่างไร 
ซึ่งผมก็เชื่อว่าท่านได้เข้ามาหาทาง อบจ.เราแล้ว มาสอบถามเบื้องต้นแล้ว เพราะว่าเราครบ 3 ปี
พอดี ท่านอยากขอยื่นชำนาญการแต่ได้ยินว่าทางอบจ.เราบอกว่าหลักเกณฑ์นี้ไม่ผ่านให้นับหนึ่งใหม่
ก็คือถ้าพูดง่าย ๆ เขาก็ต้องนับหนึ่งตั้งแต่ปีแรกใหม่แล้วเขาพูดภาพรวมว่าถ้าเกิดบางคนที่ขอย้ายไป
อำเภออื่นเขาก็ต้องไปเริ่มนับหนึ่งใหม่ก็กลายเป็นว่าเขาก็ไม่กล้าที่จะย้ายอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่ง
อยากฝากท่านนายกนะครับว่าเป็นประเด็นสำคัญพอสมควร เนื่องจากเป็นการเพิ่มเงินเดือนเลย  
ก็ว่าได้ อีกเรื่องหนึ่งที่ทราบมาก็คือเรื่องขององค์กร รพ.สต.จะมีทันตแพทย์ เขาเรียกนักวิชาการ
ทันตแพทย์ ซึ่งหลักเกณฑ์เก่าที่ผมทราบมาใบ Certificate ที่เป็นทันตแพทยส์ามารถทำอะไรได้บ้าง 
ซึ่ง รพ.สต.หลาย ๆ ที่จะมีการถอนฟันหรือมีอะไรต่าง ๆ ซึ่งได้รับการคุ้มครองจากทันตแพทย์คือ
จากโรงพยาบาล ซึ่งผมทราบมาว่าในงบประมาณตัวนี้ซึ่งเขาเรียกว่าค่าลายเส้น ก็คือต้องได้มาจาก
ทันตแพทย์ในโรงพยาบาล ซึ่ง รพ.สต.ก็เหมือนจะมีค่าการดูแลก็คือการถอนฟัน อุดฟัน อะไรต่าง ๆ
ที่สามารถให้ รพ.สต. ซึ่งมีทันตแพทย์อยู่แล้วสามารถทำได้ แต่พอเมื่อย้ายมา อบจ. เขาเหมือนจะ
ถอนลายเส้นนี้ออก อันนี้ผมก็อยากฝากท่านนายกซึ่งเชื่อว่าของเราก็จะมีท่านที่ปรึกษานายกคือ
ท่านนายแพทย์ศิวพลเป็นเลขาฯ ในเรื่องส่วนนี้ก็อยากฝากให้ท่านหารือเผื่อปีหน้าเราจะได้ License 
ตรงนี้มาให้กับ รพ.สต.เราเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เรื่องที่ 2 ที่ผม
อยากฝากคือเรื ่องในเขตของอำเภอหนองพอก ซึ่งเขต 2 ของผมถือว่ามีธรรมชาติที ่เยอะมาก
พอสมควรก็คือมีเขตแนวภูเขา มีป่าไม้เยอะมาก ช่วงที่ผ่านมาก็มีไฟป่าเกิดขึ้นเยอะมากก็เชื่อว่าก็มี
หน่วยงานและองค์กรหลาย ๆ หน่วยงานที่มีส่วนรับผิดชอบ ผมก็อยากจะสอบถามไปทางท่าน
นายกว่าทาง อบจ.เรามีอำนาจหรือมีอะไรที่จะพอลงไปช่วยเหลือทาง อบต.หรือว่าทางหน่วยงาน
เขตป่าไม้หรือเขตห้ามล่าอะไรต่าง ๆ ได้ไหมครับ เพราะว่าในส่วนตัวของผมทราบมาว่าพี่น้อง
ประชาชนบางกลุ่มได้มีการรวมกลุ่มกันโดยการตั้งมาเป็นอาสาดูแลไฟป่า ซึ่งก็มีการสนับสนุนจาก
เขตห้ามล่าอะไรต่าง ๆ จัดตั้งขึ้นมาเป็นชุมชนเป็นผู้ใหญ่บ้านร่วมกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็น 
จิตอาสาขึ้นไปดับไฟป่า ช่วงที่ผ่านมาก็มีปัญหาเรื่องไฟป่าเยอะมากซึ่งอุปกรณ์ที่เขามีก็ดูจะไม่ค่อย
โอเคเท่าไหร่ในหลาย ๆ เรื่อง ก็เลยอยากจะฝากท่านนายกถ้าเกิดอำนาจใน อบจ.เราสามารถไปดู
และหรือว่าอบรมหรือว่าให้อุปกรณ์อะไรต่าง ๆ สามารถส่งเสริมได้ก็จะทำให้จังหวัดร้อยเอ็ดเรามี
ธรรมชาติที่ดียิ่งขึ้นและอาจจะลดมลภาวะ PM 2.5 ได้ เพราะว่าเขตแถวเขต 2 อำเภอหนองพอก 
ก็เป็นป่าเยอะพอสมควร ส่วนในเรื่องที่ 3 เรื่องถนนชำรุดอันนี้ผมอยากฝากจริง ๆ นะครับ ถ้าหาก
ว่ามีงบประมาณเรื่องวัสดุอุปกรณ์เข้ามาแล้วก็อยากฝากท่าน เพราะว่าผมไปงานบ้านนี้แล้วผมไม่
ค่อยกล้าเข้าไปเท่าไหร่เพราะว่าผมก็รอมาสักปีหนึ่งแล้ว ก็อยากฝากท่านเพราะว่าเป็นทางเข้า
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หมู่บ้านเขาเลย คือบ้านหนองไฮ-คูเมือง ตำบลท่าสีดา เป็นถนนที่ชำรุดทั้งเส้นเลยก็ว่าได้ อันนี้ผมก็
ฝากท่านถ้าเกิดมีงบประมาณมาและหลาย ๆ ที่ผมก็เชื่อว่าก็เฝ้ารอเหมือนกัน สุดท้ายข้อ 4 ก็คือ
จากที่ท่านดาราณี  ศรีดารา ได้อภิปรายช่วงนี้จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งบาง
ท่านก็ยังไม่มีความรู้ในการที่จะลงไปสนับสนุนหรือว่าอันนี้เกี่ยวกับการตั้งเลือกหลาย ๆ เรื่องว่า
ขอบเขตที่เราสามารถทำได้หรืออะไรต่าง ๆ คือพวกผมยังไม่รู้แน่ชัด จึงอยากเสนอให้ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เชิญ กกต.มาอบรมให้ความรู้ให้คำแนะนำกับท่านสมาชิกสภาทุกท่าน
ได้ให้เข้าใจร่วมกันว่าขอบเขตอำนาจที่เราสามารถทำได้จะมีอะไรบ้าง อันนี้ผมก็กราบเรียน ขอบคุณ
ครับ 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณท่านแทนรัฐ  สุจารี ท่านอภิปรายคล้ายกับท่าน ส.ส.มากขึ้นทุกวันนะครับ คำถามของท่าน 
(นายอาคม) 4 ข้อ ผมว่าน่าจะใช้คำตอบออกมาสัก 2 - 3 หน้ากระดาษนะครับ ถ้าเป็นไปได้อยากให้ท่านทำ

หนังสือเรียนสอบถามมายังคณะฝ่ายบริหารก็จะดีนะครับ ท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในวาระ
อ่ืน ๆ อีกไหมครับ เชิญครับ ถ้าไม่มีผมขอปิดการอภิปรายในวาระอ่ืน ๆ นะครับ จะได้ให้ท่านนายก
ได้ตอบข้อสอบถามของท่านสมาชิก เชิญท่านนายกครับ 

นายกฯ ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด ในวาระอื่น ๆ ต่อข้อหารือข้อเสนอแนะและข้อความห่วงใยจากสมาชิกทุกท่านถึงพี่น้อง 
ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ เรื่องหลักเรื่องสำคัญที่เกือบทุกคนพูดก็คือเรื่องถนนหนทางที่ชำรุดต้องใช้
คำว่าฝ่ายบริหารเองก็ไม่เคยนิ่งนอนใจ เราเองก็ใช้คำว่าพยายามในการแก้ไขปัญหาอยู่ตลอดเวลา 
พยายามแก้ไขปัญหาทุกครั้งในทุกครั้งที่ได้รับเสียงสะท้อนหรือรับข้อร้องเรียนมาจากไม่ว่าจาก
สมาชิกเองหรือมาจากประชาชนทั่วไปเอง แต่ว่าต้องใช้คำว่าเรามีข้อจำกัดในการที่ลงไปซ่อมแซม
ถนน หนึ่งละครับที่ผมพูดมาตลอดก็คือเรื่องเครื่องจักร อันที่สองคือเรื่องวัสดุ วัสดุก็เป็นปัญหาช่วง
ก่อนหน้านี้ที่เรามีวัสดุไปดำเนินการในการแก้ไขปัญหาเราใช้วิธีจัดซื้อทีละ 500,000 แต่ว่าซื้อแต่
ครั้งมันก็ใช้ได้ไม่นานวัสดุมันก็หมด หลังสุดเราประกาศจัดซื้อวัสดุเป็นจัดจำนวน 3,000,000 บาท 
มีคนมาซื้อแบบ 11 ราย แต่ปรากฏว่าถึงเวลายื่นไม่มีมายื่นสักราย ตอนนี้วัสดุเราก็ยังขาด นี่คือเป็น
ปัญหาหนึ่งซึ่งทำให้การแก้ไขปัญหาเรื่องถนนหนทางมันล่าช้า ก็จะพยายามก็แก้ไขปัญหาให้เร็วครับ 
เมื่อสักครู่ก็ได้คุยกับท่านปลัดถึงข้อมูลต่าง ๆที่ท่านนำเสนอ ท่านปลัดท่านจดบันทึกเอาไว้แล้ว  
เวลามีวัสดุมาก็จะดำเนินการไปแก้ไขปัญหาให้สำหรับเรื่องถนน ขออนุญาตชี้แจงแบบนี้นะครับ 
ส่วนของท่านจุรีภรณ์เกี่ยวกับงบประมาณเมื่อสักครู่สอบถามกันไม่เห็นข้อมูลเดี๋ยวผมขออนุญาต  
ไปตรวจสอบข้อมูลและจะโทรศัพท์ชี้แจงท่านอีกส่วนหนึ่งนะครับ เพราะทางฝ่ายกองช่างก็ยังไม่
ทราบรายละเอียด ท่านบุญเลิศเกี่ยวกับเรื่องเครื่องสูบน้ำ เนื่องจากได้สอบถามนะครับว่าตอนนี้
จังหวัดร้อยเอ็ดเรายังไม่ประกาศเป็นภัยพิบัติภัยแล้ง อบจ.สามารถไปดำเนินการช่วยเหลือได้คือ  
ถ้าเกิดทาง อปท.แต่ละที่ขอเครื่องสูบน้ำเรามาแต่เราไม่สามารถช่วยเรื ่องค่าน้ำมันเชื้อเพลิงได้  
ถ้าจังหวัดเขาประกาศเป็นภัยพิบัติภัยแล้ง อบจ.สามารถไปดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ กับพี่น้อง
ประชาชนได้ก็นำเรียนให้ท่านได้ทราบ ส่วนเรื ่องถนนหนทางอะไรต่าง ๆ ตอนนี้ท่านบอกว่า  
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บางเส้นทางยังไม่สามารถไปดำเนินการ ตอนนี้ยอมรับอยู่ครับว่า อบจ.ของเราเองมีแผนงานแผน
โครงการน้อยมาก อบจ.หลายที่อย่างยโสธรเรื่องงบอุทกภัยเขาขอไปตั้ง 500 - 600 แต่ว่าเราหา
โครงการไปก็ไม่ได้ เราขอโครงการไปแค่ 90 ได้รับอนุมัติมา 60 แต่โครงการเรามีอยู่แค่นั ้นเอง 
เพราะฉะนั้นตอนนี้กำลังให้แต่ละพื ้นที่แต่ละอำเภอเร่งสำรวจโครงการต่าง ๆ เพื่อมาทำแผน
เพิ่มเติมก็ฝากเรียนท่านสมาชิกทุกท่านได้รับทราบครับ ส่วนท่าน สจ.ดาราณี ท่านห่วงใยกับกรณี
เรื่องการเตรียมการในการที่จะไปช่วยผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีหนังสือจาก
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปถึง กกต. กับข้อหารือว่าสามารถไปดำเนินการช่วยเหลือ
ผู้สมัครได้มากน้อยเพียงใดที่จะไม่ผิดระเบียบผิดข้อกฎหมาย ทาง กกต.ก็ตอบข้อหารือบอกว่า
ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น สามารถช่วยเหลือผู้สมัครหรือพรรคการเมืองหาเสียงเลือกตั้ ง
เป็นการส่วนตัวและนอกเวลาราชการได้ แต่ต้องระมัดระวังมิให้ขัดต่อพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 นี่คือเขาตอบข้อหารือมา  
นะครับ แต่ว่าเมื่อสัก 4 - 5 วันที่ผ่าน มีประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหม่ ผมจะรบกวนให้ท่านปลัด
ไปหาข้อมูลมาแล้วให้กับท่านสมาชิกทุกท่านได้ทราบ เมื่อไม่ก่ีวันที่ผ่านมานะครับซึ่งผมก็พอทราบว่า 
มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษารายละเอียดต่าง ๆ เดี๋ยวแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้ง พ่ีวรการก็ต้อง
ขอบคุณพี่นะครับไปร่วมงานวัน อสม. ด้วยกัน ต้อนรับอย่างดีใช้คำว่าเรื ่องต่าง ๆ ในการแก้ไข
ปัญหา พวกผมเองไม่เคยนิ่งนอนใจพยายามทำการแก้ไขปัญหาให้กับสมาชิกตามที่ท่านสมาชิกร้อง
ขอและเสนอแนะมา เพราะฉะนั้นขออนุญาตว่าเรื่องถนนของพี่วรการจะเร่งให้ทางเจ้าหน้าที่เขา
บอกให้ทางผู้รับจ้างรีบดำเนินการไปลงงานให้เร็วที่สุดนะครับ ท่านคำสี  สืบเมืองซ้าย ท่านบอกว่า
อยากทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการกำจัดขยะแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า นำแจ้งท่านว่าวันนี้
คณะทำงานของเราร่วมประชุมอยู่ที่กรุงเทพฯ ในการพิจารณาอนุมัติในคณะอนุกรรมการ ส่วนอีก
เรื่องหนึ่งปัญหาขยะมันเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องใหญ่ที่ทางองค์การบริหารส่วนจั งหวัดร้อยเอ็ดเรา
ทราบอยู่ครับ ตอนนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้พยายามดำเนินการจัดตั้งโรงงานคัด
แยกขยะขึ้นมาอีกที่หนึ่งเป็นโรงงานแบบ RDF เหมือนกับของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด กำลังหาพื้นที่
อยู่ที ่จะดำเนินการถ้าเกิดพื้นที ่ตรงไหนที่คิดว่าอยากให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปเร่ง
ดำเนินการแก้ไขปัญหาก็จะหารือกันอีกทีหนึ่งในเรื่องสถานที่อะไรต่าง ๆ นะครับ  ท่านแทนรัฐเรื่อง
ที่ท่านแนะนำเสนอแนะมาเยอะมากส่วนเรื่องการดูแลดับไฟป่าเดี๋ยวผมขอดูระเบียบเดี๋ยวหารือกับ
ทางเจ้าหน้าที่เขาดูก่อนนะครับว่าสามารถดำเนินการไปสนับสนุนแก้ไขปัญหาอะไรได้มากน้อยแค่
ไหนนะครับ ส่วนเรื่องอื่น ๆ ก็คงไม่มีอะไร ก็ขอบคุณมากนะครับที่ทุกท่านมีความห่วงใยกับพี่น้อง
ประชาชนในพื้นท่ีในนามของผู้บริหารก็จะพยายามดำเนินการแก้ไขปัญหาและช่วยพวกท่านทำงาน
ดูแลพี่น้องประชาชนให้ดีที่สุด ขอบคุณมากครับ 
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ประธานสภาฯ   ขอบคุณท่านนายกได้ตอบข้อซักถามนะครับ จริง ๆ ถ้าสมาชิกยังไม่กระจ่างในเรื่องของคำตอบ 
(นายอาคม) ก็ทำเป็นหนังสือสอบถามมาทางฝ่ายบริหารได้นะครับ ซึ่งจริง ๆ แล้ว การประชุมครั้งนี้เสร็จแล้ว  

เราน่าจะปิดสมัยประชุม และเราจะเปิดสมัยประชุมอีกครั้งหนึ่ง ก็น่าจะประมาณสิ งหาคมหรือ
กันยายน แต่ถ้ามีเหตุจำเป็นจริง ๆ เราก็อาจจะเปิดสมัยประชุมวิสามัญ เดี๋ยวทางสภาจะแจ้งให้
สมาชิกทราบต่อไป วันนี้เราได้ใช้เวลาในการประชุมมาพอสมควร ผมขอปิดการประชุม 

 
เลิกประชุมเวลา  18.15 น.                    
                
 

นายหมวดเอก                            ผู้จดรายงานการประชุม 
                                                   (เนติพัฒน์   รู้ยนืยง) 
                                      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 
             พิกุล / พิมพ์ 

                                               สมปอง / ตรวจทาน 




